
กรุงเทพฯ • “ผบช.ภ.1” แถลงปดคดีแตงโม 

26 เม.ย. มั่นใจพยานหลักฐานเอาผิดผูตอง 

หาทั้งหมดได ขณะที่ศาลแขวงนนทบุรีอนุ 

ญาตยกเลิกผัดฟอง “กระติก” ใหการเท็จ 

หลังตํารวจย� นรองเหตุแจงขอหาทําลายหลัก                  

ฐานเพิ่ม ดาน “อัจฉริยะ”  จอเอาผิดพนัก 

งานสอบสวนละเลยปฏิบัติหนาที่ 

เม� อวันพุธ ที่กองบัญชาการตํารวจ

ภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) พล.ต.ท.จิรพัฒน ภูมิ

จิตร ผบช.ภ.1 กลาวถึงคดีการเสียชีวิตของ 

น.ส.ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ หรือ

แตงโม ดาราสาวที่พลัดตกเรือเสียชีวิตวา 

ไดนําขอมูลโดยสรุปไปแจงให พล.ต.อ.สุวัฒน                                                        

แจงยอดสุข ผบ.ตร. รับทราบ ซึ่งเปนผู

บังคับบัญชาท่ีกํากับดูแลเร� องน้ีมาโดยตลอด                                                          

ในสวนของพนักงานสอบสวน ไดรวบรวม

พยานหลักฐานใกลเรียบรอย ยังไมมีประเด็น

ใหมเกิดขึ้น อยูในชวงสรุปรายละเอียดเพ� อ

ใหเกิดความรอบคอบ ทั้งพยานบุคคล วัตถุ

พยาน ผลการรายงานทางวิทยาศาสตร 

พล.ต.ท.จิรพัฒนกลาววา พนักงาน

สอบสวนกําลังไลเรียงเอกสารไปตามวงรอบ

ที่จะตองเสนอสํานวน พรอมนําตัวผูตองหา

สงพนักงานอัยการในวันที่ 26 เม.ย.นี้ โดย

มั่นใจในพยานหลักฐานที่มี ในขณะนี้วา

สามารถเอาผิดผูตองหาทั้งหมดได ซึ่งการ

รวบรวมพยานหลักฐานนั้น

ชูสมคิดแกปากทอง

ตร.แถลงปดคดีแตงโม

ย� นอัยการฟอง26เม.ย.

ดีเซลพุง!เรงหาทางชวย

ตีปบเฟส4สะพัด6หม� นล.
เหย� อราย15แฉมัดปริญญ

พรรคสรางอนาคตไทย (สอท.) จัดการประชุมใหญสามัญประจําปเปนครั้งแรก ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายอุตตม สาวนายน ดํารง

ตําแหน�งหัวหนาพรรค และนายสนธิรัตน สนธิจิรวงศ เปนเลขาธิการพรรค

อุตตมนําสอท.หนุนน่ังนายกฯ/ปชป.สงซอมราชบุรี

หนา...2หนา...2

‘ปชป.’ เจอมรสุมลูกใหญ
วิกฤตศรัทธา-ภาวะผูนำ
‘ปชป.’ เจอมรสุมลูกใหญ
วิกฤตศรัทธา-ภาวะผูนำ
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ไทยโพสต • พลังงานจับตาราคาน้ํามัน

ตลาดโลกยังพุง! “สุพัฒนพงษ” สั่งทุกหน�วย

งานเรงหามาตรการลดผลกระทบ หลัง 1 

พ.ค. เลิกอุมดีเซล 30 บาท “คนละครึ่งเฟส 

4” สะพัด 6 หม� นลาน คลังกระทุง 1.2 แสน

รายใชสิทธิกอน 30 เม.ย.

เม� อวันท่ี 20 เมษายน นายวัฒนพงษ                                                                    

คุโรวาท ผูอํานวยการสํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน (สนพ.) เปดเผยวา  กระ 

ทรวงติดตามสถานการณน้ํามันตลาดโลก

อยางใกลชิด โดยไดหารือกับบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) เพ� อติดตามและประเมิน

สถานการณอยางตอเน� อง คาดการณราคา

ชวงเม.ย.-พ.ค.65 ราคาน้ํามันดิบตลาดโลก

ยังคงทรงตัวระดับสูง โดยเฉพาะดีเซล จะ

อยูในระดับ 140-150 เหรียญสหรัฐตอบาร 

เรล และหากมีการควํ่าบาตรรัสเซียเพ่ิมเติม          

ราคาจะสูงขึ้นอีก ซึ่งทําใหนายสุพัฒนพงษ                               

พันธมีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงพลังงาน เปนหวงเร� อง

คาครองชีพประชาชน จึงมอบหมายใหทุก

หน�วยงานเรงหาทางลดผลกระทบ โดยเฉพาะ

มาตรการตรึงดีเซลไวที่ 30 บาทตอลิตร 

กรุงเทพฯ • โฆษก บช.น.แจงคดี “ปริญญ” 

มีผูเสียหายรวมแลว 14 ราย อยูระหวาง

รวบรวมหลักฐาน ยันโปรงใส ตรวจสอบ

ได ดาน “ทนายตั้ม” พาเหย� อมาอีกราย

เปนไฮโซสาว อางถูกหลอกขึ้นคอนโดฯ ตั้ง

การ์ดสูงกลัวเหยื่อแฝงตัวเปลี่ยนเป็นเกม

การเมือง ขณะที่ทีมสอบของ ปชป.ตั้งครบ 

9 คนแลว เปนคนนอก 4 

เม� อวันที่ 20 เมษายน 2565 ที่ สน. 

ปทุมวัน พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก รอง  

ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. เปดเผยความ

คืบหนาคดีของนายปริญญ พานิชภักดิ์ อดีต

รองหัวหนาพรรคการเมือง  กรณีกอเหตุ

ลวนลาม-ขมขืน มีผูเสียหายรวม 14 ราย 

โดยมาแจงความที่ สน.ลุมพินี วาขณะนี้ทั้ง 

หมดมี 14 คดี แบงเปนนครบาล 12 คดี, 

จังหวัดเพชรบุรี 1 คดี และจังหวัดเชียงใหม 

1 คดี 

ขณะน้ีอยูระหวางการสอบปากคําและ

รวบรวมพยานหลักฐาน เน� องจากบางเร� อง

อาจจะหมดอายุความการรองทุกขที่เปน

ความผิดที่สามารถยอมความได หลังจากรู

เหตุ รูตัวบุคคล โดยตองแจงความภายใน 

3 เดือน และบางความผิดที่เปนคดีอาญาที่

ไมสามารถยอมความได หากเปนคดีอาญา                                                         

แผนดินตองดูจากอายุความ เชน คดีอนาจาร 

มีโทษไมเกิน 10 ป แตอายุความไมเกิน 

15 ป ดังนั้นหากเหตุเกิดป 62 ก็ถือวายัง

ไมขาดอายุความ ซึ่งตองดูวาหลักฐานจาก

ผูเสียหายที่มาแจงความนั้นเปนความผิด

อะไร หากหมดอายุความตามที่กลาวมานั้น 

จะถือวาหมดอายุความตามตัวบทกฎหมาย 

แตเร� องที่เปนอาญาแผนดินก็จะตองดําเนิน

ตามกฎหมาย

พล.ต.ต.จิรสันตเผยอีกวา สําหรับผู                                                       

เสียหายท่ีมาแจงใหม ท้ัง 9 คดียังอยูระหวาง

รวบรวมพยานหลักฐานดูวาเปนความผิดใด                                                            

บาง สวนเร� องที่นายษิทรา เบี้ยบังเกิด 

ประชาธิปไตยไหวหรือเปลา

ไทยโพสต • ศบค.ชุดใหญจอปรับมาตรการ

ลดกักตัวกลุมเสี่ยงสูงเหลือ 5 วัน นายกฯ 

ปลื้มศูนยปองกันโรคสหรัฐยกเลิกคําเตือน

หามเขาไทยพรอมกับ 89 ประเทศ สัญญาณ

ทองเที่ยวบวก ดานผูติดเชื้อยังสูงถึง 2 หม� น

ราย ตายพุง 128  คน

เม� อวันที่ 20 เม.ย.2565 ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                   

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 20,455 ราย ติดเชื้อในประ 

เทศ 20,226 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 20,208 ราย, มาจากการ                                                           

คนหาเชิงรุกในชุมชน 18 ราย, มาจาก

เรือนจํา 135 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 94 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 25,933 

ราย อยูระหวางรักษา 191,743 ราย อาการ

หนัก 2,049 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 902 

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 128 ราย เปนชาย 66 

ราย หญิง 62 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 105 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 22 ราย สําหรับ 10 จังหวัดที่

มีผูติดเชื้อมากที่สุดไดแก กทม. 3,332 ราย, 

ชลบุรี 885 ราย, ขอนแกน 693 ราย, 

สมุทรปราการ 671 ราย, ศรีสะเกษ 661 

ราย, สมุทรสาคร 532 ราย, บุรีรัมย 499 

ราย, ฉะเชิงเทรา 485 ราย, อุบลราชธานี 

459 ราย และสกลนคร 449 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                

จําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา

ไทยโพสต • การเมืองคึกคัก! “สราง

อนาคตใหม” เปดโฉมเปนทางการ “อุตตม” 

นั่งหัวหนาพรรค “สนธิรัตน” เลขาฯ ชู 

“สมคิด” แคนดิเดตนายกฯ “ธรรมนัส” 

รวมยินดี ยังกั๊กจับมือรวมงานการเมืองกัน                                                        

“พปชร.” เปดตัว 10 วาที่ผูสมัคร ส.ส. 

“หยอง ลูกหยี” ตลกดังลงลพบุรี แยมสง                                                       

ครบ 400 เขต “สุชาติ” ไมหว่ัน “เฮียกวง” 

แขงบิ๊กตู “ชัยวุฒิ” บอกเกง ศก.ดานเดียว

ไมพอ “ปชป.” ประชุมใหญ 23 เม.ย. เตรียม

สง “ส.จ.เส็ง” ชิงซอม ส.ส.ราชบุรี “พท.” 

ยังโวกวาด ส.ส.แลนดสไลด จับตา “อุงอิ๊ง” 

ถายทอดวิสัยทัศนให ส.ส.เวทีประชุมใหญ 

24 เม.ย.นี้

ที่อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี วันที่ 

20 เม.ย. ตั้งแตเวลา 07.30 น. พรรคสราง

อนาคตไทย (สอท.) จัดการประชุมใหญสามัญ                     

ประจําป 2565 ครั้งแรก โดยวาระที่น�า

สนใจคือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

พรรคชุดใหม โดยที่ประชุมมีมติเลือกนาย

อุตตม สาวนายน เปนหัวหนาพรรค, นาย

สนธิรัตน สนธิจิรวงศ เปนเลขาธิการพรรค,                                                                 

นายสันติ กีระนันทน เปนเหรัญญิกพรรค, 

นายนิทัศน ประทักษใจ เปนนายทะเบียน

พรรค ตําแหน�งกรรมการบริหาร อาทิ นาย

นิพิฏฐ อินทรสมบัติ, นายสุพล ฟองงาม, 

นายสุรนันทน เวชชาชีวะ, นายวิเชียร ชวลิต, 

นายนริศ เชยกลิ่น, นายวัชระ กรรณิการ, 

นายรักษพงษ เซงเจริญ, นายวิรัช วิฑูรย

เธียร, นายโอฬาร วีระนนท, นายอธิวัฒน 

พิทักษคุมพล, นางทิพยพาพร ตันติสุนทร 

และ น.ส.โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ
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อิสรภาพแหงความคิด
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ผวากลายพันธุ
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2 ในประเทศ

ขอสังเกตประชาธิปตยขาลง

ถึงเวลาตองยกเคร� องพรรค

ระเด็นของอดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตยที่

ถูกหญิงสาวหลายรายฟองรองดําเนินคดี โทษฐาน

ทําอนาจาร ลวงละเมิด ไดสรางแรงสั่นสะเทือน

ใหกับพรรคโดยภาพรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ

การฉายภาพความขัดแยงภายในพรรคเกี่ยวกับกระบวนการ

ในการคัดเลือกบุคลากรเขามาดํารงตําแหน�งที่หนี ไมพนระบบ

พรรคพวก สวนทางกับการอวดอางมาตรฐานจริยธรรม 

คุณธรรม ลําดับชั้นอาวุโส การยกระเบียบในการบริหาร

จัดการภายในของพรรคการเมืองที่ย้ํากับสังคมเสมอวา มี

ความโปรงใส และเปนธรรม มีกฎเหล็กเกือบ 2 โหลในการคัด

กรองคนเขามา แตในทางปฏิบัติไมไดเปนเชนนั้น

หลังยุคของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่นําพรรคไปสู

ความพายแพอยางหมดรูปในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธใหม ดวยการผสมผสานระหวาง

คนในพรรคกับกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองท้องถิ่น เพื่อการัน

ตีชัยชนะในการแขงขันทางการเมือง เช� อมตอเกาะเกี่ยวกับ

เครือขายที่หลากหลาย เปนโมเดลในการสรางตัวเลือกในการ

จัดสมการทางการเมือง มุงไปสูสูตรทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตที่ตองมีแตมตอเปนเกาอี้ ส.ส.ในกระเปาที่มากพอใน

การอยูในอํานาจ 

สวนหนึ่งเปนการสะทอนมาจากขอความของ สุนทร 

รักษรงค เลขาธิการสภาเครือขายเกษตรกรชาวสวนยางแหง

ประเทศไทย ในฐานะสมาชิกพรรคประชาธิปตยผูเปดตัวลง

สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.นครศรีธรรมราช ที่โพสตเฟซบุกสวนตัว

หลายประเด็น เชน พรรคไมเคยถอดบทเรียนอยางจริงจังวา 

การลดหรือเพิ่มขึ้นของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาจาก

สาเหตุใด ทําไมพรรคเปนรัฐบาลไดไมกี่ครั้ง ทําไมตอนเปน

รัฐบาลหรือพรรคมีคนเปนนายกรัฐมนตรีกลับมีผลงาน โดย

เฉพาะการพัฒนาภาคใตไมเปนรูปธรรมมากนัก และยังขาด

ยุทธศาสตรที่ชัดเจน 

รวมทั้งพรรคยังประดิษฐคําหรูจนประชาชนไมเขาใจ 

เชน ประชาธิปไตยสุจริต ชาวบานเขาไมถึง ประชาชนกินไม

ได วาทกรรมเหลานี้ถอยหางจากประชาชน พรรคตองกลับมา

ทํานโยบายที่ประชาชนกินได ภายใตการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม

ศาสตรพระราชา และขอที่สําคัญเขาไดชี้วา ทามกลางการ

ขายความสุจริต พรรคมีบุคคลสีเทามากมาย อาศัยพรรคสราง

บารมี เติบโตเชิงอํานาจ และแสวงหาผลประโยชน เร� องนี้

ไมตองเอยช� อใคร มีใหเห็นหลายคน นี่คือที่มาของความเส� อม 

ปากบอกสุจริต แตมีคนในพรรคหลายคนถูกดําเนินคดีที่ ไม

สุจริต โกงการเลือกตั้ง แมบางคดียังไมจบก็ตาม แตพอพูดก็

บอกเปนเร� องของบุคคล

นอกจากนั้นยังตีแผการปฏิบัติของคนในพรรค ที่สราง

วาทกรรมสรางภาพดูดี ซึ่งเชิงทางการเมืองเชี่ยวชาญ แต

สวนทางกับการกระทํา เชน พรรคไมมีเจาของ ซึ่งจริงบาง

สวน เท็จบางสวน จริงคือทุกคนมีสิทธิ์พูด ไมมีเจาของผูกขาด

แบบพรรคธุรกิจการเมืองบางพรรค แตเท็จคือพรรคมีหลายซุม

หลายมุง แมเปนเร� องธรรมดาของพรรคการเมือง แตทําใหไม

เกิดเอกภาพและความสามัคคี กอนจบดวยประเด็นที่วา ผูนํา

พรรคปจจุบันขาดบารมี ดอยกวาสมัยอดีต ทําใหคุมเกมใน

พรรคไมได และที่สําคัญผูนําที่ดีตองไมอยากฟงในสิ่งที่ตัวเอง

อยากไดยิน ผูนําพรรคในปจจุบันมีปญหาเร� องคุณภาพของคน

รอบขางดวย

แมช� อชั้นของคนที่สาธยายจะไรราคา และไมมีคางวด

ทางการเมืองเหมือนบิ๊กเนมทั้งหลาย แตสิ่งเหลานี้คือการพูด

แทนความรูสึกของคนในสังคมไดชัดเจน และแมกระทั่งบาง

ประเด็นคนในพรรคยังไมกลาพูด ในแงของมาตรการทาง

สังคมพรรคเหมือนไดรับการลงโทษไปแลวในการเลือกตั้ง

ครั้งที่ผานมา ในเร� องหลักการและการปฏิบัติสวนทางกัน แต

กวาจะมีการเลือกตั้งครั้งใหมก็ไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้นอีก หาก

พรรคยังมองเปาหมายในการรักษาตนทุนดวยเกาอี้ ส.ส.เพ� อ

ตอรองทางการเมือง ไมปรับเปลี่ยนมายดเซตในการทําการ

เมือง ก็เช� อไดวาประชาธิปตยจะไดรับบทเรียนอีกครั้งจาก

เสียงของประชาชน.

ป

นายวิษณุ  เครืองาม  

รองนายกรัฐมนตรี 

ขอย้ําวามันเปนเร� องของปฏิทินที่มีอยูแลว ที่กําหนดไว

วาสภาจะตองพิจารณาราง  พ.ร.บ.งบประมาณรายจายใหเสร็จ

ภายในกี่วัน หากสภาพิจารณาไมเสร็จถือวาอนุมัติตามที่คณะ

รัฐมนตรี เสนอ จากนั้นจะเขาสูการพิจารณาในชั้นวุฒิสภา เม� อ

เสร็จสิ้นกระบวนการทุกอยางแลวจะมีการนําขึ้นทูลเกลาฯ 

ถวายตอไป โดยรวมแลวจะตองใหราง  พ.ร.บ.งบประมาณราย

จายมีผลบังคับใชในวันที่ 1 ต.ค. ทุกปจะมีปฏิทินเชนนี้อยูแลว.

งแต “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” รับ

ตําแหน�งหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

เกิดเร� องระส่ําเปนระยะ โดยเฉพาะ

ปญหาภาวะผูนํา ลูกพรรคบางฝาย

ตั้งคําถาม แตไมมีครั้งใดอาการสาหัสเทาชวง

สงกรานตที่เพิ่งผานมา

13 เม.ย. “ปริญญ พานิชภักดิ์” อดีตรอง

หัวหนาพรรคประชาธิปตย โดนแฉพฤติกรรม

อนาจารและลวงละเมิดทางเพศ เหย� อสาว

หลายรายทยอยเขาแจงความเพ� อดําเนินคดี

เอาผิด ดานจําเลยไขกอกทุกตําแหน�งในพรรค 

รวมถึงลาออกจากการเปนสมาชิกพรรคดวย

ตอมา วันที่ 16 เม.ย. “จุรินทร” จึงคอย

ออกมาเคล� อนไหวเร� องนี้ครั้งแรก แตก็เปน

ภายหลังจากที่ “รัชดา ธนาดิเรก” กรรมการ

บริหารพรรค (กก.บห.) ออกมาแสดงความ

คิดเห็น โดยใหสัมภาษณไมแตกตางจากที่ 

“รัชดา” ออกมา สรางความผิดหวังใหกับลูก

พรรค เพราะนึกวา “หัวหนา” จะสามารถกอบ

กูสถานการณได  

คนในพรรคตางทราบดีวา “จุรินทร” เปน

บุคคลที่ชักนํา “ปริญญ” ใหเดินเขาพรรค และ

มอบตําแหน�งรองหัวหนาพรรคให ซึ่งถือเปน

ตําแหน�งบริหารพรรคที่สําคัญ แตในเวลานั้นกลับไมไดยิน

คําขอโทษ หรือสํานึกผิดจาก “จุรินทร” แมแตนอย จน

กระทั่งที่สุด ทนแรงกดดันจากหลายฝายในพรรคไมไหว 

ทําใหเจาตัวยอมออกมาขอโทษประชาชน ขอโทษบุคลากร

ในพรรค เม� อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผานมา

นอกจากนี้ยังประกาศลาออกจากการเปนประธาน

คณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ และ

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรและนโยบายสตรีแหง

ชาติ รวมทั้งยังตั้ง “รัชดา” เปนประธานคณะกรรมการ

ศึกษาแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติของผูดํารง

ตําแหน�งของพรรคดวย

แตก็ยังมีเสียงวิพากษวิจารณวา กวา “จุรินทร” จะ

แอนอกรับปญหาก็สายเกินแก เพราะความรูสึกของผูคน

ที่เคยเช� อถือศรัทธาพรรคไดเสียไปแลว!!

เรียกไดวาพรรคเจอกับมรสุมลูกใหญ

เทานั้นไมพอ ภายใตการบริหารของ “จุรินทร” ก็

ยังมีความขัดแยงภายในพรรค ตัวอยางลาสุด เหตุการณ 

“อาฟเตอรช็อก” สืบ

เน� องจากขาวฉาว    

“ปริญญ”

“ซอเจน” ศรี

สมร รัศมีฤกษเศรษฐ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ ชัดเจน

วาช� นชอบอดีตหัวหนา “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” มากกวา 

และดูจะซดเกาเหลากับ “ทีมจุรินทร” เปดฉากแชรขาวให

ตรวจสอบจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม คณะกรรมการ

บริหารพรรคชุดนี้ ลงในหองไลนผูบริหาร แตแลวก็

เจอ “มัลลิกา บุญมีตระกูล” เงาตามตัว “จุรินทร” และ

ปจจุบันยังเปนที่ปรึกษา “จุรินทร” ในฐานะ รมว.พาณิชย 

ตอกกลับ ตั้งคําถามวา “พฤติกรรมของคนหนึ่งคนควรถูก

สอบจริยธรรมทั้งกรรมการบริหารพรรครึ? แปลวาอยาก

อะไร? อยากเปลี่ยนหัวหนาพรรค? อยากเปลี่ยนกรรมการ

บริหารพรรค หรืออยากอะไร? เร� องนี้เปนกระบวนการ

หรือเปลา”

ที่สําคัญ “ติ่ง มัลลิกา” 

ยังแฉเร� องใตเตียง ปชป. 

คนในพรรคเลนชูกันหลายคู

อีก ครั้นมีไลนหลุดจนกลาย

เปนขาวใหญโต ประจานไส

ในของพรรค ก็ไดมีการตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาสอบ โดยให “นราพัฒน แกวทอง” 

ส.ส.บัญชีรายช� อ และรองหัวหนาพรรค ดูแลภาคเหนือ 

เปนประธาน

คําถามตามมาวา คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพ� อ

คนหาความจริงเร� องอะไร สืบหาวาใครเปนชูกับใคร หรือ

คนหาไอ โมงที่ปลอยบทสนทนากันแน� ถาตรวจสอบกรณี

หลังก็คงจะไมคอยเปนประโยชนนัก และดูจะเปนการเลน

กันเองภายใน

แตหากคนหาตัวสมาชิกพรรคที่ ไรศีลธรรมเพ� อ

ลงโทษ จะสงผลดีตอภาพลักษณพรรค เพราะสังคมจะ

รับรูวาพรรคเอาจริงเอาจังกับเร� องเหลานี้.

‘ปชป.’ เจอมรสุมลูกใหญ

วิกฤตศรัทธา-ภาวะผูนํา

ในฉากสถานการณที่ยังไมมีผูเหมาะสม
ะเละเทอะ เลอะเทะ กันไปถึงขั้นไหน???...ก็ยัง

พูดลําบาก สําหรับพรรครวมรัฐบาลอยางพรรค 

ประชาธิกัด นับจากนี้เปนตนไป เพราะยังเหลือ

เวลาอีกเกือบเปนปๆ ที่จะตั้งหลัก ปกหลัก ถารัฐบาลทาน

ไมเดดสะมอเรย อิน เดอะ เทงทึง ไปซะกอนในเดือน

พฤษภาฯ เดือนสิงหาฯ หรือสามารถ ลากยาวววว จนกวา

จะครบเทอม หรือใกลๆ ครบเทอม...

แตไมวาจะเปนพรรคใดๆ ก็เถอะ...ถาไมถึงกับเละ 

ก็อาจหนักไปทางเลอะ ไมมีรายใดที่สูงสงวิเศษวิโสกวา

ใครมากมายซักเทาไหร ขนาดพรรคแกนรัฐบาลอยาง                   

พปชร.-พลังประชารัฐ ก็ชักแปรสภาพกลายเปน โจก

ใสไข ยิ่งเขาไปทุกที แตกหัว แตกหาง กลายเปนพรรค

อะไรตอมิอะไรก็แทบจําช� อไมได เทาที่นึกไดพอเลาๆ ก็

เชน พรรคผูกองแปง ที่ สารเคมี ไมน�าจะตรงกันกับทาน                  

นายกฯ บิ๊กตู อยูแลวแน�ๆ ขณะ พรรคแรมโบ ที่ยังไมทัน

ไดชโลมเลียรทานนายกฯ บิ๊กตู ใหขึ้นมัน ใหแวววาว ได

ตามวัตถุประสงคและความตั้งใจ แรมโบ ก็ดันหงายทอง

ตึง กลายสภาพเปน แรมบา ไปซะกอนแลว...

สวน สี่กุมาร ที่ถูก ถีบออก จากรัฐบาลจนตองหัน

ไปสรางพรรคใหม หรือ พรรคสนธิรัตนบวกสมคิด อะไร

ประมาณนั้น แมวาโดยหน�วยกาน ลีลา อาจเปนอะไรที่

น�าสนใจอยูมั่ง โดยเฉพาะในชวง เศรษฐกิจ หนีไมพน

ตอง ตกสะเก็ด ยิ่งเขาไปทุกที แตก็นั่นแหละ...ดวยความ

เปน พรรคใหม โอกาสที่จะมาแรง แซงโคง แซงหนาใคร

ตอใครที่เจนสนาม เจนสังเวียน คงน�าจะลําบากอยูบางไม

มาก-ก็นอย ที่ออกจะมาแรง แซงโคง กวาใครเขาเพ� อน

ในฐานะพรรครวมรัฐบาล เห็นจะหนีไมพนไปจากพรรค 

ภูมิใจใคร ของ เสี่ยหนู หรือ เสี่ยเนวิน นั่นแหละ ที่หลังๆ 

นี้ยังอาจตอง ฝนใจ ในการ เอาบิ๊กตู ไปตามสภาพ...

สวนบรรดาฝายคานและฝายแคน...ก็ใชจะมาแรง แซง

โคง ซะที่ไหน??? โอกาสที่จะแลนดสไลด หรือแอฝะลานช                                                                       

ของพรรค เผาไทย หรือของคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ และคุณ

หลาน อุงอิ๊ง ใชวาจะงายแบบปอกกลวยใสปากซะเม� อไหร 

ถึงแมจะมี ส.ส.ประเภทของเกา ของตาย อยูในมือ อยูใน

บอเกรอะพอสมควร แตที่เริ่มไหลไปยังบอ ไปยังสวมของผู

อ� น ก็น�าจะยังไหลอีกตอไปเร� อยๆ ไมงั้นอดีตวาที่นายกฯ ของ 

เผาไทย แทๆ อยางคุณเจสุดาหน�อย ทานคงไมถึงกับรองหม 

รองไห ไมถึงกับเกิดแรงฮึด ในการตั้งพรรค ไทยสรางไทย 

ขึ้นมารองรับในการเลือกตั้งครั้งหนา...

ยิ่งเม� อตองเจอกับ กระแสคนรุนใหม ที่ชักทําทาวาจะ

เทไปหาอดีตพรรคอนาคตใหม หรือพรรค กาวไกล กันอยาง

เปนงาน เปนการ เปนระบบและกิจการยิ่งเขาไปทุกที ก็เลย

กอใหเกิดการ ซอนทับ เกิดการ แยงฐานคะแนน อยางชนิด

อุตลุด ชุลมุน-ชุลเก เกิดการไลกัด ไลงับ ระดับบางครั้ง-บาง

คราถึงขั้น แคนจัด-กัดดะ-ฝงเขี้ยวจมน�อง เอาเลยก็ยังมี แต

ก็นั่นแหละดวยเหตุเพราะกาวยางของบรรดาคนรุนใหมทั้ง

หลาย สวนใหญ...มักหนักไปทาง กาวสะเปะสะปะ ซะเปน

หลัก โอกาสที่จะผงาดขึ้นมามีอํานาจ มีโอกาส พลิกฟา-

คว่ําดิน ตามความปรารถนาและตองการ ไมวาโดยเปดเผย

หรือซอนเรนก็แลวแต ยังน�าจะตองกาวกันอีกไกล ตองเดิน

หนา-ถอยหลัง หรืออาจตองสะดุดหัวคะมํา ไปอีกตราบนาน

เทานาน...

จ สรุปรวมความแลว...ก็คงไมมีใคร หรือไมมีพรรคใด 

โดดเดนและดีเดไปกวาคนอ� น หรือพรรคอ� น มากมายซัก

เทาไหร หรือออกไปทาง ขนมผสมน้ํายา อะไรประมาณ

นั้น และอาจดวยเหตุนี้นี่เอง...ที่เลยทําใหไมวาจะ ทํา

โพล กันซักกี่ครั้งตอกี่ครั้ง ผูที่มี คะแนนนิยม นําโดงกวา

ใครเขาเพ� อน ชนิดถึงขั้นทิ้งระดับนายกฯ บิ๊กตู อยางไม

เห็นฝุน เห็นหาง จึงกลายเปน ผูที่ยังหาคนเหมาะสมไม

ได หรือผูที่ ไมไดเกี่ยวของอะไรกับพรรคการเมือง พรรค

ใด พรรคหนึ่ง ในสนามการเมืองปจจุบันเอาเลยแมแต

นอย หรือยังไมไดตกอยูในสภาพเละเทอะ เลอะเทะ หรือ

เละเทะไปแลวแตอยางใด...

แตก็นั่นแหละ...ภายใตระบอบการเมืองที่เรียกๆ กัน

วา ประชาธิปไตย ซึ่งนับวันชักจะกลายสภาพเปน บอ

เกรอะ หรือกลายเปน สวมซึม ยิ่งเขาไปทุกที ไมใชแต

เฉพาะประเทศไทยแลนด แดนสยาม ของหมูเฮาเทานั้น 

ไมวาจะประชาธิปไตยฉบับของแทและดั้งเดิม อยางใน

ยุโรปและอเมริกา ทุกวันนี้...ก็เละเปนขี้ เละเปนโจก อยาง

มิอาจปฏิเสธไดเลย ดวยเหตุนี้การควานหา ผูที่มีความ

เหมาะสม มันเลยหายาก หาเย็น ยิ่งกวาหาหนวดเตา-เขา

กระตายเอาเลยก็วาได นอกเสียจากมันจะเกิด ฉากสถาน

การณใหมๆ ที่ทําให ดวยเหตุเพราะสิ่งนี้-สิ่งนี้...สิ่งนี้จึง

เปนไป ขึ้นมาเม� อไหร ตอนไหน ก็แลวแตจะไปคิดๆ ไป

จินตนาการกันเอาเอง...

ปดทายดวยวาทะวันน้ี...จาก E.B. White... “There’s 

no limit to how complicated things can get, on 

account of one thing always leading to another. 

– เร� องราวตางๆ สามารถซับซอนไดโดยไมมีท่ีส้ินสุด ดวย

เหตุเพราะส่ิงหน่ึงยอมนําไปสูอีกส่ิงหน่ึงเสมอๆ...”
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3บทความ-ในประเทศ

หลือเวลาไม่ถึงเดือนจะได้รู้กันแล้วว่า  ศึกเลือกต้ังผู้ว่าฯ 

กทม. ท่ีท้ังพ่ีน้องประชาชน พรรคการเมือง ผู้สมัครแต่ละ

พรรค  ผู้สมัครอิสระ  ท่ีเฝ้ารอคอยการเลือกต้ัง  ซุ่มเตรียม

ตัวมานาน ใครจะได้รับชัยชนะ 

บรรดา 6  ตัวเต็ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กลุ่มรักษ์

กรุงเทพ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ พรรคประชาธิปัตย์ นายสกล

ธี ภัททิยกุล กลุ่มอิสระ เดอะทริป-นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ในนาม

อิสระ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร พรรคก้าวไกล เส่ียปุ่น-น.ต.ศิธา 

ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย 

ใครคนใดคนหน่ึงจาก

ท่ีกล่าวมา  น่าจะคว้าชัยไป

ครอบครองได้  ช่วงท่ีผ่านมา

ผู้สมัครแต่ละคน เดินสายหา

เสียงกันไม่ว่างเว้นในแต่ละ

วันเช้าจรดเย็น  โดยเฉพาะ

รายหลัง  เดอะปุ่น-น.ต.ศิธา 

ยามไปหาเสียงก็ไปเป็นแพ็กคู่ 

ควงหญิงหน่อย-คุณหญิงสุดา

รัตน์  เกยุราพันธ์ุ ประธาน

พรรคไทยสร้างไทย ลงพ้ืนท่ี

หาเสียงอยู่เสมอๆ และหลาย

ต่อหลายคร้ัง ไปเขตเลือกต้ัง

ย่านไหนท่ีมีผู้สมัคร ส.ก., ว่าท่ี

ผู้สมัคร ส.ส.ไทยสร้างไทย ก็

จะได้เห็นยกคณะพากันมาเป็นทีม 

เรียกได้ว่า มาคร้ังเดียวครบทุกแพ็กเกจ  ได้ประกาศ

นโยบาย พร้อมแนะนำาตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ผู้สมัคร ส.ก.ไทย

สร้างไทย  ท่ีกำาลังจะลงเลือกต้ัง 22 พ.ค.  ได้เห็นภาพ คนถือ

ธงนำาไทยสร้างไทย ประกาศความพร้อมสู้ศึกเลือกต้ังคร้ังหน้า 

พร้อมกับแนะนำาว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.กทม.อีกหลายต่อหลายเขตไป

ในตัว ขอเป็นอีกทางเลือกให้ชาวเมืองหลวงร่วมพิจารณา 

ลงพ้ืนท่ีย่านไหน เขตอะไร ไปกันครบเซต ไม่รู้ว่าการยก

คณะใหญ่ไป ทำาให้ใครขัดอกขัดใจอะไรหรือเปล่า  ป้ายผู้สมัคร

ของพรรคระยะหลังเลยถูกทำาลายถ่ีข้ึน  

หญิงหน่อย  เลยขอระบายลงเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมกับ

แนบป้ายหาเสียงท่ีถูกทำาลาย  ท่ีหลายต่อหลายป้ายหาเสียงท่ีมี

รูปของเจ้าตัวคู่กับ น.ต.ศิธาโดนกรีดออกไป  

 “โดนอุ้มหายทุกวันเลยค่ะ ฝากพ่ีน้องช่วยดูแลให้ด้วยค่ะ 

ป้ายก็น้อยอยู่แล้ว ยังถูกอุ้มหายทุกวัน เลยขอเอาตัวเป็นๆ ไป

กราบพ่ีน้องแทนนะคะ”   

หญิงหน่อยขอตัดพ้อ โอดครวญดังๆ ป้ายท่ีมีน้อยอยู่แล้ว 

แต่ยังถูกทำาลายไปอีก  ส่งสัญญาณหาเสียงอย่างสร้างสรรค์กัน

ดีกว่า.    

ม้าไม้

โดนอุ้มหาย

เ

กทม.เปดิยื่นคำ�รอ้งขอใชเ้วทปีร�ศรยั

แรมโบ้ ‘คนเคยเกลียด’

คุณหญิงสุดารัตน์ 

เกยุราพันธุ์ 

านข่าวนี้แล้วนึกถึง “พระองคุลิมาลเถระ” ขึ้นมาทันที!

“องคุลิ” แปลว่า นิ้วมือ

“มาละ” แปลว่า พวงมาลัย สำาหรับคล้องคอ

“องคุลิมาล” หมายถึง “ผู้มีนิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยคล้องคอ”!

เดิมท่านชื่อ  “อหิงสกะ”  เป็นศิษย์อยู่ในสำานักทิศา

ปาโมกข์  เกิดอิจฉา-ริษยาในหมู่ศิษย์ด้วยกัน  ไปเป่าหูอาจารย์

ว่า...ระวังนะ อหิงสกะจะฆ่า

อาจารย์เลยวางแผนยืมมือคนอื่น  “ฆ่าลูกศิษย์” คนนี้ 

โดยหลอกว่า จะสำาเร็จศิลปวิทยาการชั้นสูงได้ ต้องฆ่าคนให้

ครบ ๑,๐๐๐ ศพ

อหิงสกะก็ออกฆ่าคน  เกรงจะนับศพไม่ถ้วน ฆ่าแล้วจึง

ตัดนิ้วแต่ละศพ ร้อยเป็นพวงห้อยคอไว้นับ

ฆ่าไป ๙๙๙ คน เหลืออีกคนเดียวก็จะครบ ๑,๐๐๐ 

“พระพุทธองค์” ทรงตรวจดูเวไนยสัตว์ พบว่า....

“อหิงสกะ” มีอุปนิสัยพอจะโปรดให้บรรลุมรรคผลได้  ถ้า

ไม่เสด็จไปโปรดตอนนี้ อหิงสกะจะทำาอนันตริยกรรม ด้วยการ 

“ฆ่าแม่” ตัวเอง เป็นศพที่ ๑,๐๐๐ 

จึงรีบเสด็จไปโปรด........ 

อหิงสกะพอเห็นพระพุทธองค์ ก็ปรี่เข้าจะฆ่า หวังตัดนิ้่ว

เป็นนิ้วที่  ๑,๐๐๐ คล้องคอ สำาเร็จเป็นมหาบัณฑิตสำานักทิศา

ปาโมกข์ ตามที่อาจารย์หลอก 

พระพุทธองค์ โปรดอหิงสกะจนเกิดสัมมาสติ สำานึกใน

ความหลงผิดได้  ก็ทิ้งอาวุธ ทรุดกายลงกราบเบื้องพระบาท

พระพุทธองค์ พร้อมทูลขอบวช

พระพุทธองค์ทรงบวชให้ 

และในที่สุด อหิงสกะก็สำาเร็จเป็นพระอรหันต์ นามว่า 

“พระองคุลิมาลเถระ”

ครับ.....

นี่ก็นับเนื่องในธรรมข้อว่า “ตโม โชติปรายโน” บุคคลผู้

มืดมาแล้วสว่างไปภายหน้า

แล้วข่าวอะไรล่ะที่ผมอ่าน ทำาให้นึกถึงเรื่อง “พระองคุลิ

มาลเถระ”? ท่านอาจถาม

ก็ข่าวนี้ ไงล่ะครับ.....

๒๐ เม.ย.๖๕ ที่บ้านดง ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 

นางนิตยา นาโล หรือ “นักสู้ปอสี่” ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์

ราชันภาคอีสาน 

พร้อมด้วย นายพงศ์พัฒ รุ่งเรือง รองประธานภาคฯ  นาย

เพ็รชพรรณ จันทเกตุ รองประธานภาคฯ นายชำานาญ  แสง

งามซึ้ง รองประธานภาคฯ 

 ลองฟังที่ “คุณนิตยา” อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง ภาค

อีสาน พูดเปิดใจซักนิดนะ

“........ที่ผ่านมาเราจะถูกประณาม และถูกว่ากล่าวจาก

ประชาชนทั่วๆ ไปว่า หมู่บ้านเสื้อแดง คือ ‘หมู่บ้านล้มเจ้า’

ที่เราเคยกระทำามา ต้องดำาเนินการแก้ไข 

เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พวกเราเองก็ไม่เคยคิดจะ 

‘ล้มเจ้า-ล้มสถาบัน’ แต่อย่างใด แต่ก็มี  ‘วิทยากร’ ที่มาร่วมเดิน

สายเปิดหมู่บ้านกับพวกเรา

นำาเอาคำาพูดต่างๆ นานา มาปลูกฝังชาวบ้าน จนดิฉันเอง

ทราบพฤติกรรมต่างๆ จึงต่อต้านและเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้น 

ในช่วงปลายปี ๒๕๕๕

เราจึงเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรและ

ประชาชนรากหญ้า มาก่อตั้งเป็น  ‘กลุ่มวิสาหกิจชุมชน’ เดินตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ 

รัชกาลที่ ๙ และต่อเนื่องถึงรัชกาลที่  ๑๐ 

กระทั่งปี ๒๕๕๗ ยกฐานะจาก  ‘หมู่บ้านเสื้อแดง’ มาเป็น 

‘หมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน’ จนถึงปัจจุบัน 

แม้วิกฤตเศรษฐกิจไวรัสโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลก   แต่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของพวกเรา สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึง

อยากจะให้อดีตหมู่บ้านเสื้อแดง และหมู่บ้านอื่นๆ มีแนวคิด  ใน

การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาม ‘ศาสตร์พระราชา’ เศรษฐกิจ

พอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ

เราได้รับแนวทางจาก นายเสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ ‘แรมโบ้

อีสาน’ ที่ต้องการสลายความเป็นสีเสื้อ จะไม่ให้มี เสื้อสีแดง เสื้อ

สีเหลือง หรือเสื้อสีน้ำาเงิน 

จะมีเพียง  ‘เสื้อสีเดียว’ นั่นก็คือ  ‘สีแห่งความจงรักภักดีต่อ 

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์’ 

พร้อมกับต้องการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชาว

บ้าน  ให้กระจายการเปิด  ‘หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน’  ไปทั่วทุก

ภูมิภาค โดยเฉพาะภาคอีสาน ทั้ง ๒๐ จังหวัด”

อืมมมม....

อ่านตามที่คุณนิตยาพูด ภาพ “แรมโบ้อีสาน” บนเวที

เสื้อแดง ในบทแกนนำาผู้คุคลั่ง ปี ๕๒-๕๓ ที่ผมแสนจะชังหน้า 

ณ ครั้งนั้่น 

ผุดขึ้่นมาตัดกับภาพ “แรมโบ้อีสาน” จากมารเมืองเป็น

เทพพิทักษ์เมืองในครั้งนี้ ทันที

จาก “แยกสี-แยกชาติ”

เป็นผู้ “แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด” 

ไทยต้องมี “สีเดียว” คือ สีแห่งความจงรักภักดี ต่อ “ชาติ-

ศาสนา-พระมหากษัตริย์”

ก็ไม่ยกแรมโบ้อีสานเทียบ “พระองคุลิมาลเถระ” หรอก

เพียงจะบอกว่า กลับใจคือฟากฝั่ง 

ก็ดีใจด้วยนะ...แรมโบ้ กับการที่คุณได้สู่ภาวะ “ผู้มืดมา-

แล้วสว่างไป”!

วันก่อน  เห็นคุณแถลงเจตนาในการลาออกจาก  “ทุก

ตำาแหน่ง” ว่า

“.......ไม่มีใครกดดันให้ลาออก ตัดสินใจด้วยตัวเอง เพื่อ

จะไปพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรมให้ปรากฏข้อ

เท็จจริง กรณีคลิปเสียงพูดโทรศัพท์ 

โดยไม่ต้องอาศัยตำาแหน่งผมเอง รวมทั้งความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชามาช่วยปกป้องให้พ้นผิด ซึ่งอาจถูกครหาว่า ใช้

อำานาจหน้าที่เพื่อปกป้องตนเองได้

การที่ผมลาออกนั้น ถือว่าได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องดีที่สุด

แล้ว เพราะผมมีความสำานึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของพี่น้อง

ประชาชน 

อีกทั้งยังเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของนายกฯ และ

รัฐบาล รวมถึงยังเป็นการสร้าง ‘บรรทัดฐานจริยธรรม’ ทางการ

เมืองให้เกิดขึ้น”

คนรับผิดชอบด้วยสำานึกแบบนี้  ไม่อยากบอกว่าหายาก 

แต่จะบอกว่า “ผมนับถือคุณนะ”

คนการเมือง “เพื่อครอบครัว” น่ะ

ตะแคงบุ้งกี๋ เอาตีนกวาด ทีเดียวก็เต็ม

แต่นักการเมือง “เพื่อชาติบ้านเมือง” จมตีน-จมโคลนอยู่

ไหน ประกายมันจ้าบอกเองว่า

“เพชร”!

และ น.ส.กัญญ์ชลิดา แก่นท้าว ประธานหมู่บ้านเทิดไท้องค์

ราชัน จังหวัดสกลนคร และประชาชนชาวอำาเภอพังโคน ร่วม

กิจกรรมเปิด “หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน” 

ตามแนวทางของ “แรมโบ้อีสาน” นายเสกสกล อัตถาวงศ์ 

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

ที่ต้องการให้ประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้าน ชนบท และ อดีต

หมู่บ้านเสื้อแดง แสดงพลังเปิดเป็น

“หมู่บ้านเทิดไท้องค์ราชัน” ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 

เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงความจงรักภักดีต่อ “ชาติ-ศาสนา-พระ

มหากษัตริย์” และประชาชน 

ตามสโลแกนที่ว่า “อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี”

“นางนิตยา นาโล” ก็คือ  “อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดง

ภาคอีสาน”

หลังจาก “นายอานนท์ แสนน่าน” ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อ

แดงและเป็น “ประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย” ในอดีต 

ซึ่งตอนนี้ “กลับตัว-กลับใจ”

จากแดงระบอบทักษิณ ที่มุ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศชาติ

และสถาบัน กลับมามุ่งมั่น  เทิดพิทักษ์  “ชาติ-ศาสนา-พระมหา

กษัตริย์”

เป็นหัวหอกเปลี่ยนหมู่บ้านเสื้อแดง เป็น “หมู่บ้านเทิดไท้องค์

ราชัน” พร้อมทั้งตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา “โคก-หนอง-นา 

โมเดล”

ที่บ้านพรสวรรค์ ต.หนองนาคำา อ.เมือง จ.อุดรธานี  นำาร่อง 

ขณะนี้

เมื่อรู้  “ความเป็นมา” แล้ว ก็อยากให้รู้ต่อ ว่าเพราะอะไร 

“แดงระบอบทักษิณ” จึงเกิดดวงตาเห็นธรรม?

อ่

โคโรนา  2019  (COVID-19) 

โดยเคร่งครัด และผู้ยื่นคำาร้อง

ขออนุญาตใช้สถานที่ปราศรัย

หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร  จะต้องจัด

เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเวทีใน

การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งมา

เอง กรุงเทพมหานครจะอำานวย

ความสะดวกในเรื่องสถานที่

ปราศรัยให้เท่านั้น สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2224-

2940 และ 0-2621-0721

ขณ ะ ที่ ก า ร ล ง พื้ น ที่

รณรงค์หาเสียงของพรรคต่างๆ 

นายสุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์  

หรือ ดร.เอ้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ 

เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์  เรื่อง 

“โรคระบาด  เมืองระบม”  ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ท่าพระจันทร์  โดยมุ่งเน้นการ

แสดงทัศนวิสัยเรื่องสาธารณสุข

เมือง กทม. โดยระบุว่านโยบาย                                    

ทางด้านสาธารณสุขของตน

คือ  “หมอมี สาธารณสุขดี  ใกล้

บ้าน” ที่เป็นการยกระดับศูนย์

สาธารณสุขที่มีอยู่  69 ศูนย์ใน

ปัจจุบัน  ให้เป็นศูนย์การแพทย์

ทันสมัย  มีแพทย์เฉพาะทาง 

อย่างน้อย  3  วันต่อสัปดาห์ 

และสามารถฟอกไตได้  ทั้ง

ยังต้องการสนับสนุนให้มีนัก

กายภาพบำาบัดและนักจิตบำาบัด

ในทุกศูนย์  เพราะตนตระหนัก

ถึงปัญหาสุขภาพจิตอันเป็น

ปัญหาที่สำาคัญไม่แพ้กัน และยัง

ไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร 

ความเครียดจากสถานการณ์

สังคม  ความเครียดหลังจาก

อุบัติเหตุ  โรคซึมเศร้า และโรค

ทางจิตเวชอื่นๆ ที่สมควรได้รับ

การดูแลมากกว่านี้

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ 

เกยุราพันธุ์  ประธานพรรค

ไทยสร้างไทย ลงพื้นที่รณรงค์

หาเสียงเดินช่วยขอคะแนนให้ 

น.ต.ศิธา ทิวารี  ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. หมายเลข 11 และนาง

สาวปวริศา คุณาวรนนท์ ผู้สมัคร 

ส.ก.เขตคันนายาว พรรคไทย

สร้างไทย หมายเลข 3 โดยคุณ

หญิงสุดารัตน์กล่าวว่า พรรค

มีแนวคิดให้ความสำาคัญกับ

การสร้างอำานาจให้ประชาชน 

(Empower)  และปลดปล่อย

ประชาชน (Liberate) ให้สามารถ

ทำามาหากินได้เร็วที่สุด  เป็นทาง

เลือกใหม่และทางรอดให้แก่

ประเทศ ยุติทุกความขัดแย้ง มุ่ง

สร้างเศรษฐกิจไทย. 

‘สกลธี’ฟ้องเอาผิดพิธีกร

วิจารณ์เกินหน้าที่สื่อฯ
กรุงเทพฯ • วันที่ 20 เม.ย. นาย

สกลธี  ภัททิยกุล  ผู้แข่งขันลง

สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 

3 ได้ โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก

ส่วนตัว  ระบุว่า  “16 ปีที่อยู่ใน

การเมือง ผมเข้าใจดีถึงความ

เป็นบุคคลสาธารณะของผม

ครับ…ดังนั้นการที่จะถูกวิพากษ์

วิจารณ์จากทั้งประชาชนและ

สื่อมวลชนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยง

ได้ยาก และผมก็ยอมรับและรับ

ฟังเสมอมา เพราะในทุกสังคมก็

มีทั้งคนที่ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจ

ในหลายสิ่งที่เราทำา แต่ทั้งนี้ทั้ง

นั้น…การจะวิพากษ์วิจารณ์ก็

ต้องเป็นการติชมโดยสุจริต และ

ไม่เป็นการด้อยค่าหรือด่าทอด้วย

จิตใจที่มืดบอดและอคติในตัว

บุคคลท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์ ย่ิงเป็น

สื่อมวลชนด้วยแล้ว จรรยาบรรณ

ในการทำาหน้าท่ีเป็นส่ิงสำาคัญ

ครับ หากไร้ซ่ึงจรรยาบรรณของ

สื่อมวลชนรายน้ันๆ  คิดอย่างไร

พูดอย่างน้ันโดยไม่ผ่านการกล่ัน

กรองของสมอง  ก็ไม่มีค่าพอท่ีจะ

เป็นสื่อมวลชนครับ

สืบเนื่องจากรายการ Talk-

ing Thailand  ซ่ึงออกอากาศทาง

แฟนเพจของ Voice TV  เม่ือ

วันท่ี 24   มี.ค. และ 11  เม.ย. 

2565 ซ่ึงดำาเนินรายการโดย นาย

วิโรจน์   อาลี, น.ส.ลักขณา ปัน

วิชัย หรือ “คำาผกา” ได้กล่าวถึง

ผม  อุดมการณ์ทางการเมืองของ

ผม รวมถึงส่ิงท่ีผมได้เคยโพสต์ใน

อดีตด้วยการด้อยค่าและถ้อยคำา

หยาบคาย  เกินกว่าหน้าท่ีของ

ส่ือมวลชนจะติชมหรือวิพากษ์

วิจารณ์โดยสุจริต และเป็นท่ีเชื่อ

ได้ว่าอาจทำาให้ผมถูกเกลียดชัง

จากบุคคลท่ีได้รับชมรายการและ

ไม่ทราบเร่ืองท่ีมาท่ีไปท้ังหมด 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระหว่างท่ี

ผมอยู่ในช่วงหาเสียงลงเลือกต้ังผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผม

จึงขอใช้สิทธ์ิทางกฎหมายมอบ

ให้ทนายความไปฟ้องดำาเนินคดี

บุคคลท้ัง 2 คน รวมถึงบุคคลอื่น

ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

โดยส่วนตัวไม่เคยรู้จัก

บุคคลทั้ง 2 คนมาก่อนครับ และ

อยากจะฝากถึงทั้ง  2 คนและ

ผู้เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว  

รวมถึงคนที่รับชมรายการว่าผม

ไม่เคยปิดบังหรือปฏิเสธตัวตน

และอุดมการณ์ที่ผ่านมาของผม 

ผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมต่อสู้ร่วมกับ

คนอีกหลายล้านคนในช่วงเวลา

นั้น  แม้เวลาจะผ่านมาแล้วก

ว่า 8 ปี ผมผ่านการต่อสู้กับคดี

ความที่ติดตัวผมมาจนศาลชั้น

ต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องผม

ในทุกข้อกล่าวหา แต่กลับกันนั้น

ในสิ่งที่ผมออกมาต่อสู้ด้วย ศาล

กลับพิพากษาว่ามีความผิดหลาย

คดีต่างกรรมต่างวาระและต่าง

บุคคล รวมถึงมีการสรุปความ

เสียหายจากโครงการจำานำาข้าว

แล้วกว่า 500,000 ล้านบาท และ

ฟ้องร้องเป็นคดีกว่า 1,000 คดี

ดังน้ัน  โดยสรุปครับ…ถ้า

พวกคุณเห็นด้วยกับส่ิงเหล่าน้ันท่ี

เกิดข้ึนว่าเป็นส่ิงท่ีถูก  ส่ิงท่ีผมทำา

เป็นส่ิงท่ีผิด จะเชิญชวนให้ใคร

ไม่เลือกผมก็เป็นสิทธ์ิครับ แต่ถ้า

มากล่าวให้ร้ายหรือด้อยค่าโดย

ข้อความหยาบคาย อคติและไร้

เหตุผล…ก็เจอกันท่ีศาลครับ โดย

ผมได้มอบหมายให้ทนายความไป

ยื่นฟ้องต่อบุคคลท้ัง 2 คน ท่ีศาล

อาญาในวันศุกร์น้ี (22 เม.ย.)”. 

‘ป.ป.ช.’แจงเว็บโดนแฮ็กข้อมูล
สนามบินน้ำา •  วันท่ี 20  เม.ย.

65  สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  (ป.ป.ช.) แจ้งว่า ได้รับ

การประสานงานจากสำานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตรวจพบข้อมูลสำาคัญของหน่วย

งานร่ัวไหลท่ีเว็บไซต์  https://

raidforums.com/Thread-Thai-

land-Big-Data-Corruption-Leak-

Query-System-DOX จากการ

ตรวจสอบพบว่า  เป็นข้อมูลท่ีได้

เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำานักงาน 

ป.ป.ช.  เมื่อปี 2562 จำานวน 2 

รายการ  คือ  ข้อมูลบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สินและหน้ีสินปี 

2562 จำานวน 780  บัญชี  ถูก

นำาไปเผยแพร่อยู่ท่ีเ ว็บไซต์ 

http://178.128.223.11:3000/

nacc  หรือ  https://data-

thon.corrupt0.org/nacc และ

ข้อมูลเ ร่ืองกล่าวหาท่ีคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.มีมติช้ีมูลความ

ผิดจำานวน  1,366  รายการ 

ถูกนำาไปเผยแพร่ท่ีเ ว็บไซต์ 

http://178.128.223.11:3000/

nacc-case หรือ https://data-

thon.corrupt0.org/nacc-case” 

ดังน้ัน สำานักงาน ป.ป.ช.ขอแจ้ง

ว่าเว็บไซต์ท้ังสองดังกล่าว  มิใช่

เว็บไซต์ทางการของสำานักงาน 

ป.ป.ช.แต่อย่างใด หากท่านใด

ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร

จากสำานักงาน ป.ป.ช.สามารถ

ติดตามได้ท่ี  WWW.NACC.

GO.TH เท่าน้ัน.

ไทยโพสต์ • กทม.เปิดให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ ยื่นคำาร้องขออนุญาตใช้เวที

ปราศรัยหาเสียง 15 แห่ง ย้ำาต้องมีมาตรการป้องกันโควิด ขณะการ

เดินสายหาเสียงคึกคัก “เอ้ สุชัชวีร์” ดีเบตเวทีธรรมศาสตร์ ยกระดับ

ตรวจสุขภาพฟรีให้ดีกว่าเดิม “สุดารัตน์” ชูสร้างอำานาจให้ ปชช.

นายขจิต  ชัชวานิชย์ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปิดเผย

ว่า  เพื่อให้การปราศรัยหาเสียง

เลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ

เท่าเทียมกัน กรุงเทพมหานคร

จึงกำาหนดสถานที่สำาหรับให้ผู้

สมัครใช้ปราศรัยหาเสียงเลือก

ตั้งจำานวน 15 แห่ง ประกอบด้วย 

1.ลานคนเมือง  เขตพระนคร 

2.สวนจตุจักร  เขตจตุจักร 

3.สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

เขตจตุจักร 4.สวนวชิรเบญจทัศ 

(สวนรถไฟ)  เขตจตุจักร 5.สวน                                                    

ลุมพินี  เขตปทุมวัน 6.อุทยาน 

เบญจสิริ เขตคลองเตย 7.บริเวณ 

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช  เขต

ธนบุรี  8.สวนสาธารณะใต้ สะพาน                                                                    

พระราม 8 เขตบางพลัด 9.ศูนย์ 

เยาวชนสะพานพระราม  9 

(ฝั่งธนบุรี)  เขตราษฎร์บูรณะ 

10.สวนกีฬารามอินทรา  เขต

บางเขน 11.สวนเสรีไทย  เขต

บึงกุ่ม  12.สวนพระนคร  เขต

ลาดกระบัง  13.สวนสุขภาพ 

เขตประเวศ 14.ศูนย์กีฬาเฉลิม 

พระเกียรติ  เขตทุ่งครุ  และ 

15.สวนสาธารณะหน้าเดอะ 

มอลล์บางแค เขตบางแค 

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรับเลือก                                                   

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ เข้า

ร่วมเวทีประชันวิสัยทัศน์ “เลือกตั้งผู้ว่าฯ แก้ปัญหาคนกรุง” ครั้งที่ 2 หัวข้อ “โรคระบาด เมืองระบม” 

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

ตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประสงค์ขอใช้สถานที่ดังกล่าว 

จะต้องดำาเนินการตามหลัก

เกณฑ์ดังนี้  ให้ผู้สมัครรับเลือก

ตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายเป็น

ลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัคร 

หรือพรรคการเมือง หรือกลุ่ม

การเมืองที่ส่ งผู้สมัคร  ยื่น

คำ าร้ องขออนุญาตต่อปลัด

กรุงเทพมหานคร  ณ  ศูนย์

ประสานงานการเลือกตั้งกรุง 

เทพมหานคร สำานักงานปกครอง

และทะเบียน ชั้น 5 ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร  เขตพระนคร 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยต้อง

ยื่นคำาร้องล่วงหน้าก่อนวันเข้า

ใช้สถานที่ ไม่น้อยกว่า  3  วัน 

และต้องมีมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส



ร.บ.ควบคุมเคร� องด� มแอลกอฮอลและมาตรการระดับ

สากล

พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 

เปนกฎหมายสําคัญของไทยในการควบคุมการบริโภคและ

ผลกระทบจากเคร� องด� มแอลกอฮอล มาตรการท่ีสําคัญของกฎหมายดัง

กลาวอยูในมาตราท่ี 26–32 ซ่ึงประกอบดวยมาตรการการควบคุมฉลาก

และบรรจุภัณฑ (มาตรา 26) การจํากัดสถานท่ีขายและบริโภค (มาตรา 

27 และ 31) การจํากัดวันและเวลาขาย (มาตรา 28) การจํากัดวิธีการ

ขาย (มาตรา 30) การหามขายแกผูท่ีมีความเส่ียงสูง (มาตรา 29) และ

การจํากัดการโฆษณาและกิจกรรมการตลาด (มาตรา 32)

มาตรการขางตนของ พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� มแอลกอฮอล สอด 

คลองกับชุดมาตรการลดผลกระทบจากเคร� องด� มแอลกอฮอล ที่เรียก

วา SAFER ขององคการอนามัยโลก (World Health Organization 

2022) ซึ่งประกอบดวยมาตรการ

Strengthen restrictions on alcohol availability

Advance and enforce drink driving counter measures

Facilitate access to screening, brief interventions and 

treatment

Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol 

advertising, sponsorship, and promotion

Raise prices on alcohol through excise taxes and pricing 

policies

โดยที่ มาตรา 27, 28, 29, 30 และ 31 สอดคลองกับ 

Strengthen restrictions on alcohol availability หรือการลดการมี/

การเขาถึงเคร� องด� มแอลกอฮอล มาตรา 26 และ 32 สอดคลอง

กับ Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol 

advertising, sponsorship, and promotion สําหรับมาตรการเกี่ยว

กับการด� มแลวขับและมาตรการทางภาษีตามที่องคการอนามัยโลก

แนะนํานั้น มีมาตรการอยูในกฎหมายฉบับอ� น ไดแก พ.ร.บ.การ

จราจรทางบก พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2560

ในเอกสารขององคการอนามัยโลกเรียกมาตรการในชุดมาตร 

การ SAFER นี้วา “high-impact, evidence-based, const effective 

interventions” หมายความวา เปนมาตรการที่ไดผล มีการศึกษาวิจัย

รองรับ และมีความคุมคาในการใชมาตรการ ดังนั้น มาตรการใน 

พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� มแอลกอฮอล ซึ่งมีความสอดคลองกับ SAFER 

นั้น จึงถือเปนมาตรการที่น�าจะไดผลและสอดคลองกับคําแนะนําของ

องคกรในระดับสากล

ผูชวยหาเสียงชวยพรรคเพ� อไทย อาศัยดีเอ็นเอบนใบหนาและทาทาง 

ขอคะแนนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ตอยอดสานฝนเพ� อไทยแลนดสไลดทั้งแผน 

ดิน   

อีกดานหนึ่ง การเขามามีบทบาททางการเมืองของแพทองธาร

นั้นถูกจับตามองเปนอยางมาก ส.ส.ภาคเหนือ ภาคอีสาน ตางขานรับ 

ไปเช็กเรตติ้งกระแสความนิยม ตางไดรับผลตอบรับเปนอยางดี ขณะ

ที่ ส.ส.กลุมภาคกลางและใน กทม. ที่เปนฐานเสียงที่มีความออนไหว 

กลับตองกุมขมับ ยิ่งเปนการตอกย้ําภาพลักษณพรรคครอบครัว กาวไม

พน ทักษิณที่ยังคอยชักใยบงการอยู  

การเขามาของอุงอิ๊งที่นับวันยิ่งเพิ่มบทบาททางการเมืองมาก                                                                                       

ขึ้น จากเดิมมาประชุมหนึ่งวันตอสัปดาห ในการประชุมเกี่ยวกับการ                                                                                         

ขับเคล� อนดานนวัตกรรม ที่เตรียมนํามาตอยอดเปนหนึ่งในนโยบาย

ของพรรค กับกลุมเพ� อนของอุงอิ๊งที่สนิทสนมกัน ไมวาจะเปน ดร. 

เอิง-คณาพจน โจมฤทธิ์ เพ� อนสนิทสมัยเรียนคณะรัฐศาสตร จุฬาลง 

กรณมหาวิทยาลัย ที่ตอมาไดมารวมงานเปนหนึ่งในกรรมการบริหาร

พรรคไทยรักษาชาติ ปอม-ร.ท.ปรีชาพล พงษพานิช อดีตหัวหนา

พรรคไทยรักษาชาติ รวมไปถึงกลุม ส.ส. สมาชิกเพ� อไทยคนรุนใหม ใน

ชวงวัยที่ไมตางกันมากนัก ที่อุงอิ๊งเขามารวมประชุมรวมปรึกษาหารือ

ดวย  

ในการประชุมพรรคเพ� อไทยทุกวันอังคาร หลายตอหลายครั้ง  

อุงอิ๊งมาเขารวมประชุม รวมแสดงความคิดเห็นอยูบอยครั้ง มักมีภาพ

กลุม ส.ส.หนาใหม สมาชิกพรรคเพ� อไทย รวมถึงตัวเธอ มักแชรภาพ

ตามชองทางในโลกโซเชียล   
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4 บทความ

องบอกวาเดือนเมษายน 2565 นอกจากความรอนฉาใน

อุณหภูมิทางผิวกายแลว ความรอนทางการเมืองและ

สังคมก็รอนเราไมแพกัน โดยความคืบหนาของคดีขาว

ฉาววาดวยการลวนลามและขมขืนนั้น ลาสุด “ษิทรา 

เบี้ยบังเกิด” หรือทนายตั้ม ผูเปดประเด็นคนแรกบอกวาลาสุดมี

เหย� อรายที่ 15 แลว โดยเปนไฮโซสาวที่ขอกันตัวเปนพยานเทานั้น 

เพราะเร� องเกิดมาตั้งแตป 2551 

และที่น�าสนใจเขาไปอีกเม� อ “ทนาย

ตั้ม” ปูดซ้ําวามีคําเตือนจากผูใหญ

วาจะมีการแฝงตัวเปน เหย� อเพ� อ

บิดเบือนเรื่องดังกล่าวให้เป็นการ

เมือง นอกเหนือจากการยัดเงินเพ� อ

เคลียรคดีอีก ...• ความวัวไมทัน

หาย ความควายเขามาแทรกชิบ 

เพราะลาสุดก็มีไลนหลุดออกมาอีก

รายเสียแลว โดยเปน ช� อ ป.ปลา ซึ่ง

ก็ตางคาดเดากันจาละหวั่น เพราะ

งานนี้ก็มี 2 ป.ที่น�าจะเขาขาย ซึ่ง

หากเปน ป.ในคายพระแมธรณีบีบมวยผมอีก ก็บอกไดคําเดียววา 

“ดร.เอ-สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์” และบรรดาผูสมัครสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ที่ แมโพลจะบอกวาไมมีผลกระทบก็ตาม

ที แตระยะเวลาที่ยังเหลืออีกหลายสิบวันเจอกระทุงกระแทกใน

เร� องนี้ตอเน� อง ก็บอกไดคําเดียววาบายบายจาพอแมพี่นอง ...• 

หันมาดูแวดวงการเมืองใหญกันบาง เพราะดูเหมือนเปนเดือนแหง

การประชุมใหญสามัญประจําป 2565 โดยลาสุดก็คือ พรรคสราง

อนาคตไทย (สอท.) ที่ ไดประชุมและเลือกคณะกรรมการบริหาร

พรรคชุดใหมแลว ซ่ึงเม� อเห็นรายช� อแลวก็รูสึกเดจาวูอยางไรชอบ 

กล เพราะหัวหนาช� อ “อุตตม สาวนายน” และเลขาธิการพรรค 

ช� อ “สนธิรัตน สนธิจิรวงศ” ชาง

เหมือนกับตอนกอต้ังพรรคพลังประ                                        

ชารัฐ (พปชร.) อยางไรอยางนั้น                               

สวนจะซ้ํารอยหรือไม คงตองติด 

ตามกันตอไป ...• อยางนอยก็ตอง

ปรบมือใหกับความกลาหาญและ

ความชัดเจนของพรรคสรางอนาคต

ไทย ที่ประกาศแลววา จะดันช� อ 

“สมคิด จาตุศรีพิทักษ” เปนแคน

ดิเดตนายกฯ เบอรหนึ่ง แลวที่ตอง

ชมความกลาอีกประการคือ การเลือก                   

“สุรนันทน เวชชาชีวะ” เปนทั้ง 

กก.บห. และประธานกรุงเทพฯ ทั้งที่เจาตัวเพิ่งถูกศาลฎีกาแผนก

คดีอาญาผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองใหเปนจําเลยรวมกับ “ยิ่ง

ลักษณ ชินวัตร” ในคดีโรดโชว 240 ลานบาท ก็ไมรูวาพรรค สอท.

เอาความมั่นใจและเช� อมั่นมาจากไหน ...• ในขณะที่ “นิพิฏฐ 

อินทรสมบัติ” ท่ียายคายจากประชาธิปตยมาอยู สอท.แลวไดสวม

หัวโขน กก.บห.และประธานภาคใต ก็ประกาศแลววาจะเปน

สงครามครั้งสุดทาย งานนี้ สอท.จึงเดิมพันในหลายเร� องแบบน�า

ลุนน�าติดตามเสียนี่กระไร ...• ในสวนของ “ปชป.” ที่อยูในชวง

พระศุกรเขาพระเสารแทรกนั้น ก็

กําหนดจัดประชุมใหญในวันที่ 23 

เม.ย.นี้ ก็เช� อวาคง ไมปรากฏ                                         

“ปริญญเอฟเฟกต” หรือจะมีเหตุ

แทรกซอนใหมๆ เกิดขึ้น ซึ่งก็เอา

แน�เอานอนไมไดสําหรับสถาบันการ                                     

เมืองที่อยูมานานแหงนี้ แตที่นอน

มาแน�คือ “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” 

รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย จะ

ยังคงเปนหัวหนาพรรคตอแน�ยิ่ง

กวาแชแปง เสียอีก เพราะคูแขง

ที่จะมาเปนแคนดิเดตนั้นแทบไมมี 

ในขณะที่คนเกาๆ ที่พอสูสีก็เรียกวาเฟดตัวถอยหางไปเร� อยๆ ...• 

ตอมาในวันที่ 24 เม.ย. ก็ถึงคิวจัดการประชุมใหญประจําปของ

พรรคเพ� อไทย ซึ่งก็ใชช� องาน “แลนดสไลด เพ� อไทย เพ� อคนไทย

ทุกคน” เพ� อประกาศควาชัย 250 เกาอี้ในศึกเลือกตั้งครั้งหนา แต

ที่น�าสนใจคือ ในชวงเชาที่จะมี การโชววิสัยทัศนของ 4 ตัวเต็ง

แคนดิเดตนายกฯ นั่นเอง โดยเริ่มที่ “ชลน�าน ศรีแกว” หัวหนา

พรรคตามบัญชาของนายใหญ “ชัยเกษม นิติสิริ” ประธานคณะ

กรรมการยุทธศาสตรและทิศทาง

การเมือง อดีตแคนดิเดตนายกฯ 

“จาตุรนต ฉายแสง” ที่ปรึกษาหัว 

หน้าพรรคเพื่อไทยที่แห้วจากแคน

ดิเดตจนตองยายไปพรรคไทยรักษา

ชาติ และ “แพทองธาร ชินวัตร” 

ประธานคณะท่ีปรึกษาดานการมีสวน                                                  

รวมและนวัตกรรม หัวหนาครอบ 

ครัวเพ� อไทย แคนดิเดตตัวจริงเสียง                                                 

จริง ขึ้นอยูกับการตัดสินใจครั้งสุด 

ทายวาจะรับหรือไมรับเทานั้น ...• 

ทิ้งทายดวย วันที่ 29 เม.ย. ที่พรรค

เศรษฐกิจไทยจัดประชุมใหญ แตเช� อวาไมมีอะไรใหเซอร ไพรส 

เพราะ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา” เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยที่

เปรียบเสมือนเจาของพรรคประกาศแลววาใหใจเย็นๆ ใหรอเดือน 

พ.ค.ถึงจะเปดตัวแคนดิเดตนายกฯ ของพรรครวมทั้งทีมเศรษฐกิจ

ดวย งานนี้เลย ตองลุนไปที่การประชุมของพรรคเพ� อไทยอยาง

เดียววาจะกลาประกาศช� อแคนดิเดตหรือยังกั๊กกันตอไป ...•

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ

ษิทรา เบี้ยบังเกิด

อุตตม สาวนายน

ะวาไปแลว จังหวะการกาวยางเขามา (เริ่ม) มีบทบาท

ทางการเมือง อุงอิ๊ง-“น.ส.แพทองธาร ชินวัตร” ในพรรค

เพ� อไทย จนถึงวันนี้ เธอสวมหมวกสําคัญๆ ถึง 2 ใบ 1.ประ                                                                       

ธานคณะที่ปรึกษาดานการมีสวนรวมและนวัตกรรม 2.หัว 

หนาครอบครัวเพ� อไทย  

การกาวเขามาของแพทองธาร ลูกสาวคนเล็ก ทักษิณ ชินวัตร, 

พจมาน ณ ปอมเพชร รอบนี้ทักษิณไมใชเพียงแคสนับสนุนเครือญาติ

เหมือนสมัยผลักดัน สมชาย วงศสวัสดิ์ กาวขึ้นนั่งนายกรัฐมนตรีขัด 

ตาทัพ หรือผลักดันนายกฯ โคลนนิง ยิ่งลักษณ ชินวัตร   

แตรอบนี้คือ DNA ชินวัตรโดยตรง นักการเมืองบางคนถึงขนาด

บอกวา อุงอิ๊งมีสวนผสมทั้งพอ-แม-อา ไดความออนโยนเหมือนอาปู 

ไดความเฉลียวฉลาด เรียนรูฉับไว เหมือนพอ ไดความเด็ดเดี่ยว เด็ด

ขาด เหมือนแม   

นับแตกาวเขามาเปนหัวหนาครอบครัวเพ� อไทย จังหวะกาวเดิน

ตอไปที่ถูกจับตาตามมาอีกวา หัวหนาครอบครัวเพ� อไทยคนนี้ พรอม

หรือยังในสนามการเมืองอยางเต็มตัว เต็มรูปแบบ ผานการลงสมัคร

รับเลือกตั้งเขามาตอสูในสภา  

ทักษิณโยนใหลูกสาวตัดสินใจ บอกวาแลวแตจะเปนแคนดิเดต 

นายกฯ หรือไม สวนอุงอิ๊งที่เคยใหสัมภาษณผานรายการวูดดี้ บอก

ยังไมคิดเร� องลง ส.ส. และตําแหน�งนายกฯ เพียงแตอยากใหเปลี่ยน

รัฐบาลกอน ขณะที่บรรดาคนใกลชิด มีทั้งฝายเชลียรกับฝายที่ยังไม

คอยเห็นดวย โดยมองมิติการเมืองที่แตกตางกันออกไป  

กวนเชลียรมองเปาประสงคการเมือง ปลุกกระแสทักษิณและ

คนรุนใหม ที่หากเธอโดดลงมาเลนเองทางการเมือง ดวยนโยบายเพ� อ

ไทยที่เปนจุดขายในวงกวางแลว ยังจะเสริมดวยจุดขายนโยบายที่เทา

ทันตอโลกแหงการเปล่ียนแปลง ท่ีจะดึงกระแสคนรุนใหมจากเครือขาย

สามนิ้ว กาวไกล มาไดบาง  

กับอีกวงยังมองดวยความเปนหวง ในป 2565 เธอมีอายุแค 35 

ป หากมีการเลือกตั้งปหนาจริงๆ เธอมีอายุเพียง 36 ปเทานั้น ถือวา

อายุยังนอยมากในทางการเมือง ทั้งในแงประสบการณและการบริหาร  

แมพรรคการเมืองสามารถเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไดถึง 

3 รายช� อ เริ่มมีการเสนอสูตรทางการเมืองใหอุงอิ๊งพิจารณา 1.เสนอ

เปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและพรอมดันเปนนายกรัฐมนตรี หากพรรค                                                                                       

เพ� อไทยเปนแกนนําจัดต้ังรัฐบาลได 2.เสนอเปนหน่ึงในแคนดิเดตนายก 

รัฐมนตรีเทานั้น แตไมเสนอช� อใหเปนนายกฯ หากเพ� อไทยไดเปนรัฐ 

บาล พรอมผลักดันใหมาเรียนรูงานบริหาร และเก็บประสบการณงาน

ทางการเมืองเอาไวกอน โดยใหบริหารงานที่เจาตัวถนัดจับอยูอยาง

กระทรวงไอซีที เปนตน   

3.ไมเสนอเปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แตมอบบทบาทใหเปน

ในมุมมองนักเลือกตั้งเพ� อไทยมองวา การเขามาของอุงอิ๊งสราง

ความกระชุมกระชวยใหพรรคอีกครั้ง หวังวาการเขามาของอุงอิ๊งยัง

สะทอนในเชิงจิตวิทยาไปถึง ส.ส.หลายพื้นที่ หลายคนกําลังเจอพลัง

ดูดอยางหนักใหหวนคิดวาทักษิณยังไมทิ้งพรรค ยังพรอมตอสูทางการ

เมือง ดันเอากลองดวงใจใหมาเลนการเมืองเอง   

ประกอบกับกระแสคนเบ� อหน�ายประยุทธ พลังประชารัฐ ใน

เม� อตัวเลือกใหมทางการเมืองเทาที่เปดหนาเปดตัวออกมา ยังเปนแค

หนาเดิมทางการเมือง เพียงแคเปลี่ยนโฉม ยายพรรค เปลี่ยนขั้วไป

บาง แตทั้งหมดก็ยังเปนเหลาเกาในขวดใหม ยังไมเห็นภาพความหวัง

อยางแทจริง จุดหนึ่งอาจทําใหผูคนหวนกลับไปเลือกของเดิม พรรค

เดิม ที่อยางนอยเคยมีนโยบายประชานิยมการันตีผลงานดึงคะแนน

เสียงมาตั้งแตยุคไทยรักไทย พลังประชาชน ตอเน� องมาถึงเพ� อไทย   

การเขามาของอุงอ๊ิง จุดแข็งเสริมความแข็งแกรงใหเพ� อไทย ขณะ

เดียวกันในมุมตรงขาม เปนอีกจุดออนไดเหมือนกัน ทําใหกลุมฝายตรง

ขามท่ีแบงสาย แยกกกกันไป ถึงเวลาผนึกกําลังเฉพาะกิจสกัดก้ันไมให

แผนเพ� อไทยแลนดสไลดท้ังแผนดินประสบความสําเร็จแลว ยังตองประ 

เมินไปถึงผลกระทบดานครอบครัว ธุรกิจ ท่ีอาจจะตามมาไดเชนกัน ใน

วันท่ีการเมืองเขาสูโหมดหํ้าห่ัน ฟาดฟนกันอยางรุนแรง   

วากันวาแผนการเพ� อไทยที่มีการประเมินกระแส ทั้งการลงพื้น

ที่เก็บขอมูล การทําโพลจากบริษัทตางชาติอยูเปนระยะๆ รวมทั้งการ

เช็กขาวความเคล� อนไหว การขยับตัวกลุมขั้วอํานาจฝายตรงขาม ปก

ทางสายทหาร คิดอานประเมินกันอยางไร กอนสรุปรวบยอด คอยปก

ธงเลือกเอาที่คุมแตไมเสี่ยง น�าจะเปนหนทางดีที่สุด.

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ต

จ

พฤติกรรมการด� มและผลกระทบจากแอลกอฮอลที่เปลี่ยนไป 

14 ป พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� มแอลกอฮอล พ.ศ.2551
พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� มแอลกอฮอล ไดมีผลบังคับใชมาเปนเวลา

กวา 14 ปแลว บทความนี้จึงขอนําเสนอตัวเลขสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรม

การดื่มและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่ามีความ

เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง

สัดสวนนักด� มภาพรวมลดลง

ขอมูลนักด� มซึ่งหมายถึง ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปที่ด� มแอลกอ 

ฮอลในชวง 12 เดือนที่ผานมา ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่ใชกันโดยทั่วไปในระดับ

สากล (https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-

details/3680) อางอิงขอมูลสัดสวนนักด� มจาก “การสํารวจพฤติกรรม

การสูบบุหรี่และการด� มสุราของประชากร”  (ลาสุดปรับช� อเปนการสํารวจ

พฤติกรรมดานสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564) ที่จัดทําทุก 3-4 ป โดย

สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งเปนการสํารวจที่มีกลุมตัวอยางหลายหม� นถึง

หลักแสนคน มีการเผยแพรรายงานการสํารวจ สถิติ และขอคําถามโดย

ละเอียด (ดูรายละเอียด https://tinyurl.com/2nc32ahk) พบวา สัดสวน

นักด� มในประชากรไทยลดลง จาก 32.7% (ป 2547) และ 30.0% (ป 

2550) มาเปน 28.4% และ 28.0% ในป 2560 และ 2564 ตามลําดับ 

โดยที่สัดสวนผูด� มที่ลดลงเห็นไดชัดเจนในกลุมเพศชายจาก 52.3% ในป 

2550 เหลือเพียง 46.4% ในป 2564 ในขณะที่สัดสวนนักด� มเพศหญิง

เพิ่มขึ้นเล็กนอย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รอยละนักด� มในประชากรไทย (ภาพรวมและแยกเพศ) ป 

2544–2564

อุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการด� มชวง 7 วันอันตรายลดลง

สําหรับขอมูลอุบัติเหตุทางทองถนนนั้น ขอมูลที่มีการเก็บรวบรวม

ขอมูลยอนหลังไวอยางละเอียด คือ ขอมูลอุบัติเหตุในชวง 7 วันอันตราย 

(เทศกาลปใหมและสงกรานต) โดยอางอิงจากระบบสารสนเทศเพ� อการ                                                                                            

จัดการผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระ 

ทรวงสาธารณสุข (ดูรายละเอียด http://ict-pher.moph.go.th/) พบวา                                                                                            

สัดสวนของอุบัติเหตุในชวง 7 วันอันตรายที่เกี่ยวของกับการด� มแอลกอ 

ฮอลนั้นลดลงอยางตอเน� อง จาก 37.8% (ปใหม) และ 35.5% (สงกรานต) 

ในป 2551 ลดลงมาเปน 27.6% (ปใหม) และ 24.2% (สงกรานต) ใน

ป 2564 และขอมูลจากเทศกาลปใหม 2565 พบวา สัดสวนดังกลาวอยู

ที่ 25.6% (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 สัดสวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการด� มแอลกอฮอลในชวง 

7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานตและปใหม ป 2551–2565

ขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา หลังการมี พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� ม

แอลกอฮอล พ.ศ.2551 ผานมา 14 ป ประเทศไทยมีสัดสวนผูด� ม

ภาพรวมที่ลดลงโดยเฉพาะในเพศชาย และมีผลกระทบจากการด� ม

แอลกอฮอลในสัดสวนที่ลดลงเชนกัน ในชวงเวลาเดียวกันนี้ประเทศ

เพื่อนบ้านที่มีลักษณะประชากรใกล้เคียงกับไทยแต่ ไม่มีกฎหมาย

ควบคุมแอลกอฮอลที่เขมขนเทา เชน เวียดนาม มีสัดสวนนักด� มที่

เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน Ministry of Health ของเวียดนามรายงานวา ใน

ป 2010 มีสัดสวนประชาชนที่ด� มแอลกอฮอล (ในชวง 30 วันที่ผาน

มา) 37.0% สัดสวนดังกลาวเพิ่มเปน 44.8% ในป 2015 (Kumar 

et al. 2022) การลดลงของสัดสวนนักด� มและปญหาจากการด� มใน

ประเทศไทยจึงเปนผลสวนหนึ่งจากการมีกฎหมายควบคุมเคร� องด� ม

แอลกอฮอล

ผูอานหลายทานอาจนึกแยงในใจวามีนักด� มลดลงแลวเหตุใด

ยังเห็นคนนั่งด� มในรานอาหาร ผับบารอยู ตองไมลืมวา สัดสวนผูด� ม

นั้นลดลงในระดับหนึ่งก็จริง แตไมไดหมายความวาไมมีผูด� มอยูเลย 

และสัดสวนผูด� ม 28.0% ในป 2564 นั้น เทียบเทากับการมีผูด� มอยู 

16 ลานคนในกลุมประชากรไทย การลดลงของอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับ

การด� มในชวง 7 วันอันตราย ลดลงจาก 11,000 กวารายในป 2551 

มาเปน 5,000–6,000 ในป 2564–2565 นั้น โดยปกติส� อก็จะรายงาน

ตัวเลขของปหน่ึงๆ โดยไมมีการนําขอมูลมาเปรียบเทียบกันหลายป ทํา 

ใหไมสามารถเห็นแนวโนมการลดลงของปญหาได

พ.ร.บ.ควบคุมเคร� องด� มแอลกอฮอล พ.ศ.2551 อาจเปนกฎหมาย

ที่มีการจํากัดเสรีภาพอยูบาง แตขอมูลสถิติที่ไดนําเสนอในบทความ

นี้ก็เปนหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ยืนยันวา กฎหมายดังกลาวสงผลในการลด

การด� มและผลกระทบจากเคร� องด� มแอลกอฮอลลงไดจริง ในขณะนี้                   

มีความพยายามในการปรับแกกฎหมายฉบับดังกลาว รัฐบาลและรัฐ 

สภาควรไดรับทราบขอมูลเหลานี้เพ� อประกอบการตัดสินใจในการปรับ

แกกฎหมายเพ� อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนชาวไทย. 
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แพทองธาร ชินวัตร

21 เมษายน ตรงกับวันกอตั้ง “กรุงเทพมหานคร” 

ขึ้นเปนครั้งแรก โดยมีพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นในวันที่ 21 

เมษายน 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก

มหาราช (รัชกาลท่ี 1) ปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรีโปรดเกลาฯ 

ใหสรางกรุงรัตนโกสินทรขึ้นทางฝงตะวันออกของแมน้ํา

เจาพระยาใหเปนราชธานีแหงใหม พระองคทรงประกอบ 

“พิธียกเสาหลักเมือง” เม� อวันอาทิตย เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ํา ย่ํา

รุงแลว 9 บาท (54 นาที) ปขาล จ.ศ.1144 จัตวาศก ตรงกับ

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เวลา 06.54 น.

วันกอตั้งกรุงเทพมหานคร

พ.

ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซโงว 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

จังหวะยางกาวอุงอิ๊ง 

กับทาทีคน(ใน)เพ� อไทย



าวอ้ือฉาวกรณี นายปริญญ์ พานิชภักด์ิ อดีตรอง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กระทำาการล่วง

ละเมิดทางเพศและมีผู้เสียหายแจ้งความแล้ว 14 

ราย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ปชป.อย่างรุนแรง กระทั่ง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ 

ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. ออกมาแถลงข่าวแสดงความ

เสียใจและกราบขอโทษต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้น และแสดงความรับ

ผิดชอบด้วยการลาออกจากตำาแหน่งประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และคณะกรรมการยุทธ 

ศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติ 

นอกจากนี้ พรรค ปชป.ได้แต่งตั้ง น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 

กรรมการบริหารพรรค เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรณีที่เกิดขึ้น เพื่อกำาหนด

แนวทางในการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ที่จะดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองของ 

ปชป. รวมถึงพิจารณาแนว                                 

ทางการให้การช่วยเหลือผู้

เสียหายจากกรณีดังกล่าว 

และมอบให้ นายนราพัฒน์ 

แก้วทอง กก.บห. เป็นประ 

ธานคณะกรรมการตรวจ

สอบโพสต์ในไลน์ของพรรค

ที่หลุดถึงสื่อมวลชนด้วย 

โดย น.ส.รัชดา เปิด

เผยรายชื่อคณะกรรมการ 9 คน ประกอบไปด้วยบุคคลภาย                            

ใน ดังนี้ 1.น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 2.นางรัชฎาภรณ์ แก้ว

สนิท 3.น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ 4.พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประ 

ไพ 5.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส่วนบุคคลภายนอก ได้แก่ 

1.น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 

(กรรมการสิทธิคนพิการสหประชาชาติ) และนายกสมาคมส่ง

เสริมศักยภาพสตรีพิการ 2.น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผอ.มูลนิธิ

ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 3.นางเรืองรวี พิชัยกุล ผอ. 

สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 4.น.ส.ธนวดี ท่าจีน 

ผู้อำานวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง  

สำาหรับ น.ส.รัชดา ชื่อเล่น กานต์ สำาเร็จปริญญาตรี                       

สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท 2  

สาขาจากสหราชอาณาจักร คือ สาขากลยุทธ์องค์กรและบรร 

ษัทภิบาล มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ และสาขาการจัดการบัญชี

และการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม และ

สำาเร็จปริญญาเอก ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จากสถาบัน

เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) เคยดำารงตำาแหน่งอาจารย์ประ 

จำาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล เป็นอดีต 

ส.ส.กรุงเทพฯ เขต 33 (บางพลัด  บางกอกน้อย) ติดต่อกัน 2 

สมัย ปัจจุบันเป็นรองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

ส่วน นายนราพัฒน์ แก้วทอง หรือ “ตุ้ม” เป็นบุตร

ชายของ นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีต รมว.แรงงาน อดีต

ส.ส.พิจิตรหลายสมัย สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหาร 

ธุรกิจ สาขาบัญชี ม.รามคำาแหง และปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

(MBA) จาก National University สหรัฐอเมริกา เป็นอดีต

กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

อดีต ส.ส.พิจิตร ปัจจุบันเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ รอง

หัวหน้าพรรค ปชป.ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ 

ต้องจับตาผลการตรวจสอบเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวจะ

สรุปออกมาอย่างไร?

ตาย ในร่มไม้ชายคาอาจได้อาศัยใช้เป็นที่หลบภัย เป็นรัง

รักและที่เกิดของสมาชิกใหม่ เป็นอนุสรณ์ที่มีคุณค่า ภาษา

เพลงอาจเรียกอนุสาวรีย์รัก ที่สำาคัญกิริยาอาการของนกที่

แสดงความเอื้ออาทรดูแลห่วงใยกันก็เป็นแรงบันดาลใจให้

ครูเพลงจับลีลามาสร้างทำานอง ดังลีลานกกางเขนสะท้อน

ผ่านบทเพลง ฉันยังคอย ได้แง่คิดชีวิตงาม ที่นับเป็นแง่

งามชวนพิศวง.

วัชรทัศน์

 

คุณวัชรทัศน์เขียนเรื่องนี้มา ทำาให้ผมนึกไปถึงสมัย

เด็กๆ บ้านอยู่ตลาดเป็นร้านขายของชำา จะมีกล่องกระดาษ

เล็กๆ ที่เหลือจากสินค้าจำาพวกสบู่ ยาสีฟัน กล่องพวกนี้มี

คุณค่าทางใจกับคนในตลาดมาก เพราะเด็กๆ สมัยนั้่นแข่ง

กันเอามาเจาะรู พอให้นกกระจอกเข้าไปทำารังได้ เสร็จแล้ว

ก็เอาไปแขวนหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันสามสี่กล่อง แล้ว

คอยแอบดูว่านกจะเข้ากล่องใครก่อนกัน ของใครจะมีลูก

นกออกมาก่อน ลุ้นกันเป็นเดือนๆ ครับ สมัยนี้คงไม่มีแล้ว

เพราะเด็กอยู่กับหน้าจอมือถือซะส่วนใหญ่. 

ทหารแก่

เรียน บรรณาธิการ นสพ.ไทยโพสต์

ทหารแก่ที่เกษียณราชการไปนานบ่นว่าลำาบากมาก  

บ้านก็ไม่มี เบี้ยหวัดที่ได้เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ไม่พอ

ยังชีพตลอดเดือน ไม่เหมือนพวกนายพลทหารเกษียณจาก

งานไปยังได้รับเบี้ยหวัดสูงเดือนละมากกว่าสิบเท่าตัวของ

ค่าแรงขั้นต่ำา ค่าแรงขั้นต่ำา ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน มันควรลด

ความเหลื่อมล้ำาทางสังคม เพิ่มเบี้ยหวัดให้เขาโดยให้ได้รับ

เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน รัฐบาลมีเงินมากมายเอาไป

แจกฟรีให้แก่คนรวย ไม่เหลียวแลทหารที่ยากจนที่แก่เฒ่า.

นับถือ

คนยาก

5บทความ

บื่อการเมืองไทย ไปดูการบ้านการเมืองต่างประเทศกัน

หน่อย 

มีเรื่องให้ตกใจไม่น้อยทีเดียว

เลือกต้ังประธานาธิบดีฝร่ังเศสรอบ ๒ วันท่ี ๒๔ เมษายน 

ขณะนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้ว 

ทั้ง ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง และ มารีน เลอ

เปน ผู้ท้าชิง เร่งปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งกันมันหยด เรียกว่า

ใส่กันเต็มแม็ก 

ใครพลาดก็กลายเป็นศพทางการเมืองทันที 

บทบาทของ “มาครง” เราคงรู้ดีกันอยู่แล้ว แต่ “เลอ

เปน” อาจจะยังใหม่สำาหรับคนไทย  

“เลอเปน” มาจากพรรคขวาจัด หวังได้เป็นประธานา  

ธิบดีหญิงคนแรกของประเทศ นโยบายแตกต่างจาก “มาครง” 

แทบจะกลับหลังหัน 

เช่น ต่อต้านผู้อพยพ ห้ามหญิงมุสลิมสวมผ้าคลุมศีรษะ

หรือฮิญาบในที่สาธารณะ 

จะจัดการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจำากัดสิทธิ์

ของผู้อพยพ 

รวมท้ังให้ความสำาคัญกับการจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัย 

การทำางาน และสุขภาพ แก่ชาวฝรั่งเศส มากกว่าผู้ที่ไม่ใช่

ชาวฝรั่งเศส

ให้ฝร่ังเศสออกจากโครงสร้างการบังคับบัญชาทางทหาร

ของนาโต 

ลดการสนับสนุนความเป็นสหภาพยุโรป (อียู)

“คืนดีในเชิงยุทธศาสตร์” (strategic rapprochement)  

กับรัสเซียทันทีท่ีสงครามยุติลง เพื่อไม่ให้รัสเซียหันไปจับมือกับ 

“จีน” สร้างกลุ่มพันธมิตรที่เข้มแข็งท้าทายตะวันตก

ที่เจ็บแสบและได้ใจชาวฝรั่งเศสจำานวนมากคือ สหรัฐฯ  

ควรจ่ายเงินชดเชยแก่ฝร่ังเศส สำาหรับความเสียหายต่างๆ หาก 

ว่าอียูกำาหนดมาตรการแบนนำาเข้าพลังงานจากรัสเซีย

“อเมริกาท่ีจะขายก๊าซธรรมชาติเหลวแก่เราและทำากำาไร

อย่างงดงามจากมัน ควรโอนเงินให้ฝร่ังเศสเป็นค่าชดเชยสำาหรับ

มาตรการคว่ำาบาตรต่อต้านรัสเซีย”

ประชาธิปไตยไหวหรือเปล่า

แต่แนวคิดนี้ฝั่ง “มาครง” มองว่าสุดโต่ง 

ขนาดคนไทยลี้ภัยในฝรั่งเศสยังมาผสมโรงด้วย  

วันก่อน “จรัล ดิษฐาอภิชัย” โพสต์ในเฟซบุ๊กว่า

...ฝรั่งเศส จะมีการปฏิวัติเลือกตั้งประธานาธิบดี รอบสอง 

๒๔ เมษายน จะมีคนไม่ไปออกเสียงจำานวนมาก เพราะมีคน ๒ 

Ni ไม่เอาทั้ง ๒ คน 

Ni Macron Ni LePen  

โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว นักเรียนนักศึกษา ซึ่งสัปดาห์ก่อน 

พวกเขาที่มหาวิทยาลัยซอร์บอนประท้วง เผาตึกคณะ 

ผมก็เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้...

แสดงว่าคนฝรั่งเศสกำาลังเบื่อ ระบอบการปกครองที่เป็นอยู่ 

ถึงขนาดเผาตึกกันแล้ว 

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน วานนี้ (๒๐ เมษายน) สำานักข่าว 

China Xinhua News รายงานผลสำารวจพบว่า ชาวเยอรมนี เชื่อ

มั่น ระบอบประชาธิปไตย น้อยลง

รายละเอียดของข่าวมีดังนี้ครับ 

ผลสำารวจทั่วประเทศของสถาบันอัลเลนส์บาค (Allensbach 

Institute) พบราวร้อยละ ๓๑  ของประชากรเยอรมนี เชื่อว่าพวก

เขาใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ “ประชาธิปไตยปลอมๆ ที่พูดอะไรไม่ได้” 

ขณะร้อยละ ๒๘ เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยของเยอรมนี

ต้องถูกเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน

คณะนักวิจัยระบุว่า ผลสำารวจดังกล่าวบ่งชี้ชาวเยอรมนี

เกือบหน่ึงในสามคลางแคลงใจกับระบอบประชาธิปไตยของประเทศ

ส่วนผลสำารวจจากมูลนิธิเบอร์เทลส์มันน์  (Bertelsmann 

Foundation) ในปีนี้ พบชาวเยอรมนีเชื่อมั่นในสถาบันประชาธิป 

ไตยและพึงพอใจในระบอบประชาธิปไตยลดลงอย่างมาก หลังการ  

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-๑๙) ผ่าน

มา  ๒ ปีแล้ว

ผลสำารวจเมื่อฤดูร้อน ปี ๒๐๒๐ พบร้อยละ ๔๕ ของผู้ตอบ

แบบสอบถามเชื่อมั่นในรัฐบาลกลาง 

ทว่าผลสำารวจเดือนกุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ พบตัวเลขดังกล่าว

ลดลงอยู่ที่ร้อยละ ๑๘ เท่านั้น 

ด้านสัดส่วนผู้พึงพอใจกับประชาธิปไตยในเยอรมนีลดลง

จากร้อยละ ๖๑ อยู่ที่ร้อยละ ๔๒

ย้อนกลับไปช่วงกลางเดือนมกราคมท่ีผ่านมา มีการนำาเสนอ

ข่าวประชาธิปไตยในอเมริกาค่อนข้างครึกโครม  ผลโพลเผยว่า ชาว

อเมริกัน ๕๘% เชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐฯ มีความ

เป็นไปได้ที่จะล่มสลาย

โพลที่ว่านี้จัดทำาขึ้นในโอกาสครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์กลุ่ม

ผู้สนับสนุน โดนัลด์ ทรัมป์ บุกโจมตีอาคารรัฐสภาของสหรัฐฯ 

ชาวอเมริกัน ๖ ใน ๑๐ คน มีความเชื่อดังกล่าว

มหาวิทยาลัยควินนิเพียก เผยผลสำารวจ แสดงให้เห็นว่า 

๗๖% ของผู้ตอบแบบสำารวจคิดว่าความไร้เสถียรภาพทางการเมือง

ในสหรัฐฯ เป็นอันตรายมากกว่าภัยคุกคามจากต่างประเทศ

ขณะที่ผู้ตอบแบบสำารวจ ๕๘% เห็นว่าประชาธิปไตยของ

ประเทศกำาลังตกอยู่ในอันตรายจากการล่มสลาย โดยมีผู้ไม่เห็น

ด้วยเพียง ๓๗%

ขณะเดียวกัน ๕๓% ของผู้ตอบแบบสำารวจคาดว่า ความ

แตกแยกทางการเมืองในประเทศจะเลวร้ายลงตลอดช่วงชีวิตของ

พวกเขา

สถานการณ์ประชาธิปไตยทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณด้านลบ

มาสักระยะหนึ่งแล้ว 

นิตยสาร The Economist เคยตีพิมพ์เมื่อปี ๒๕๕๗ 

พูดถึงจีนว่า ไม่ใช้วิธีการเลือกต้ังแบบประชาธิปไตยตะวันตก 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนควบคุมทุกกลไกของประเทศ 

เปลี่ยนผู้นำาระดับสูงทุก ๑๐ ปี คัดเลือกคนเก่งตามผล

งาน 

ทำาให้เศรษฐกิจก้าวหน้าพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ขณะที่ความล้มเหลวในระบอบการเลือกตั้ง ในรัสเซีย 

อิรัก อียิปต์ ซีเรีย ลิเบีย แอฟริกาใต้ ตุรกี ตอกย้ำาว่าระบอบที่

อ้างการเลือกตั้งเป็นหลักนั้น 

ก็ยังหลุดเข้าไปสู่ระบบเผด็จการและคอร์รัปชัน 

“วินสตัน เชอร์ชิล” อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เคย

นิยามว่าประชาธิปไตยเป็น ระบอบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด

มาถึงวันนี้ผู้คนทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว กำาลังพัฒนา 

และด้อยพัฒนา ล้วนตั้งคำาถามว่า ประชาธิปไตยไปต่อได้หรือ

เปล่า 

กลับมาที่ไทย 

ช่วง ๑๐ กว่าปีมานี้ ขั้วการเมือง กลุ่มการเมือง กลุ่ม

มวลชน พากันเรียกตัวเองว่า ฝ่ายประชาธิปไตย ถากถางฝั่ง

ตรงข้ามว่า ฝ่ายเผด็จการ

มันเกิดคำาถามเยอะครับ 

ไม่ใช่ไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย

แต่ข้องใจคนที่อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตย เพราะ

จำานวนไม่น้อย อาศัยในคอกการเมือง มีเจ้าของชัดเจน

แล้วแต่นายชี้นิ้วสั่ง 

ฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนถูกกล่าวหาเป็นฝ่ายเผด็จการ 

หรือขวาจัด

แต่อยู่ที่ คนคิดว่าตัวเองอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย 

ยิ่งตอกย้ำากันเยอะ พูดกรอกหูกันทุกวัน ว่าตัวเองอยู่ฝ่าย

ประชาธิปไตย ก็ยิ่งทำาให้ประชาธิปไตยไทยดูแย่ลงไปเรื่อยๆ 

ประชาธิปไตยมันต้องมีอิสระไม่ถูกครอบงำา 

นี่อะไรกัน ปล่อยคนโกงชาติบงการแทบทุกอย่าง 

ครับ...ประชาธิปไตยยังคงเป็นระบอบการปกครองที่เลว

น้อยที่สุด

แต่ก็เป็นระบอบการปกครองที่คนชั่ว คนโกง จับเป็นตัว

ประกันเรื่อยมา.

ฝึก เต็มใจฝืน

อัตตานัง ทะมะยันติ ปัณฑิตา

ธรรมดา บัณฑิต ย่อมฝึกฝน

เพียรล้างละอนุสัยจากใจตน

สร้างนิสัยใฝ่กุศลพ้นสิ่งทราม

ฝึกคือความเต็มใจที่จะฝืน*

แข็งขืน ครื้นเครง มิเกรงขาม

สิ่งสะสม นิสัยเก่า มิเงางาม

บัณฑิต ติดตาม การฝึกตน

*อธิบายโดย ป.อ.ปยุตโต

งามต่างแง่แผ่เมตตาถึงกัน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

สิ่งของเครื่องใช้หลายอย่างเมื่อหมดอายุการใช้งาน

แล้ว หากปรับเปลี่ยนแปรสภาพแล้วอาจนำาไปใช้งานอื่น

ได้อีกต่อไป เช่น พัดลมที่ชำารุดแล้ว เมื่อถอดส่วนที่เป็น

หน้ากากหุ้มใบพัดออก นำาหน้ากากนั้นมาทำาความสะอาด

แล้วนำาลวดมาผูกและคล้องแบบกระถางต้นไม้แขวน และ

แขวนไว้ในพื้นที่ โล่งใต้หลังคาเพื่อเตรียมใส่สิ่งของเครื่อง

ใช้ในภายหลัง

หลังจากนั้นได้เห็นนกกระจาบบินวนไปมา ต่อมามี

หญ้าแห้งกิ่งไม้มาบรรจุในเครื่องแขวนและเห็นนกบินมา

พักเป็นครั้งคราว ไม่นานนักก็เห็นไข่ นกมาพักนานขึ้นเพื่อ

กกไข่จนได้ลูกเป็นตัวอ่อน ระหว่างนั้นจะเห็นนกที่กำาเนิด

ทั้งพ่อและแม่ต่างบินวนเวียนมาให้อาหารลูกน้อย และ

สังเกตเห็นว่าระหว่างที่แม่ให้อาหารลูก ฝ่ายตัวผู้ก็จะคอย

เฝ้าดูไม่ห่างเพื่อระวังภัยแม่ลูก ขณะลูกน้อยยังอ่อนเยาว์

รอกกอันเป็นอุ่นไอรักจากแม่

ครอบครัวนกระหว่างเลี้ยงลูกน้อยในรวงรัง ความรัก

เอื้ออาทรของพ่อแม่ที่เฝ้าดูลูกนกไม่คลาดสายตานี้เองเป็น

ฉากทัศน์สำาคัญที่ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ได้เฝ้าดูนกกางเขน

มาทำารังในบริเวณบ้าน ซอยสุจริต ๒ เขตดุสิต กทม. และผู้

ใกล้ชิดครูเอื้อกล่าวกันว่าลีลาธรรมชาติของนกกางเขนใน

ระหว่างกกไข่ เลี้ยงลูกน้อย เป็นแรงบันดาลใจที่ครูเอื้อนำา

มาบรรจุทำานองและขับร้อง (ในนามสุนทราภรณ์) บันทึก

เสียงเพลง ฉันยังคอย คำาร้องเป็นผลงานของพรพิรุณ  ศิลปิน

แห่งชาติ

 * เมื่อยามจะนิทราหลับตายังมิลง

จิตใจพะวงหลงคอยเธอเรื่อยมา

ก่อนเราเคยรักกันผูกพันในสัญญา

ยอดปรารถนายังใฝ่หา...เธออยู่

อย่ามัวทำาเฉยเมยอยู่เลยนะพธู

เฝ้าคอยยอดชู้เธอไม่รู้อยู่ไหน

คิดถึงหนักหนาคอยแก้วตาเคียงใกล้

ขวัญดวงหทัยเธอจะรู้หรือเปล่า

พี่มองแลหาเธอ

ไม่เจอเพียงแม้เงา...เศร้าใจ...

เครื่องใช้ไม้สอยในเหย้าเรือน เพื่อนเกิด แก่ เจ็บ 

สอบปมฉาวใน ปชป.

อีก ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้

สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ ถึงเวลานั้นคนที่รัฐต้องเลี้ยงดู

จะเพิ่มขึ้น แต่คนที่ทำางานจ่ายภาษีจะน้อยลง หากบริหาร

จัดการไม่ดี ปัญหาจะมากกว่าวันนี้หลายเท่าตัว หากจะ

วางระบบรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบ เก็บภาษีแพง ขยายฐาน

ภาษีให้ได้มากที่สุด เพราะถึงเวลาต้องจ่ายดูแลประชาชนก็

ต้องจ่ายเยอะ เรื่องพวกนี้ต้องรีบทำาแต่เนิ่นๆ ครับ จะไปทำา

ตอนจวนตัวโอกาสประสบความสำาเร็จน้อย เพราะสัดส่วน

ประชากรเปลี่ยนไปมาก คนแก่เยอะ คนวัยทำางานน้อย 

นี่ยังไม่รับรวมการเร่งเปลี่ยนประเทศให้เป็นประเทศ

พัฒนาแล้วนะครับ เพราะรายได้ต่อหัวมีความสำาคัญต่อ 

การเป็นรัฐสวัสดิการมาก ประเทศไทยจะหวังพึ่งการท่อง

เที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมด้วย  

ให้ดูเกาหลีใต้ ไต้หวัน เป็นตัวอย่าง หาไม่แล้วมันยากจริงๆ 

ครับที่คนแก่ทุกคนจะได้เงินเลี้ยงดูจากรัฐเดือนละหมื่น

บาท 

ช้าแต่แจ๋ว

* จิตวุ่นของท่านอัตถ์    ถึงจัดช้า

แต่ยังคงพัฒนา    ได้ทันสมัย

จิตวิโรธเรียกหา    ตรวจช้าไป

ต้องแก้ไขกันใหม่    จึงล่าตาม

จะว่าจิตท่านเพ้อ    โปรดเธอก่อน

ก็ง่วงนอนตอนดึก    นึกสุดขาม

อ่านหนึ่งเป็นสอง    รวมสามตาม

พยายามสุดขอบ    มอบตำารา

* ท่านเฉินว่าโบราณช้า  ท่านว่าขาม

ถามความ พร้างาม    ยิ่งงามหน้า

เห็นท่านอัตถ์เด่นชัด    งัดตำารา

อ่านประถม กอกา    ว่าบาลี

โถกระไร ใจหนอใจ    ท่านเฉินซัน

ดูทีท่าเอามัน    อยากหันหนี

กวีทุ่ง มุ่งใจกาย    ใส่ความดี

สองชีว ีเฉิน-อัตถ์    งัดไทยโพสต์

(ขอความสามัคคีช่วยกันงัดไทยโพสต์หน่อยนะ

ขอรับ)

     กวีทุ่ง

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก

เ

ข่



นักลงทุนระยะสั้นอาจคิดว่าตลาดยังไม่ไปไหน เพราะดัชนี

แต่ละวันยังคงแกว่งตัวผันผวน โดยเล่นกันทั้งในแดนบวกและลบ 

ทำ�ให้มองไม่ชัดว่�มีทิศท�งเป็นอย่�งไร โดยเฉพ�ะแม้ดัชนีจะค่อยๆ 

บวกสูงขึ้น กลับมองว่�ตล�ดไม่ไป คิดว่�ก�รที่ตล�ดมีก�รขยับตัว

เป็นเพียงก�รเก็งกำ�ไร จึงไม่มีทิศท�งที่แน่นอน แต่ห�กพิจ�รณ�

กันให้ดีๆ จะพบว่�หลังสงกร�นต์เป็นต้นม� ดัชนีตล�ดเริ่มแกว่งตัว

สูงขึ้น แม้จะเป็นก�รแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ ก็ต�ม ก�รค่อยๆ 

ยกระดับจ�ก 1,660 จุดม�อยู่ระดับ 1,680.35 จุดว�นนี้ (20 เม.ย.

65) มองเผินๆ ก็ดูไม่มีอะไรที่น่�ตื่นต�ตื่นใจ แต่เมื่อเจ�ะลึกลงไป

ว่�ใครทำ�อะไร ก็พอจะ

มีคำ�ตอบให้รู้ว่�ตล�ดจะ                                   

ไปในทิศท�งใดได้ม�ก 

กว่� ที่ดูเหมือนปกติคือ

ก�รที่กลุ่มนักลงทุนต่�ง

ช�ติยังคงซื้อหุ้นอย่�ง

ต่อเนื่อง ซื้อจนถึงว�น

นี้ มี ย อ ดซื้ อ สุ ท ธิ ก ว่ � 

118,190 ล้�นบ�ทแล้ว 

จะบอกว่�เป็นเรื่องปกติ

คงไม่ใช่ เพร�ะกล้�ซื้อ

ม�กกว่�ที่ข�ยไปในปี

ก่อน มีคว�มหม�ยว่�

จะต้องมีเงินก้อนใหม่

ไหลเข้�ม� แม้จะคิดว่�

เงินก้อนเดิมที่ข�ยหุ้นปี

ก่อนกว่�แสนล้�นบ�ท 

จะนำ�เข้�ม�ซื้อหุ้นในปี

นี้ก็ต�ม แต่เมื่อยอดซื้อ

ม�กกว่�ที่ข�ยออกไป

เกือบ 2 หมื่นล้�นบ�ท

แล้ว ย่อมไม่ใช่ซื้อจ�ก

เงินก้อนเดิม ต้องมีเงิน

ก้อนใหม่ไหลเข้�ม�เพิ่ม 

ที่สำ�คัญและน่�คิดม�ก

กว่�คือ ไม่ว่�จะมีเงิน

ก็บตกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 แน่นอนว่าจากการ

แพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่�นม�เป็นเวล�เกือบ 3                                                                           

ปี ได้มีม�ตรก�รคุมเข้มในเรื่องของก�รเดินท�ง ทำ�ให้ช่วง    

เทศก�ลต่�งๆ ท่ีผ่�นม�ไม่ส�ม�รถจัดกิจกรรมหรือเดินข้�มจังหวัด

ได้ แน่นอนว่�เมื่อสถ�นก�รณ์คลี่คล�ยลง ม�ตรก�รต่�งๆ ก็

ปรับลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นในปัจจุบันช่วงเทศก�ลสงกร�นต์

พบว่�ประช�ชนเดินท�งออกต่�งจังหวัดกันอย่�งหน�แน่น  

ศูนย์ปลอดภัยคมน�คม (ศปภ. คค.) ได้ร�ยง�นสรุปสถิติ

อุบัติเหตุบนโครงข่�ยถนนคมน�คมในก�รเดินท�งช่วงเทศก�ล

สงกร�นต์ ระหว่�งวันที่ 11-16 เม.ย.2565 (สะสม 6 วัน) โดย

ประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย.2565 พบว่�มีก�รเกิด

อุบัติเหตุจำ�นวน 1,049 ครั้ง (ลดลงจ�กปีก่อน 17.08%) มีผู้เสีย

ชีวิต 163 ร�ย (เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน  3.82%) และมีผู้บ�ดเจ็บ 

1,084 คน (ลดลงจ�กปีก่อน 14.38%) 

จ�กข้อมูลส�ม�รถสรุปจำ�แนกร�ยมิติต่�งๆ ได้ ดังน้ี 1.ส�เหตุ 

ท่ีสันนิษฐ�นทำ�ให้เกิดเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินอัตร�กำ�หนด 

681 ครั้ง คิดเป็น 64.92% 2.ย�นพ�หนะสูงสุด คือ รถจักรย�น 

ยนต์ 509 ครั้ง คิดเป็น 48.52% 3.บริเวณที่เกิดเหตุสูงสุด คือ 

ท�งตรง 726 ครั้ง คิดเป็น 69.21% 4.จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูง

สุด คือ นครร�ชสีม� (7 คน) 5.จังหวัดที่มีผู้บ�ดเจ็บสูงสุด คือ 

เชียงใหม่ (53 คน)  

และ 6.จังหวัดท่ีเกิดเหตุสูงสุด คือ ชลบุรี (57 คร้ัง) 7.อุบัติเหตุ 

บนโครงข่�ยท�งรถไฟ วันท่ี 12 เม.ย.2565 เหตุชนคนเดินเท้�

เสียชีวิต 1 ร�ย (จังหวัดกรุงเทพมห�นคร) ชนย�นพ�หนะอื่นๆ                                                                   

เสียชีวิต 2 ร�ย (จังหวัดกรุงเทพมห�นคร) พบว่�ในวันท่ี 13 เม.ย.                                                                                          

2565 มีผู้โดยส�รพลัดตกรถไฟบ�ดเจ็บ 1 คน (จังหวัดสุร�ษฎร์ 

ธ�นี) ชนคนเดินเท้�เสียชีวิต 1 ร�ย (จังหวัดสระบุรี) อื่นๆ (คนร้�ย

ขว้�งป�ขบวนรถด้วยก้อนหิน) ไม่มีผู้บ�ดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิต 

8.จำ�นวนรถเดินท�งเข้�-ออก กทม.ประม�ณ 12,886,448 คัน 

เพ่ิมข้ึน 13.66% จ�กช่วงเวล�เดียวกันเทศก�ลสงกร�นต์ 2564     

ขณะท่ีข้อมูลก�รเดินท�งในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ของ                                                                                 

บริษัท ขนส่ง จำ�กัด (บขส.) ช่วงวันที่ 11-18 เมษ�ยน 2565 

(เที่ยวไป-กลับ) พบว่�มีประช�ชนใช้บริก�รรถโดยส�รของ บขส.                                                                                 

และรถร่วมบริก�รเดินท�งเข้�-ออกกรุงเทพฯ รวม 460,907 

คน ใช้รถโดยส�ร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) จำ�นวน 42,624 

เท่ียว โดยแบ่งเป็นก�รเดินท�งเท่ียวไป จำ�นวน 20,727 เท่ียว มี

ผู้โดยส�รเดินท�ง 224,148 คน และก�รเดินท�งเท่ียวกลับเข้�

กรุงเทพฯ จำ�นวน 21,897 เท่ียว มีผู้โดยส�รเดินท�ง 236,759 คน  

ด้�นน�ยจิรุตม์ วิศ�ลจิตร อธิบดีกรมก�รขนส่งท�งบก (ขบ.) 

ได้ให้ข้อมูลถึงผลดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รอำ�นวยคว�มสะดวก

และปลอดภัยช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ ตลอดระยะเวล� 7 วัน

ของก�รเดินท�ง ระหว่�งวันท่ี 11-17 เม.ย.65 ได้ยกระดับคว�ม                                                                               

เข้มข้นในก�รตรวจคว�มพร้อมรถโดยส�รส�ธ�รณะทุกคัน พนัก 

ง�นขับรถทุกคน ณ จุดตรวจ Checking Point, Rest Area และ

สถ�นีขนส่งผู้ โดยส�รและจุดจอด รวม 205 แห่งทั่วประเทศ  

จะเห็นได้ว่�ก่อนหน้�น้ีมีข่�วรถส�ธ�รณะพุ่งชนตอม่อเส�

สะพ�นต่�งระดับถนนมิตรภ�พท่ีจังหวัดสระบุรี ทำ�ให้มีผู้บ�ดเจ็บ

จำ�นวนม�ก และเสียชีวิตถึง 8 ร�ย ในเวล�ต่อม�พนักง�นขับรถ

ส�รภ�พว่�เป็นมือ 2 รับช่วงขับจ�กจังหวัดนครร�ชสีม� โดยมีก�ร

เสพส�รเสพติดและเกิดวูบหลับ ขณะใช้คว�มเร็วท่ี 89 กิโลเมตรต่อ

ช่ัวโมง จ�กกรณีก�รเกิดอุบัติเหตุดังกล่�ว กรมก�รขนส่งฯ ได้มีก�ร

กำ�ชับเจ้�หน้�ท่ีควบคุม กำ�กับ ดูแลคว�มปลอดภัยของรถโดยส�ร

ส�ธ�รณะพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบให้มีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�ร  

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ�รอยเดิม อธิบดีกรมก�รขนส่ง 

ท�งบกจึงได้เน้นย้ำ�พร้อมกำ�ชับไม่ว่�จะเป็นพนักง�นขับรถและ                                                                             

พนักง�นประจำ�รถ ให้มีคว�มพร้อมในก�รปฏิบัติง�นตลอดเวล�                                                                                 

ก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเข้มข้น ควบคู่กับก�รบังคับใช้กฎหม�ย

อย่�งเคร่งครัด ดังนั้นจึงส่งผลให้ก�รดำ�เนินม�ตรก�รของกรม

ก�รขนส่งท�งบกตลอด 7 วันท่ีผ่�นม� ไม่มีอุบัติเหตุในระบบ ก�ร

ขนส่งส�ธ�รณะที่ทำ�ให้ผู้ โดยส�รที่ม�กับรถโดยส�ธ�รณะเสีย

ชีวิตหรือบ�ดเจ็บตลอดช่วงรณรงค์เข้มข้น 

ซึ่งจะเห็นได้ว่�จ�กตัวเลขอุบัติเหตุที่ลดลงนั้น ส่วนหนึ่ง

เป็นเพร�ะนโยบ�ยและคว�มร่วมมือของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง

ท่ีช่วยกันดูแลป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่�งเดินท�ง                                                                                 

ในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ ส่งผลให้ประช�ชนเดินท�งกลับภูมิลำ�เน�

ได้อย่�งสะดวก ขณะเดียวกันทุกหน่วยง�นได้เน้นย้ำ�เรื่องก�รดูแล

คว�มพร้อมของรถโดยส�ร และพนักง�นขับรถให้พร้อมบริก�ร 

ต�มข้อส่ังก�รของน�ยศักด์ิสย�ม ชิดชอบ รมว.คมน�คม ทำ�ให้

ในช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ไม่พบปัญห�รถโดยส�รเกิดอุบัติเหตุ

รุนแรง พนักง�นขับรถทุกร�ยมีคว�มพร้อมให้บริก�ร และไม่พบ

แอลกอฮอล์หรือส�รเสพติดในร่�งก�ยแต่อย่�งใด.  
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กัลยา ยืนยง

จี้AOTล้อมคอกสนามบิน 
เช็กคว�มแข็งแรงทุกแห่ง

หวั่นเกิดซ้ำ�รอย‘ดอนเมือง’
วิภาวดีรังสิต • “คมนาคม” จี้ AOT เร่งตรวจสอบความแข็งแรง

อาคารในสนามบินทุกแห่ง สร้างความมั่นใจผู้ ใช้บริการ หวั่นเกิด

เหตุซ้ำารอยกับท่าอากาศยานดอนเมือง ขณะที่ ทอท.จี้ผู้รับเหมา

คืนสภาพอาคารใน 1 สัปดาห์  

น�ยพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน 

รองปลัดกระทรวงคมน�คม ใน

ฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�ร

พิจ�รณ�ตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีกำ�แพงอ�ค�ร Service Hall 

ท่�อ�ก�ศย�นดอนเมืองพังถล่ม 

เปิดเผยว่� ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ

สภ�พคว�มเสียห�ยในเบื้องต้น 

และได้กำ�หนดแนวท�งในก�ร

ทำ�ง�น โดยตั้งคณะทำ�ง�น 2 

คณะ แบ่งเป็น คณะแรกดูแล

ก�รตรวจสอบด้�นวิศวกรรม 

และคณะที่สองตรวจสอบด้�น

สัญญ�ว่�ดำ�เนินก�รครบถ้วน

หรือไม่ ทั้งนี้จะประชุมสรุปกัน

อีกครั้งในวันที่ 29 เม.ย.2565 

นอกจ�กนี้ยังได้กำ�ชับให้                               

บมจ.ท่�อ�ก�ศย�นไทย หรือ 

AOT ตรวจสอบทุกอ�ค�รของ                                    

ท่�อ�ก�ศย�นดอนเมืองอีกครั้ง                                          

เพื่ อสร้ �งคว�มมั่ น ใจให้แก่

ประช�ชน รวมถึงท่�อ�ก�ศย�น                                                     

อื่นๆ ต้องตรวจสอบคว�มแข็ง                                                     

แรงของอ�ค�รผู้ โดยส�ร และ                                                   

อ�ค�รต่�งๆ ภ�ยในท่�อ�ก�ศ 

ย�นด้วยเพื่อคว�มปลอดภัย 

และไม่ให้เกิดเหตุก�รณ์ซ้ำ�รอย

กับที่ท่�อ�ก�ศย�นดอนเมือง 

น�ยกีรติ กิจม�นะวัฒน์ 

รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ 

(ส�ยง�นวิศวกรรมและก�ร

ก่อสร้�ง) ทอท. กล่�วว่� ส�เหตุ

พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน

ทีเอ็มบีธนชาตโชว์ ไตรมาสแรกกำาไร 4%

น�ยปิติ ตัณฑเกษม ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร ทีเอ็มบีธนช�ต 

(ttb) เปิดเผยว่� ผลประกอบก�รไตรม�ส 1/65 พบว่�มีกำ�ไรจ�กก�ร

ดำ�เนินง�นก่อนหักสำ�รองฯ 8,818 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน 4% จ�กไตรม�ส

ก่อนหน้� เพร�ะก�รบริห�รต้นทุนอย่�งมีประสิทธิภ�พ คุณภ�พสินทรัพย์

เป็นไปต�มเป้�หม�ย สัดส่วนหน้ีเสียเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมลดลงม�อยู่ท่ี 

2.73% จ�ก 2.81% ในไตรม�สก่อน จึงทำ�ให้ก�รต้ังสำ�รองฯ ในไตรม�ส 

1/65 อยู่ท่ี 4,808 ล้�นบ�ท ลดลง 4% จ�กไตรม�สท่ีแล้ว ซ่ึงหลังหักสำ�

รองฯ และภ�ษีมีกำ�ไรสุทธิไตรม�ส 1 ปี 2565 ท่ี 3,195 ล้�นบ�ท เพ่ิมข้ึน 

14% จ�กไตรม�ส 4 ปี 2564 และ 15% จ�กไตรม�ส 1 ปี 2564

‘บัญชีกลาง’ นัดโอนเงินสงเคราะห์คนแก่

น�งส�วว�รี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกล�ง ในฐ�นะ

โฆษกกรมบัญชีกล�ง เปิดเผยว่� ก�รจ่�ยเงินสงเคร�ะห์เพื่อก�ร

ยังชีพแก่ผู้สูงอ�ยุที่มีร�ยได้น้อยในปีงบประม�ณ 65 กำ�หนดก�รโอน

เงินสงเคร�ะห์ฯ เข้�กระเป๋�เงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิก�รแห่ง

รัฐของผู้มีสิทธิที่มีอ�ยุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิ

เงินสงเคร�ะห์ฯ คือ งวดที่ 1 เดือน ต.ค.64-ก.พ.65 (5 เดือน) จะ

เบื้องต้นค�ดว่�ตัวค�นรับร�ง

ระบ�ยน้ำ� รับน้ำ�ฝน และลม

พัดเข้�ม�ปริม�ณม�ก จึงเกิด

ก�รบิดตัวขึ้นสองช่วงเส� ทำ�ให้

กำ�แพงพังลงม� ซึ่งอ�ค�รนี้

สร้�งเสร็จเมื่อช่วงเดือน มิ.ย.

63 ยังไม่ได้มีก�รเปิดใช้ง�น 

ในขณะเกิดเหตุไม่มีผู้ โดยส�ร

และมีเจ้�หน้�ที่อยู่ ในบริเวณ

นั้น อย่�งไรก็ต�ม ขณะนี้ ได้ปิด

กั้นพื้นที่เพื่อให้วิศวกรรมสถ�น

แห่งประเทศไทย ในพระบรม

69,123.90

20/4/65

1,680.35
+4.73

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,659.22 5,420.04 1,239.18
 5,142.24 5,130.49 11.75
 33,382.06 32,346.24 1,035.82
 23,940.38 26,227.13 -2,286.75

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.28 34.01
ยูโร 35.98 37.02
ปอนดสเตอรลิง 43.08 44.46
เยน (100 เยน) 25.84 26.79
หยวนจีน 4.20 4.35
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,050 31,150
ทองรูปพรรณ 30,486 31,650
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ยกระดับคุมเข้มลดอุบัติเหตุ

ม�กน้อยแค่ไหนก็ต�ม ห�กมองตล�ดในท�งลบไม่มีคว�มเชื่อมั่นว่�

ลงทุนไปแล้วจะได้คว�มคุ้มค่� ก็คงไม่มีใครจะใช้เงินซื้อไปอย่�งที่

เห็นในปัจจุบัน จึงมีคำ�ตอบว่�จะต้องมีสิ่งดีๆ ที่ทำ�ให้นักลงทุนต่�ง

ช�ติเชื่อมั่นว่�ลงทุนแล้วได้คว�มคุ้มค่� ที่น่�จะมองออกกันในขณะ

น้ีคือ ก�รมองผลประกอบก�รของธุรกิจในตล�ดจ�กท่ีมีก�รประเมิน

เศรษฐกิจไทยปีนี้โตกว่�ปีก่อน นั่นเป็นก�รบอกให้รู้ว่�ธุรกิจในตล�ด

ปี 2565 จะมีกำ�ไรม�กกว่�ปีก่อน ดูจ�กกำ�ไรไตรม�สแรกก็พอจะรู้

ดีกว่�ปีก่อนยิ่งผ่อนคล�ยคว�มเข้มงวดและเปิดประเทศม�กขึ้น ก็

ย่อมมั่นใจได้ว่�ธุรกิจจะมีกำ�ไรดีในปีนี้แน่นอน ทำ�ให้มองตล�ดจะ

ต้องปรับตัวสูงขึ้นได้ หรือแค่รอรับเงินปันผลก็คงคุ้มค่�แล้ว ทำ�ให้

กล้�ลงทุนเพิ่ม 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่ยังน่�มอง ในกลุ่มอ�ห�รให้มองที่ APORE, 

NSL และ BNNP กลุ่มขนส่งมั่นใจได้ว่�ธุรกิจจะยังมีกำ�ไรดีในปี

นี้ เพร�ะสภ�วก�รณ์เอื้อม�กขึ้น จึงน่�มองที่ AOT, JUTHA และ 

TTA กลุ่มวัสดุก่อสร้�ง ง�นก่อสร้�งยังมีม�ก จึงต้องใช้วัสดุม�กไป

ด้วย น่�มองที่ SCC, TASCO และ SKN กลุ่มพ�ณิชย์ยังคงเติบโต

ต่อเนื่อง น่�มองที่ FN, RS และ SABUY หุ้นร�ยตัวที่น่�มองมี 

JMT, CWT และ CENTEL เป็นต้น

ก�รที่ตล�ดค่อยๆ ขยับสูงขึ้นอ�จไม่เป็นที่ถูกใจของก�รเก็ง

กำ�ไรก็ต�ม แต่จะเกิดผลดีกับนักลงทุนที่ถือหุ้นในระยะย�วม�กขึ้น 

และยังเป็นก�รบอกแนวโน้มในท�งบวกของตล�ดด้วย.

ลุยโรดโชว์ญี่ปุ่นชักจูงเอกชน 

ลงทุนยานยนต์-เทคโนขั้นสูง

ไทยโพสต์ • “สุพัฒนพงษ์” 

เยือนญี่ปุ่นชักจูงก�รลงทุน

อุตส�หกรรมย�นยนต์-เทคโน 

โลยีขั้นสูง พร้อมพบห�รือกับ

บริษัทชั้นนำ� ส�นคว�มร่วม

มือในก�รพัฒน�เทคโนโลยี

และนวัตกรรม ยกระดับกลุ่ม

อุตส�หกรรม BCG

น�งส�วดวงใจ อัศว

จินตจิตร์ เลข�ธิก�รคณะกรรม                         

ก�รส่งเสริมก�รลงทุน (บีโอไอ)                              

เปิดเผยว่� ระหว่�งวันที่ 19-

23 เม.ย.2565 น�ยสุพัฒน

พงษ์ พันธ์มีเช�ว์ รองน�ยก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงพลังง�น นำ�คณะ

หน่วยง�นด้�นเศรษฐกิจของ

ไทยเดินท�งไปชักจูงก�รลงทุน                                 

ณ กรุงโตเกียว และจังหวัด

ค�น�ก�วะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง                                 

วัตถุประสงค์ของก�รเดินท�ง                             

เยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้เพื่อส�น                            

ต่อข้อริเร่ิมก�รเป็นหุ้นส่วนก�ร                             

ร่วมสร้�งสรรค์ (co-creation) 

ระหว่�งไทย-ญี่ปุ่น และนำ�ไป                                          

ทำ�ก�รโอนเงินวันที่ 23 เม.ย.65, งวดที่ 2 วันที่ 15 พ.ค.65, งวดที่ 3 

เดือน เม.ย.65 จะทำ�ก�รโอนวันที่ 15 มิ.ย.65, งวดที่ 4 เดือน พ.ค.65 

จะโอนวันที่ 15 ก.ค.65, งวดที่ 5 เดือน มิ.ย.65 จะทำ�ก�รโอนวันที่ 15 

ส.ค.65 และงวดที่ 6 เดือน ก.ค.65 จะโอนวันที่ 15 ก.ย.65

กทท.ลุยใช้พลังงานสะอาดปั้นท่าเรือสีเขียว

น�ยเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำ�นวยก�รก�รท่�เรือแห่งประ                                                                                  

เทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่� ก�รท่�เรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ดำ�เนิน 

ก�รจัดซ้ือพร้อมติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้�ด้วยเซลล์แสงอ�ทิตย์ ยกระดับ 

คุณภ�พ ลดผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินกิจก�ร

และกลยุทธ์ของ กทท. ในก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นให้เป็นท่�เรือสี

เขียว (Green Port) สร้�งก�รยอมรับให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยกระดับ

คุณภ�พชีวิตของพนักง�น ผู้ใช้บริก�ร และชุมชนรอบข้�ง มีเป้�หม�ย 

ในก�รลดปริม�ณก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 10% ภ�ยในปี 2566

ฟุ้งถก JTC ไทย-เวียดนามดันการค้าพุ่ง  

น�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ เปิดเผยหลังก�รประชุมคณะกรรมก�รร่วม

ท�งก�รค้� (Joint Trade Committee : JTC) ไทย-เวียดน�ม คร้ังท่ี 4                                                                                

ว่� ได้ใช้โอก�สน้ีขอให้เวียดน�มช่วยเจรจ�กับรัฐบ�ลจีน เพื่ออำ�นวยคว�ม                                                                                                

สะดวกก�รส่งผลไม้ไทยผ่�นด่�นเวียดน�มไปจีน โดยด่�นโหย่วอ้ีกว�น 

ที่อยู่ตรงข้�มกับด่�นหวูหงิของเวียดน�ม ปัจจุบันเปิดตั้งแต่ 08.00-

19.00 น. ขอให้เวียดน�มช่วยเจรจ�กับจีนให้เปิดเป็น 24 ชั่วโมง 

และด่�นรถไฟผิงเสียงของจีน กับด่�นรถไฟด่งดังของเวียดน�ม เปิด

ทำ�ก�ร 08.30-18.00 น. ขอให้ขย�ยเป็น 24 ชั่วโมง. 

ค่อยเป็นค่อยไป

ธอส.จ่อขายสลาก2หมื่นล.
ไทยโพสต์ • น�ยฉัตรชัย ศิริไล                                           

กรรมก�รผู้จัดก�ร ธน�ค�รอ�ค�ร      

สงเคร�ะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่� 

ธอส.ได้ออกผลิตภัณฑ์สล�กออม

ทรัพย์ ชุดข�ลเพ่ิมพูน ร�ค�หน่วย                                               

ละ 1,000 บ�ท (แบ่งเป็น 2 หมวด                                                    

หมวดละ 10,000,000 หน่วย) 

วงเงิน 20,000 ล้�นบ�ท อ�ยุ

สล�ก 3 ปี ผลตอบแทนหน้�สล�ก 

0.30% ต่อปี ออกร�งวัลทุกเดือน 

รวม 36 ครั้ง โดยมีผลตอบแทน

ร�งวัลหรือโอก�สในก�รถูกร�งวัล                                              

ใหญ่สูงถึง 0.00044%

โดยร�งวัลที่ 1 มูลค่�

ร�งวัลสูงถึง 2,000,000 บ�ท 

จำ�นวน 1 ร�งวัล/ต่อ 2 หมวด 

ร�งวัลที่ 2 มูลค่�ร�งวัลละ 

10,000 บ�ท จำ�นวน 4 ร�งวัล/

หมวด ร�งวัลที่ 3 มูลค่�ร�งวัลละ 

1,000 บ�ท จำ�นวน 40 ร�งวัล/

หมวด ขณะที่ร�งวัลเลขท้�ย 3 

ตัว หมุน 1 ครั้ง ร�งวัลละ 70 

บ�ท และร�งวัลเลขท้�ย 2 ตัว 

หมุน 1 ครั้ง ร�งวัลละ 15 บ�ท 

ห�กฝ�กตั้งแต่ 100,000 บ�ทขึ้น

ไปจะส�ม�รถถูกร�งวัลเลขท้�ย 2 

ตัวทุกงวด

นอกจ�กนี้ ผู้ฝ�กยังมี

โอก�สรับผลตอบแทนผันแปร 

0.70% ต่อปี รวมรับผลตอบแทน

สูงสุด 1% ต่อปี โดยเงื่อนไขรับ

ผลตอบแทนผันแปรเป็นไปต�มที่

ธน�ค�รกำ�หนดจ�กคุณภ�พสิน

เชื่อที่ดีที่สุดของธน�ค�ร ที่นำ�เงิน

สล�กออมทรัพย์ชุดข�ลเพิ่มพูน

ไปปล่อยสินเชื่อ ณ วันที่ 30 ธ.ค.

2567 สล�กออมทรัพย์ชุดข�ล

เพิ่มพูนจะเริ่มรับฝ�กตั้งแต่วัน

จันทร์ที่ 25 เม.ย.2565 เป็นต้นไป

จนกว่�จะเต็มกรอบวงเงิน และ

เริ่มออกร�งวัลครั้งแรกวันจันทร์ที่ 

16 พ.ค.2565.

ร�ชูปถัมภ์ ส่งเจ้�หน้�ที่เข้�ม�

สำ�รวจคว�มเสียห�ย กำ�แพง 

ค�นรับน้ำ�ฝน และโครงสร้�ง

หลัก ว่�มีคว�มกระทบหรือไม่ 

“ขณะนี้ ยั ง อยู่ ใ นช่ ว ง

ประกัน ผู้รับเหม�ต้องเข้�ม�

ดำ�เนินก�รซ่อมแซม โดยตั้ง

กรอบก�รดำ� เนินก�รให้คืน

สภ�พภ�ยใน 1 สัปด�ห์ และ

ขอชี้แจงว่�โครงก�รนี้มีก�ร

ดำ�เนินก�รตั้งแต่ปี 2561 ต�ม 

พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้�ง โดยผู้ที่

เสนอร�ค�ต่ำ�ที่สุดจะได้ลงน�ม

สัญญ�กับ ทอท. แต่ผู้ที่ชนะ

ก�รประมูลร�ยแรกไม่ยอมม�

ลงน�ม แม้จะแจ้งให้เข้�ม�ลง

น�มเป็นเวล� 4-5 เดือนแล้ว 

จึงยืนยันว่� ทอท.ไม่ได้นำ�ง�นนี้

ไปให้อีกบริษัทแน่นอน ซึ่งขณะ

นี้ ได้ตั้งคณะกรรมก�รขึ้นม�อีก 

1 ชุด เพื่อตรวจสอบสัญญ�ให้

สิ้นข้อสงสัย ส่วนก�รปรับหรือ

ลงโทษบริษัทผู้รับเหม�นั้นต้องมี

ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน” 

น�ยกีรติกล่�ว.

สู่ก�รลงทุนในอน�คต ภ�ยใต้                                               

ข้อริเร่ิม “Asia-Japan Investing 

for the Future Initiative” หรือ 

AJIF ที่ทั้งสองฝ่�ยได้ประก�ศ

เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่�นม�

สำ�หรับก�รเดินท�ง

เยือนญี่ปุ่นครั้งนี้ รองน�ยก

รัฐมนตรีและคณะฯ มีกำ�หนด 

ก�รเข้�พบน�ยฮิโรค�สึ มัตสึ                                      

โนะ หัวหน้�เลข�ธิก�รคณะ                                    

รัฐมนตรีญี่ปุ่น รวมทั้งห�รือ                                              

กับน�ยฮ�กิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรี                        

ว่�ก�รกระทรวงเศรษฐกิจ

ก�รค้�และอุตส�หกรรมญ่ีปุ่น 

สม�พันธ์สม�คมธุรกิจท่ีใหญ่

ท่ีสุดในประเทศญ่ีปุ่น รวมถึง

บริษัทเอกชนร�ยใหญ่ของญ่ีปุ่น 

ท้ังในอุตส�หกรรมย�นยนต์

และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำ�เสนอ

นโยบ�ยเก่ียวกับอุตส�หกรรมท่ี

ไทยให้คว�มสำ�คัญ ท้ังอุตส�ห                                      

กรรมย�นยนต์ไฟฟ้� อิเล็กทรอ 

นิกส์อัจฉริยะ ก�รแพทย์ อุตส�ห 

กรรมกลุ่ม BCG ก�รท่อง

เที่ยวและบริก�ร.



ใช้รูปทรงแบบใหม่ เพื่อมอบ

คอลเลกชันสีสันสดใสใน

หมวดหมู่ที่ครอบคลุมไลฟ์

สไตล์หลากหลายรูปแบบ 

เช่น นาฬิกา เครื่องเขียน เคส

โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ

สำาหรับหูฟัง และอื่นๆ อีก

มากมาย พร้อมหลายเฉดสีท่ี

สวยโดดเด่น ได้แก่ สีฟ้า สีม่วง

อมน้ำาเงิน สีเขียว 

สีเหลือง และ

สีชมพู เพื่อสร้าง

เอกลักษณ์เฉพาะ

ตัวให้กับเส้ือผ้าทุก

รูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นชุดแนวสปอร์ต 

เส้ือยืดกางเกง

ยีนส์สุดคลาสสิก                           

หรือเครื่องแต่ง

กายท่ีเป็นทางการ.

Prism Model (FBM) ของฟิทช์ฯ จากข้อมูลการเงิน ณ 31 ธันวาคม 

2564 บริษัทมีฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับแข็งแกร่งมาก

สำาหรับผลการดำาเนินงานของบริษัท คาดว่าจะอยู่ในระดับ

แข็งแกร่ง ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจจะมีความท้าทาย บริษัทมีอัตราส่วน

กำาไรสุทธิเฉลี่ย 3 ปี ในช่วงปี 2562–2564 อยู่ที่ประมาณ 7.03% ซึ่ง

สูงกว่าระดับคาดการณ์ของฟิทช์ฯ โดยรายได้ของบริษัทได้รับปัจจัย

บวกจากการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวกับอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง

นัก และอัตราการทำากำาไรที่ดีขึ้นจากกลยุทธ์ทบทวนและปรับราคาเบี้ย

ประกัน รวมถึงนโยบายการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน

งานที่เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2563

ชูนวัตกรรมบริการ

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต  กล่าวว่า บริษัท

ได้ตระหนักถึงวิถีการดำาเนินชีวิตของลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างก้าว

กระโดดจากวิกฤตโควิด–19 ทำาให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากข้ึน การ

สื่อสารของผู้บริโภคส่วนใหญ่ย้ายไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ในฐานะผู้

ให้บริการด้านประกันชีวิตครบวงจร 

จึงต้องพัฒนาช่องทางการติดต่อ

สื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวง

กว้าง และสะดวกง่ายดายมากข้ึน

ดังน้ัน บริษัทจึงได้ส่ง

นวัตกรรมการบริการใหม่ล่าสุด!  

OCHI CHATBOT ผู้ช่วยท่ีทำาให้ทุก

การติดต่อเรื่องประกันชีวิตเป็นเรื่อง

ง่าย ด้วยการอำานวยความสะดวก

ในการเข้าถึงข้อมูลแบบประกันได้

อย่างครบถ้วน นอกจากน้ัน OCHI 

CHATBOT ยังช่วยอำานวยความ

สะดวกลูกค้าท่ีต้องการพูดคุยแบบ 

Real Time ท้ังข้อมูลกรมธรรม์ 

และบริการต่างๆ พร้อมระบบตอบ

คำาถามแบบอัตโนมัติ และระบบ 

AI ช่วยวิเคราะห์บทสนทนา เพื่อ

แจ้งให้ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านเข้ามาให้บริการลูกค้าโดยตรง ซ่ึงนับว่า

เป็นการยกระดับการให้บริการ และมอบประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก่

ลูกค้า ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันหลากหลายของลูกค้ายุคดิจิทัล ท่ีสะดวก 

ครบ จบในท่ีเดียว โดยลูกค้าสามารถคุยกับ OCHI CHATBOT ได้แล้ว

วันน้ีผ่านทาง Facebook Messenger : Oceanlifepage. 
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยได้ดำาเนินการขับ

เคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของส่วน

รวม สร้างความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน

การทุจริต โดยการนำาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity and 

Transparency Assessment) มาใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 

ได้รับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยสำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และให้หน่วยงานรัฐให้ความ

ร่วมมือในการเข้าร่วมการประเมิน ITA ใน

ปีงบประมาณ 2565–2570

ทั้งนี้ สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

หรือ คปภ. ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่อง

นี้ จึงได้เข้าร่วมการประเมินและให้ความ

ร่วมมือมาโดยตลอด เพื่อดำาเนินการให้

องค์กรและบุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง ตลอดจนประพฤติปฏิบัติในเรื่อง

คุณธรรม และมีความโปร่งใสในการทำางาน

ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด ซึ่ง นายสุทธิพล ทวี

ชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่ง

เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ 

คปภ.) ระบุว่า ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่อง

นี้ จึงได้เข้าร่วมการประเมินและให้ความร่วมมือ

มาโดยตลอด เพื่อดำาเนินการให้องค์กรและบุคลากรขององค์กรมีความ

เข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนประพฤติปฏิบัติในเรื่องคุณธรรม และมีความ

โปร่งใสในการทำางานตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด

สำาหรับในปี 2565 สำานักงาน คปภ.ยังคงให้ความสำาคัญกับ

การทำางานเชิงบูรณาการเป็นอย่างมาก โดยสำานักงาน คปภ.ได้แต่ง

ตั้งคณะกรรมการกำากับการเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA โดยมี

เลขาธิการ คปภ.เป็นประธาน รองเลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการทุก

คนเป็นกรรมการ เพื่อกำาหนดแนวทางในการดำาเนินการและติดตาม

ความคืบหน้าในการดำาเนินการอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ สำานักงาน 

คปภ.ยังได้แต่งตั้งคณะทำางานเตรียมความพร้อม ITA เพื่อขับเคลื่อน

นโยบายและนำาไปสู่การปฏิบัติงานประจำาวันอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัด Training และการเตรียมการเข้ารับการ

ประเมิน ITA ของสำานักงาน คปภ. ไม่ได้มุ่งหวังเพียงจะให้ได้รับผลการ                           

ประเมินที่ได้คะแนนดีขึ้นเท่านั้น แต่ความตั้งใจที่แท้จริงในการเตรียม

การครั้งนี้ คือความมุ่งมั่นที่จะทำาให้สำานักงาน คปภ.สามารถยกระดับ

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิ

บาลที่ดี เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าง

แท้จริง ในการเข้าถึงการบริการด้าน

ประกันภัย ด้วยความรวดเร็ว เป็น

ธรรมและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจำาเป็น

ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นายสุทธิพล กล่าวว่า การ

ประเมิน ITA นั้น จะประกอบด้วย 

การเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือการวัด

ประเมินผล ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 3 

ส่วน

หลักๆ คือ ส่วนแรก แบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือ 

IIT ประกอบด้วยตัวชี้วัดเรื่องการ

ปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การ

ใช้อำานาจ และการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ

ส่วนท่ีสอง แบบวัดการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ EIT ประกอบด้วย

ตัวช้ีวัดเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำาเนินงาน และ

ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ส่วนท่ีสาม การเปิดเผยข้อมูลบนหน้า

เว็บไซต์ของสำานักงาน คปภ. หรือ OIT ประกอบด้วยตัวช้ีวัดเรื่องการ

ปรับปรุงระบบการทำางาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

“ในปีที่ผ่านมา สำานักงาน คปภ.ได้รับผลการประเมินอยู่

ที่ 97.22 คะแนน จัดอยู่ในระดับ AA และได้รับรางวัล “ประกาศ

เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ” จากสำานักงาน ป.ป.ช.  นอกจากจะแสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรมแล้ว สำานักงาน คปภ.ยังให้ความสำาคัญ

กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง การดำาเนินงานอย่าง

โปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ และการปลูกฝังวัฒนธรรม

องค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของ

สำานักงาน คปภ. ด้วยการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

รวมถึงได้มีการแต่งตั้ง ITA Agent ประจำาทุกสายงาน เพื่อสื่อสารและ

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ

องค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง” นายสุทธิพล กล่าว

ฟิทช์คงเครดิตระดับ ‘AAA’

ด้าน นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยประกันชีวิต หรือ 

TLI กล่าวว่า จากการที่บริษัทได้มุ่งดำาเนินธุรกิจภาย

ใต้วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความ

ยั่งยืน และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล โดย

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนางานในทุกด้าน ทั้งการ

สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การสร้าง

ความมั่นคงทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงที่

รอบคอบรัดกุม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่น

ให้กับผู้เอาประกัน

ภัยของบริษัทที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันกว่า 4,500,000 ราย 

รวมถึงการให้ความสำาคัญ

ด้านความมั่นคงทางการเงิน และ

การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ

รัดกุม ส่งผลให้สถาบันจัดอันดับ

เครดิตทางการเงินระดับโลก ฟิทช์ 

เรทติ้งส์ (Fitch Ratings) ประกาศคง

อันดับเครดิตความแข็งแกร่งทางการ

เงินสำาหรับไทยประกันชีวิต โดยมี

อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

ภายในประเทศที่ ‘AAA (tha)’ มุม

มองมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นอันดับ

เครดิตในระดับประเทศที่สูงที่สุด 

และอันดับความแข็งแกร่งทางการ

เงินสากลที่ ‘A-’ หรืออยู่ในระดับแข็งแกร่ง

ขณะเดียวกัน บริษัทมีระดับเงินกองทุนที่ต้องดำารงไว้ตาม

กฎหมายอยู่ที่ 343% ณ 30 กันยายน 2564 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน

ภัย (คปภ.) จะเข้ามาดูแลคือ 120% ขณะที่การประเมินด้วย Fitch 

รั

ารขายอาหารและเครื่องดื่มที่เจือด้วย

น้ำามันกัญชา (กัญชงเป็นพืชตระกูล

เดียวกับกัญชา) กำาลังพุ่งสูงขึ้น และ

สารสกัดจากกัญชงหรือ CBD นั้น ขึ้นชื่อเพื่อ

ช่วยในทุกสิ่งตั้งแต่ลดการอักเสบหลังออกกำาลังกายไปจนถึงการ

นอนหลับที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ ไม่มีผลข้างเคียงจากการดื่ม แต่ในทาง

วิทยาศาสตร์นั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างนั้นเสมอไป และจำาเป็น

ต้องได้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวให้มากขึ้น 

และราคาจำาหน่ายก็แพงเช่นกัน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งเหล่านี้

ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่า อวดอ้างเกินจริงหรือเปล่านะคะ.

วารอฟสกี้ขอเชิญคุณ

สัมผัสกับสีสันที่งดงาม

ของคริสตัลจากคอลเลก

ชันใหม่ล่าสุด ซึ่งมีทั้งเครื่อง

ประดับสำาหรับสวมใส่และ

ชิ้นงานประดับตกแต่งบ้าน 

คอลเลกชันล่าสุด Lucent   

รังสรรค์ขึ้นโดย Giovanna 

Engelbert ผู้อำานวยการฝ่าย

สร้างสรรค์ ซึ่งนำาแนวทาง

การออกแบบที่มีชื่อเสียงของ             

สวารอฟสกี้มาใช้เป็นพื้นฐาน                                     

และพัฒนาต่อยอดด้วยการ

มื่อประเทศไทยกำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว    

โรคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจากความเสื่อมของร่างกายย่อมมี

จำานวนเพิ่มมากขึ้น “กระดูกสันหลังเสื่อม” นับเป็นโรคที่ทำาให้

เกิดความเจ็บปวดและความทรมานในผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นภาระให้

กับผู้ดูแลอย่างมาก ล่าสุด “นพ.ศรัณย์ ก่อวุฒิกุลรังษี” แพทย์เฉพาะ

ทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ และกระดูกสันหลัง ศูนย์กล้ามเนื้อ

กระดูกและข้อ โรงพยาบาลนวเวช ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกสัน

หลังเสื่อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การใช้ชีวิต

ในสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ 

“โรคกระดูกสันหลังเสื่อม คือความเสื่อมของโครงสร้างร่างกาย

ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถยืนหรือนั่งตัวตรงได้ ประกอบไปด้วย ปล้อง

กระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูก ข้อต่อ เอ็นยึดข้อต่อ และกล้าม

เนื้อข้างเคียง มักพบในตำาแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวเป็นประจำา เช่น 

กระดูกสันหลังส่วนคอ และกระดูกส่วนเอว โดยส่วนใหญ่จะพบใน

ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไป ในปัจจุบันเราพบผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ 

เนื่องจากลักษณะการทำางานที่นั่ง หรือยืนในท่าเดิมนานๆ และรูป

แบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมถึงไม่มีเวลาออกกำาลังกายเท่าที่ควร” 

นพ.ศรัณย์กล่าว และว่า 

สาเหตุของโรคกระดูกสันหลังเสื่อม 1.อายุที่มากขึ้น 

2.น้ำาหนักตัวที่มากเกินไป  3.การอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งต่อเนื่องเป็น        

เวลานานๆ เช่น นั่งทำางาน หรือยืน 4.การทำางานใช้งานหลังที่ไม่ 

เหมาะสม เช่น ทำางานในท่าก้มเป็นประจำา เช่น ช่างซ่อมรถยนต์   

หรือการแบกของหนักๆ เกินเกณฑ์เป็นเวลานานๆ  5.วิถีชีวิตที่ใช้ 

งานกระดูกคอมากขึ้น เช่น การก้มดูโทรศัพท์มือถือ การใช้อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

เมื่อเกิดการใช้งานซ้ำาๆ เหล่านี้ หมอนรองกระดูกจะเริ่มมีร่อง

รอยความเสียหาย จากนั้นก็จะเริ่มมีการสูญเสียน้ำา และมีการยุบ

ลดพฤติกรรมเสี่ยง-หมั่นออกกำ�ลังก�ย

เทคนิคป้องกันโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

เ

ตัวลง เกิดการไม่มั่นคงของโครงสร้างเกิด

ขึ้น กล้ามเนื้อข้างเคียงพยายามพยุง

โครงสร้างเหล่านี้ และร่างกายตอบ

สนองด้วยการสร้างกลุ่มกระดูก

งอก เพื่อรองรับโครงสร้างที่

ไม่มั่นคงดังกล่าว ผู้ป่วยจะ

เริ่มปวดเมื่อมีการคลอนของ

โครงสร้างเกิดขึ้น ถ้าหมอน

รองกระดูกที่ยุบและกลุ่ม

กระดูกที่งอกนี้ ไปกดเส้น

ประสาทข้างเคียงก็จะทำา                                        

ให้เกิดอาการทางระบบ

ประสาท

คุณหมอมีคำาแนะนำาเพื่อ

การป้องกันโรคกระดูกสันหลังเสื่อม

ว่า 1.การใช้งานหลังให้ถูกวิธี เช่น 

เวลาเรานั่ง เราควรจะต้องตัวตรง                 

ส

• กำาหนดการพระราชทานเพลิงศพ (กรณี(กรณี

พิเศษ) นายอุดม กุลมงคล สามีของ ฐนิวรรณ กุล

มงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย วันอาทิตย์ที่ 24 

เมษายน เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดวิมุตยาราม ใกล้

สะพานพระราม 7 ของชำาร่วยในงานนี้จะไม่เหมือน

หลายงาน เพราะจะมีทั้งข้าวเหนียวมะม่วง น้ำามัน

พืช กุนเชียง ผักต่างๆ ไม่ให้เสียชื่อนายกสมาคม

ภัตตาคารไทย..•

• เพิ่งไปบรรยายที่กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หมอต้น-นพ.กฤษดา              

ศิรามพุช ได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นเพียบ เพราะผู้ฟัง

บอกว่าพูดได้ท็อปฟอร์มมากๆ สนุกไม่หนักหัว ได้ทั้ง

ศาสตร์ชะลอวัยบวกกับเที่ยวรอบโลก แถมพกธรรมะ 

คลายทุกข์ ขนาดว่าช่วงนี้มีประชุมด่วน แทบไม่เว้น 

แต่คนฟังยังแน่น แถมส่งคำาถามประดังมาจนพากัน

ลืมเบรกทั้งคนพูดและคนฟัง..•

• ช่วงนี้ พชรพรรณ ลีฬหรัตนรักษ์ เจ้าของ

ร้านเพชร เดอ ลีฬห์ ต้องทิ้งร้านที่ Gems Tower 

เป็นการชั่วคราว เพื่อพาคุณพ่อ ภักดี คุณแม่ วิมล 

และน้องสาว สพ.ญ.ดร.พิชนันท์ ลีฬหรัตนรักษ์ 

พร้อมญาติสนิท บินไปประเทศอินเดีย เพื่อทำาพิธี

แต่งงานกับ Mr.Puneet Malpani และจะกลับ

มาทำาพิธีแต่งงานแบบไทยๆ ที่ห้องราชมณเฑียร 

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 

โดย คุณมณเฑียร ตันตกิตติ์ เจ้าของสถานที่จะช่วย

ดูแลอย่างใกล้ชิด..•

• วันสงกรานต์ที่ผ่านมา จิตติ รัชไชยบุญ พา

เพื่อนๆ จากศศินทร์ ไปลิ้มลองอาหารไทยที่ ครัว

คุณอรุณ ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ราชดำาริ ที่ตั้งใจให้

เป็น Thai Authentic Cuisine ชื่อร้านคุณอรุณ ย่อ

มาจากชื่อของคุณแม่ของตัวเอง คือ อรุณศรี ร้านนี้

มีอาหารไทยโบราณรสดั้งเดิมไว้บริการ ใครที่สนใจ

รีบสั่งจองด่วน..•

• ทางราชการมีมาตรการผ่อนคลายให้เดิน

ทางเข้าประเทศได้เป็นปกติ ทำาให้ เชฟแดง-บุปผา 

บุญมา เจ้าของร้านรอแยล ออคิด ซีแอตเทิล 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ตัวเองนึกแล้วยังสยดสยอง

ไม่หายกับการสวอปที่รุนแรงมากของเจ้าหน้าที่ไทย

ในการกลับเมืองไทยครั้งที่แล้ว โดยเชฟแดงจะมี

กำาหนดกลับถึงเมืองไทยต้นเดือนพฤษภาคม ตรงกับ

หน้าทุเรียนกำาลังออกพอดี..•.

แมวลายเสือ

ก

ตั้งธนาคารอาหาร • บมจ.อลิอันซ์ 

อยุธยา ประกันชีวิต สานต่อนโยบาย

ความยั่งยืน เดินหน้าต่อยอดความ

เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสู่สังคม จับ

มือมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ 

ประเทศไทย (มูลนิธิเอสโอเอส) จัดตั้ง

ธนาคารอาหารออนไลน์ ด้วยระบบ                                                    

คลาวด์ ฟู้ด แบงก์ คร้ังแรกในประเทศไทย 

มุ่งจัดการอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบ 

นำาส่งต่อแก่ชุมชนขาดแคลน องค์กร

สาธารณะ และผู้ด้อยโอกาส หวังเป็น

ส่วนหนึ่งของการลดปัญหาขยะและ

อาหารเหลือทิ้งในเมือง ตั้งเป้าปีแรกส่ง

ต่ออาหารส่วนเกิน 600 ตัน.

หลังชิดกับพนักพิง อาจจะมีหมอนเล็กๆ รองที่บริเวณหลังกับพนัก

พิง สำาหรับเก้าอี้ที่ดี พนักพิงควรจะสูงถึงบริเวณไหล่ ส่วนเรื่องคอ                                                                           

บางครั้งเราก็จะเผลอในการที่จะก้มคอดูโทรศัพท์ หรืออ่าน

หนังสือ หรือดูจอโน้ตบุ๊ก เราจะต้องคอยรู้ตัวตลอดเวลา ว่าคอ

เราควรจะตั้งตรง ตามองตรง และมองสิ่งที่เราจะมองลงไป

ประมาณ 15-20 องศา ก็จะช่วยทำาให้อาการปวดคอลดลงได้ 

2.ไม่ควรใช้หลังในท่าเดิมๆ นานเกินไป ควรหยุดพักยืดเส้นยืด

สาย เช่น การนั่งเกิน 45 นาที ควรมีเวลาพักเปลี่ยนอิริยาบถ

ประมาณ 10-15 นาที 

3.ออกกำาลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรง และเสริมความ

ยืดหยุ่น เช่น การฝึกเกร็งหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลัง ทั้งใน

เวลาที่มีการใช้งาน หรือจัดเวลาการออกกำาลังกาย เสริมความ

แข็งแรงของกล้ามเนื้อกลางลำาตัว เช่น Planking นอกจากนี้ก็

ยังต้องมีการออกกำาลังเพื่อเสริมความยืดหยุ่นให้กับร่างกายด้วย 

4.ลดการใช้งานหลังที่ไม่เหมาะสม งดการยกของหนัก หรือกิจกรรมที่มี

ความเสี่ยงบาดเจ็บที่บริเวณหลัง 5.การควบคุมน้ำาหนักไม่ให้มากเกิน 

เกณฑ์ 6.หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่.

คปภ.มุ่งยกระดับคุณธรรมองค์กรโปร่งใส

TLIปลื้มฟิทช์คงเครดิตAAA/โอเชี่ยนเสริมแกร่งชูนวัตกรรมบริการ

สารสกัดจากกัญชง

นพ.ศรัณย์ ก่อวุฒิกุลรังษี

สุทธิพล ทวีชัยการ

วรางค์ ไชยวรรณ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

‘มูลนิธิ ย.โย่ง’ บริจาคช่วยอดีตทีมชาติ 2.5 แสน

กรุงเทพฯ • มูลนิธิ ย.โย่ง เอกชัย นพจินดา บริจาคเงินช่วยเหลือ

ชมรมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ท่ีมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง เป็นประธาน 

งวดแรก 2.5 แสนบาท เพื่อนำาไปช่วยเหลืออดีตนักเตะทีมชาติท่ี

ป่วย ไม่สบาย และรวมท้ังในอนาคตจะต้ังเป็นมูลนิธิเพื่อรวบรวมเงิน

สนับสนุนจากผู้สนใจ ช่วยเหลืออดีตทีมชาติต่อไป สำาหรับชมรมอดีต

นักฟุตบอลทีมชาติ ท่ีมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง เป็นประธาน พร้อม

ด้วยทีมงาน เชิดศักด์ิ ชัยบุตร, กิตติชัย เหล่าเก้ือกูลพงษ์, สราวุธ ประ

ทีปกรณ์ชัย, ดร.พิทักษ์ ศิลป์ประสิทธ์ิ, นิวัฒน์ ศรีสวัสด์ิ และเตรียมที่

จะทำาหนังสือสารานุกรมรวบรวมนักเตะอดีตทีมชาติตั้งแต่ในอดีต

ถึงปัจจุบันกว่า 500 คน เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่อง

ราวต่างๆ ในส่วนของผู้ให้การสนับสนุนชมรมดังกล่าว ล่าสุด มูลนิธิ 

ย.โย่ง เอกชัย นพจินดา โดยระวิ โหลทอง ที่ปรึกษา ได้มอบหมาย

ให้ ยอดชาย ขันธะชวนะ เลขาฯ มูลนิธิ บริจาคเงิน จำานวน 2.5 

แสนบาท เพื่อเป็นเงินนำาไปใช้จ่ายของชมรม รวมทั้งในอนาคตวัน

ข้างหน้าก็จะมีการตั้งเป็นมูลนิธิอดีตทีมชาติขึ้นมา เพื่อที่จะนำาเงิน

มาช่วยเหลือนักเตะอดีตทีมชาติที่เจ็บป่วย รวมทั้งสนับสนุนนักเตะ

เยาวชนที่เล่นเก่ง แต่ขาดทุนทรัพย์เข้ามาช่วยเหลือ รวมถึงกิจกรรม

ต่างๆ ของอดีตทีมชาติด้วย ทั้งนี้มูลนิธิ ย.โย่ง ในอดีตที่ผ่านมา ได้

รับการสนับสนุนเงินครั้งแรกจาก ธ.กสิกรไทย โดยบัณฑูร ล่ำาซำา 

ประธานกิตติคุณ ธ.กสิกรไทย จากนั้นมามูลนิธิก็มีรายได้เข้ามาจนมี

เงินอยู่จำานวนหนึ่งในขณะนี้ 

‘กษิดิศ’ พลิกโค่นเต็ง 2 ลิ่วชนโสมหวดไอทีเอฟ

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 รายการ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย 

ครั้งที่ 3” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

483,900 บาท และ “ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 3” 

ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 483,900 

บาท ที่สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย เมื่อวันที่ 20 เม.ย. เป็นการ

แข่งขันรอบแรก (สาย 32) วันท่ีสอง ประเภทชายเด่ียว “บูม” กษิดิศ 

สำาเร็จ หนุ่มไทย มือ 1,150 ของโลก พบ “เต็ง 2” นัม จี ซุง จาก

เกาหลีใต้ มือ 428 ของโลก แชมป์สัปดาห์แรก ปรากฏว่าหลังจาก

กษิดิศพ่ายเซตแรก ได้พยายามตีให้เหนียวแน่นและหาจังหวะทำา

แต้มให้มากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้กษิดิศพลิกกลับมาชนะ 2-1 เซต 2-6, 

6-2 และ 6-4 ผ่านเข้ารอบ 2 พบ ฮง ซอง ชาน จากเกาหลีใต้ ที่

ชนะ เอส ดี ปราจวาล เดฟ จากอินเดีย 5-7, 6-4 และ 6-2 โดย ฮง 

ซอง ชาน เป็นแชมป์สัปดาห์ 2 ที่เชียงราย ส่วนหญิงเดี่ยว “ลัก” ลัก

ษิกา คำาขำา นักหวดไทย ที่ได้แชมป์หญิงเดี่ยว (W25 Chiang Rai) 

เมื่อสัปดาห์ก่อน ขยับจากอันดับ 952 มาอยู่ที่ 662 ของโลก ยังทำาผล

งานได้ดี ใช้เวลา 54 นาที ชนะ “เต็ง 6” ริสะ อุชิจิมะ จากญี่ปุ่น มือ 

618 ของโลกขาดลอย 2-0 เซต 6-1, 6-2 ลักษิกาทะยานสู่รอบ 2 พบ 

เชาดารี ไวเดฮี จากอินเดีย นอกจากนี้ยังมี “ออม” วรรษชล สวัสดี 

มือ 1,117 ของโลก ที่ทำาผลงานได้ดี เอาชนะ “เต็ง 4” หม่า เยอซิน 

มือ 486 ของโลกจากจีน 2-0 เซต 7-5, 7-6 (5)

ไทยปะทะแซมบ้ารอบชิงชนะเลิศมวยรอบไทวัสดุ

กรุงเทพฯ • ช่อง 8 มวยไทยซูเปอร์แชมป์ วันอาทิตย์ที่ 24 เม.ย.

65 นี้ เวลา 19.00 น. โดยคู่ชิงแชมป์เรียกได้ว่าสมศักดิ์ศรี เป็นการ

ปะทะกันระหว่าง 2 นักชกไร้พ่าย “เบ็คแฮม เขาใหญ่อาททรีรีสอร์ท” 

พยัคฆ์สองแผ่นดิน นักชกแข้งซามูไร ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ที่คว้าแชมป์

รอบแรกมาแบบสุดประทับใจ ด้วยการถล่มเดือดนักชกแซมบ้าหลับ

คาหมัด พร้อมเต็มที่ในการดวลกับแซมบ้าแข้งโหด “วิคเตอร์ ฮิวโก้” 

จอมเตะจากบราซิล ท่ีอาวุธมวยครบเครื่องหลากหลาย อีกท้ังเขายังอยู่ใน

ฟอร์มท่ีสุดยอด ซ่ึงในรอบแรกวิคเตอร์สามารถหวดก้านคอน็อกเอาต์ “เร

ซา อาหมัดเนซาด” จากอิหร่าน จากน้ันมาสยบ “กงจักร ป.เปาอินทร์” 

ในการชิงแชมป์รอบแรกมาแบบไม่ครบยกท้ัง 2 ไฟต์ ส่วนในวันสาร์ท่ี 23 

เม.ย.2565 กับรายการมวยฮาร์ดคอร์ มวยพันธ์ุดุ โดยคู่เอก พิกัด 64 กก. 

“ซ้ายโคตรเซียน “ไชยชาญ เพชร ปตอ. มวยซ้ายหนัก ท้ังแข้งท้ังหมัด 

เตรียมบวกกับ “แจ็กสัน บราวน์” มวยจอมเก๋าจากสหรัฐอเมริกา ท่ีผ่าน

สังเวียนการต่อสู้มาแล้วท่ัวโลก โดยไฟต์น้ีไชยชาญจะสามารถกลับมา

โชว์ผลงานท่ีสุดยอดอีกคร้ังได้หรือไม่ แจ็กสัน บราวน์ จะเป็นผู้ให้คำาตอบ 

ติดตามได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ท่ี 23-24 เมษายน 2565 น้ี เร่ิมถ่ายทอด

สดเวลา 19.00 น. จากสังเวียนเดอะบาซ่า เธียเตอร์ รวมถึงรับชมสดผ่าน

ระบบสตรีมม่ิงทาง Youtube : มวยช่อง 8. 

วอชิงตัน • จิมมี บัตเลอร์ ทำาสกอร์มาก

ที่สุดในอาชีพในการเล่นรอบเพลย์ออฟหลัง

กดไป 45 คะแนน พาไมอามี ฮีต เปิดบ้าน

ชนะ แอตแลนตา ฮอว์กส์ 115-105 ขยับนำา

ซีรีส์เอ็นบีเอเพลย์ออฟรอบแรกเป็น 2-0 ใน

การแข่งขันเมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ผ่านมา

ในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน 

แอตแลนตา ฮอว์กส์ ไล่เข้ามาเหลือ 104-

101 ก่อนที่ จิมมี บัตเลอร์ จะตอบโต้ด้วย   

สแลมดังก์ การส่อง 3 แต้ม และเลย์อัปอีก 1 

ครั้งให้ลูกทีมของ เอริก สโปลส์ตรา ขยับนำา

เป็น 10 พร้อมดับความหวังของแอตแลนตา 

“ก่อนลงสนามโค้ชบอกกับผมให้ลงไป

เล่นในแบบเพชฌฆาต ทำาสกอร์ให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่สามารถจะทำาได้ และนั่นเป็นสิ่ง

ที่ผมทำาให้เห็นในเกมนี้” บัตเลอร์กล่าวหลัง

จบเกม

บัตเลอร์ท่ีในเกมน้ีชู้ตฟิลด์ โกล์ลงไป 

15 จากความพยายาม 25 คร้ัง เป็นการชู้ต 

3 แต้มลงไป 4 จากความพยายาม 7 ครั้ง 

และชู้ตโทษลงไป 11 จาก 12 ครั้ง นอกจาก

คะแนนเป็นกอบเป็นกำาแล้ว บัตเลอร์ยังทำา

ไปอีก 5 รีบาวด์, 5 แอสซิสต์ และ 2 สตีล

“เพียงพยายามเล่นด้วยความเกรียว

กราดให้ได้ตลอดทั้งเกม อาศัยช่องว่างที่เกม

รับเปิดให้เราทำาได้”  บัตเลอร์กล่าว “เพื่อน

ร่วมทีมต้องการให้ผมเล่นสไตล์น้ัน ผมรู้สึก

เหมือนทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง ผมรู้สึกสบาย

มาก และบรรดาเพื่อนร่วมทีมต่างก็พยายาม

มองหาผม”

ไมอามี ฮีต ซึ่งเป็นทีมวางอันดับ 1 

ของฝั่งอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ออกนำาซีรีส์

ใกล้เต็มทีแล้วสำาหรับกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ กรุง

ฮานอย ประเทศเวียดนาม จะแข่งขันทั้งสิ้น 40 ชนิดกีฬา 

ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคมนี้ โดยกีฬากอล์ฟจะชิงชัย 4 

เหรียญทอง จากประเภททีมและบุคคลชาย-หญิง ณ สนามฮา

รอง เลค กอล์ฟ คอร์ส แอนด์ รีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ชานเมืองฮานอย 

งานนี้ รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่ง

ประเทศไทย หรือ สกท. ตั้งเป้ากวาดครบทั้ง 4 เหรียญทอง..••..

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตร ีแจ้งเปลี่ยนสนามแข่งขันไทย

แอลพีจีเอทัวร์ รายการเอสเอที-เอ็นเอสดีเอฟ ไทยแอลพีจีเอ

ทัวร์ แชมเปียนชิพ 2022 จากเดิมเล่น เซาท์เทิร์นฮิลส์ จ.สงขลา 

ย้ายไป สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ นครปฐม ระหว่างวันที่ 11-13 

พฤษภาคม “จีเอ็มเต้ย” สรรเสริญ เลียงสมบัติ ดูแลทุกเรื่องไม่

ผิดหวัง..••..สร้างแคดดี้ ไทยสู่มืออาชีพ 

สมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวัน

ออก หรือ อีจีเอ จัดแข่งขันสิงห์ อะเม

ซิ่ง ไทยแลนด์ แคดดี้ส์ แชมเปียนชิพ 

2022 รอบคัดเลือก 7 สนาม ลุ้นไปออก

รอบสนาม สันติบุรี คันทรีคลับ เชียงราย 

กุลธร มีสมมนต ์นายกสมาคมเป็น

โต้ โผเช่นเดิม สนามแรก 9 พฤษภาคม

นี้ที่ สนามรอยัลฮิลล์ นครนายก..••..

อาดิดาสกอล์ฟ ออกคอลเล็กชัน

เสื้อผ้าหลากหลาย  STATEMENT, 

ESSENTIAL, GO-TO, ADICROSS 

และ PLAYGREEN คอลเล็กชันที่ใช้

รถเข็นถุงกอล์ฟลากขวดพลาสติกเป็น

ไอคอนน่ารักๆ กระตุ้นให้นักกอล์ฟรัก

ธรรมชาติ ยังมีหมวก ถุงกอล์ฟ กระเป๋า

รอบแรก ซึ่งเล่นในรูปแบบดีที่สุดใน 7 เกม

เป็น 2-0 โดยเกม 3 ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ตาม

เวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาจะไปเล่นกันที่

แอตแลนตา

ทางด้าน เทร ยัง ซูเปอร์

สตาร์ของ แอตแลนตา ฮอว์กส์ 

ยังคงไม่เฉียบคมหลังเกมแรก

ที่แพ้ทำาไปได้เพียง 8 คะแนน 

เข้าเกม 2 จบครึ่งแรกได้ไป 18 

คะแนน ก่อนจบเกมทำาไป 25 

คะแนน แต่ที่น่าสนใจคือเสีย

เทิร์นโอเวอร์ไปถึง 10 ครั้ง

อีกเกมที่เมมฟิส เจ้า

บ้านกริซซ์ลียส์อัด มินเนโซ

ตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 124-96 

ทำาให้คะแนนซีรีส์กลับมาเสมอ

กัน 1-1 โดยกริซซ์ลียส์ทีมวาง

อันดับ 2 ของฝั่งเวสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ ได้ผลงานของจา โม

แรนต์ ทำาไป 23 คะแนน, 10 

แอสซิสต์ และ 9 รีบาวด์

“มันเป็นความผิดของ

ผมท่ีทำาให้พวกเราต้องตกอยู่ใน

สถานการณ์อย่างน้ีในเกมแรก” 

โมแรนต์กล่าวถึงเกมแรกท่ีพวก

เขาแพ้แบบพลิกความคาดหมาย 

“งานของผมคือออกมาเล่น

และแก้ไขความผิดพลาดจาก

เกมแรก ซ่ึงผมสามารถทำาได้ใน

เกมนี้” 

เดสมอนด์ เบน และจา

เรน แจ็กสัน ทำาไปอีกคนละ 

16 คะแนนให้กับเมมฟิส ซึ่งเกมนี้มีผู้เล่นถึง 

7 คนที่ทำาสกอร์ได้เป็นเลขสองหลัก ขณะที่ 

แอนโธนี เอดเวิร์ดส์ ทำาไป 20 คะแนน ดี

ที่สุดของทิมเบอร์วูล์ฟส์.

ใส่สัมภาระ ที่ใช้วัสดุยั่งยืนในสัดส่วนถึง 91% โดยออกแบบ

ฟังก์ชันใช้งาน ดีไซน์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ลงตัว เลือกใช้สินค้า

จากอาดิดาสกอล์ฟ เหมือนได้มีส่วนร่วมช่วยโลกให้ยั่งยืน พลัง

ของกีฬาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนช่วยกันเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดี

ขึ้นได้ไม่ยาก..••..สนามกอล์ฟกบินทร์บุรี สปอร์ต คลับ หรือ 

เคบีเอสซี จัดโปรโมชั่น Stay&Play Packag เล่นกอล์ฟ 2 รอบ 

36 หลุม พัก 1 คืน (ที่พักที่สนามกอล์ฟ) ราคา 2,500 บาท/ท่าน 

โปรนี้สามารถใช้ได้ทุกวันไม่มีวันหยุด-พักเดี่ยวเพิ่ม 500 บาท-ผู้

ติดตามเพิ่ม 500 บาท-อาหารเช้าไม่อั้นเพิ่ม 200 บาท/ท่าน 

ยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ รายละเอียดติดต่อได้ที่ 

0-3728-3888, 08-2486-3631 หรือ 08-2486-3633 วิพลสรรพ์ 

แม้นชื่น ผจก.สนาม จะคอยต้อนรับ..••..สนามเอกชัย กอล์ฟ 

แอนด์ คันทรีคลับ จัดโปรโมชั่นตลอดเดือนเมษายน 2565 

สปอร์ตเดย์ วันจันทร์ 1,250 บาท วันธรรมดา 1,350 บาท วัน

เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1,850 บาท (ราคารวมกรีน                                                                   

ฟี-แคดดี้-รถกอล์ฟ) สอบถามข้อมูลและจองออกรอบที่ 08-

5121-0272 หรือ 0-3486-7789..••

 พัตเตอร์หยก

 utaphao1818@gmail.com

เยี่ยมนักกีฬา • รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย เดิน

ทางเข้าเยี่ยมให้กำาลังใจนักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทย ชุดเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมส์และเอเชีย

นเกมส์ปีนี้ ทั้งหมดเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ ณ สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ จ.กาญจนบุรี เมื่อ

เร็วๆ นี้

หัวหมาก • “มาดามแป้ง” เตรียมเข้าพบทุกสโมสร

ที่มีชื่อนักเตะ 50 คนที่ส่งให้เวียดนาม เพื่อที่จะได้

นักเตะอายุไม่เกิน 23 ปีที่สุดยอด รวมทั้ง 3 โควตา

ที่อายุเกินด้วย พร้อมเผยข่าวดี ได้นักเตะที่เล่นใน

ต่างแดนมาร่วมทัพแน่นอน เพื่อเป้าหมายเหรียญ

ทองกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 31 โดยฟุตบอลและฟุตซอล

หวังคว้าเรียบ 4 เหรียญทอง

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2565 ที่ห้องประชุม 222 

โซนอี สนามราชมังคลากีฬาสถาน นายศิริ สาระ

ผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประ 

เทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว “มีท เดอะเพรส 

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31” ซึ่งสมาคมนักข่าวช่างภาพ

กีฬาจัดขึ้นเพื่อประเมินความหวังในการคว้าเหรียญ

รางวัลของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันที่เวียดนาม 

โดยรอบที่ 2 มี 7 สมาคมกีฬาเข้าร่วม 

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดย “มา 

ดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย 

ควงคู่ มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชาย

ไทย ข้ึนแถลงความพร้อม โดย “มาดามแป้ง” เผยว่า 

10 วันท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีข่าวกีฬาจับจ้องมาท่ีข่าวของทีม

ฟุตบอลชายในซีเกมส์ ซ่ึงก็ต้องยอมรับว่าการเตรียม

ทีมเต็มไปด้วยความขรุขระพอสมควรจากโปรแกรม

แข่งในประเทศกับกีฬาซีเกมส์ท่ีทับซ้อนกัน จนทำาให้

ทีมอาจไม่มีผู้เล่นชุดท่ีดีท่ีสุดเดินทางไปแข่งขัน โดยถึง

เวลาน้ีตนและทีมงานกำาลังเร่งดำาเนินการประสาน

ไปยังต้นสังกัดต่างๆ รวมถึงสโมสรชลบุรี เอฟซี ที่

ประกาศว่าจะไม่ปล่อยนักเตะด้วย เพื่อขออนุญาต

นำานักเตะที่มีชื่ออยู่ในลิสต์ 50 คนที่ส่งให้กับทางเจ้า

ภาพเวียดนามเดินทางไปแข่งขัน

“ถึงตรงนี้ก็พอที่จะได้รายชื่อนักกีฬาคร่าวๆ 

ชุดซีเกมส์แล้ว ผู้เล่นจากทีมต่างชาติที่จะมาเล่นให้

กับทีมในซีเกมส์แน่ๆ คือ เบนจามิน เดวิส, โจนา

ธาน เข็มดี รวมถึง อชิตพล คีรีรมย์ ซึ่งกำาลังรอ

คำาตอบจากสโมสรต้นสังกัดที่ทำาเรื่องขอตัวไป ส่วน

ตัวในประเทศ มีชื่อของเอกนิษฐ์ ปัญญา และอิร

ฟาน ดอเลาะ ซึ่งถึงตรงนี้สำาหรับตนอยากขอบคุณ

ทุกๆ สโมสรทั้งในและต่างประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้า

มาร่วม แม้ทัวร์นาเมนต์นี้จะไม่ได้รับการจัดแรงกิง

จากเอเอฟซีและฟีฟ่า โดยทีม

จะเข้าแคมป์ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ 

และแม้จะมีเวลาซ้อมน้อย ไม่

เท่ากับทีมอื่นๆ แต่ก็จะทำาให้ดี

ที่สุด เพื่อเป้าหมายเหรียญทอง

ของทีมฟุตบอลชาย”

ส่วน มาโน โพลกิง หัว 

หน้าผู้ฝึกสอนของทีมฟุตบอล

ชายไทย เผยถึงความพร้อมว่า 

เป้าหมายของทีมฟุตบอลชาย                                                                

ไทยเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ นอก                                                          

จากเหรียญทอง หนน้ีทีมมีผู้                                            

เล่นท่ีดีมากมาย แต่ด้วยปัญหา                                                            

โปรแกรมเตะฟุตบอลลีกกับถ้วย                                                                                         

ภายในประเทศท่ีทับซ้อนกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำาให้กระทบการเตรียมทีมเป็นอย่าง

มาก ทำาให้ทีมอาจจะไม่ได้มีผู้เล่นที่ดีที่สุดมาไปทำา

ศึก อย่างไรก็ตาม ในเกมฟุตบอลทุกอย่างเกิดขึ้น

ได้ หากเรามุ่งมั่น เตรียมทีมดี แม้ครั้งนี้จะไม่ใช่

งานง่าย แต่เราก็จะพยายามทำาให้ดีที่สุดเพื่อเอา

เหรียญทองมาฝากแฟนกีฬา

ชาวไทย

ด้าน มิโยะ โอกาโม

โตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุต                              

บอลหญิงทีมชาติไทย เผยว่า                            

“ชบาแก้ว” ได้เข้าแคมป์เก็บ

ตัวตั้งแต่ 11 เม.ย.65 สำาหรับ

คู่แข่งแย่งเหรียญทองกับไทย

เป็นทีมใดไปไม่ได้ นอกจาก

เจ้าภาพเวียดนาม ที่ไทยเรา

เคยแพ้มา 0-2 ในศึกฟุต 

บอลโลกหญิง 2023 รอบ

คัดเลือกโซนเอเชีย ที่อินเดีย 

เมื่อต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา                                   

ซ่ึงจากวันน้ันเราได้กลับมาแก้ไขและแก้ข้อบกพร่อง 

เพื่อจะกลับมาล้างตาเอาชนะเวียดนามให้ได้ ซึ่งเป้า

หมายของทีมก็คือต้องเหรียญทองให้ได้เฉกเช่นเดียว

กับทีมฟุตบอลชาย

ส่วนนายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลชาย

ไทย เผยว่า ในซีเกมส์ ทีมฟุตซอลไทยจะใช้ผู้เล่น

หน้าใหม่ 60 เปอร์เซ็นต์ มีหน้าเก่า 40 เปอร์เซ็นต์ 

โดยทีมชายไทยเป็นแชมป์มา 4 สมัย หรือเป็น

แชมป์ทุกครั้งที่มีบรรจุแข่งขัน และการที่รอบนี้รูป

แบบแข่งขันคือ เล่นแบบพบกันหมดหาทีมคะแนน

รวมมากสุด ทำาให้ถ้าแพ้สัก 1 เกม มีโอกาสที่พลาด

เหรียญทองสูงทีเดียว โดยเวียดนาม, อินโดนีเซีย, 

มาเลเซีย และเมียนมา ต่างเป็นทีมที่ดีและพัฒนา

ขึ้นมามาก จึงไม่ใช่งานง่าย อย่างไรก็ตาม เรายังตั้ง

ความหวังไว้สูงที่จะเอาเหรียญทองมาฝากคนไทย

เป็นสมัยที่ 5 ให้ได้ ส่วนทีมฟุตซอลหญิงก็เตรียมทีม

มีความพร้อมแล้วเช่นกัน หนนี้ก็ตั้งเป้าหมายรักษา

แชมป์ให้ได้เป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกันด้วย

ส่วนกีฬาชนิดอื่นๆ นายวัลลภ จิราธรวัฒนะ 

รองเลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำา คาดหวังจะทำาให้

ดีกว่าเดิม มีโอกาสได้ถึง 2 เหรียญทอง, นายสงวน 

โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนู หวังคือ 2 

เหรียญทอง จากคอมพาวด์ บุคคลชายและหญิง, 

นายปิยพงศ์ พิรุณ เลขาธิการสมาคมกีฬาบาส เผย

ว่า ประเภท 3x3 ลุ้นเหรียญทองทั้งชาย-หญิง ส่วน 

ประเภททีม 5 คน เชื่อว่าทีมหญิงจะกลับมาครอง

เหรียญทองซีเกมส์ได้ สรุปแล้วบาสหวังที่ 3 เหรียญ

ทอง 

ทางด้าน พันโทหญิงศิริธิดา ชูโชคสกุล ผู้

จัดการทีมฟันดาบ เผยว่า กีฬาฟันดาบเป้าหมาย 2 

เหรียญทองเหมือนครั้งที่แล้ว จากเซเบอร์ทีมหญิง 

กับฟอยล์บุคคลชาย ขณะที่นายภาณุ อุทัยรัตน์ 

นายกสมาคมกีฬาปันจักสีลัต ตั้งเป้า 1 เหรียญทอง

ไว้ก่อน และนายอเนก ภูก๊ก หัวหน้าผู้ฝึกสอนของ

ทีมเปตองไทย หวัง 3 เหรียญทอง จากประเภทชาย

คู่, คู่ผสม และทีมชาย หรือมากกว่านั้น 

สรุปมีทเดอะเพรส ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 หนที่ 

2 ทั้ง 7 สมาคมกีฬาประกาศตั้งความหวังคว้า 17 

เหรียญทอง โดย ฟุตบอลและฟุตซอล 4 เหรียญ

ทอง, ว่ายน้ำา 2 เหรียญทอง, ยิงธนู 2 เหรียญทอง, 

บาสเกตบอล 3 เหรียญทอง, ฟันดาบ 2 เหรียญ

ทอง, ปันจักสีลัต 1 เหรียญทอง และเปตอง 3 

เหรียญทอง รวมมีทเดอะเพรสซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ทั้ง 

2 ครั้ง 14 สมาคมตั้งเป้ารวม 35 เหรียญทอง. 

บัตเลอร์กด45แต้มพาฮีตดับฮอว์กส์

ปทุมธานี • ความพร้อมการแถลงข่าวก่อนการ

แข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 กลุ่มจี นัด

ที่ 3 ระหว่างบีจี ปทุม ยูไนเต็ด จากประเทศไทย 

พบยูไนเต็ด ซิตี ทีมจากฟิลิปปินส์ ในวันพฤหัสบดี

ที่ 21 เมษายนนี้ ที่สนามปทุมธานี สเตเดี้ยม  เริ่ม

เวลา 108.00 น. ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2565 ที่ห้องแถลงข่าวภายใน

สนามปทุมธานี สเตเดี้ยม 

ได้มีการแถลงข่าวก่อนการ

แข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีก 2022 กลุ่มจี นัดที่ 3 ระ

หว่างบีจี ปทุม ยูไนเต็ด จาก

ประเทศไทย พบยูไนเต็ด ซิ

ตี ทีมจากฟิลิปปินส์ โดยทัพ 

“เดอะ แรบบิท” โดยมี มา

โกโตะ เทกุระโมริ หัวหน้าผู้                                         

ฝึกสอน พร้อมด้วย จักพัน ไพร                                        

สุวรรณ นักเตะของทีม ขณะที่ 

ยูไนเต็ด ซิตี มี เจสัน วิธ เฮด

โค้ช และเคนชิโร แดเนียลส์ 

นักเตะของทีมเข้าร่วมในการแถลงข่าว

มาโกโตะ เทกุระโมริ เฮดโค้ชทัพ “เดอะแรบ

บิท” กล่าวถึงเกมท่ีจะพบกับ ยูไนเต็ด ซิตี ว่า “แม้ว่า

ยูไนเต็ด ซิตี จะแพ้มาจาก 2 เกมแรก แต่พวกเขา

ก็เป็นทีมท่ีมีศักยภาพ ฉะน้ันในทุกๆ เกม รวมถึงเกม

ในวันท่ี 21 เม.ย.น้ี เราก็จะประมาทไม่ได้ และเรา

เองก็ต้องแสดงศักยภาพของ

เราออกมาให้ดีที่สุด เกมนี้

จึงเป็นเกมที่สำาคัญสำาหรับ

เรา แต่ก่อนอื่นเราต้องรักษา

ฟอร์มการเล่นของพวกเรา

ให้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะเกม

รุกต้องให้ดีกว่านัดที่ผ่านมา 

รวมถึงเกมรับเราก็ต้องเตรียม

พร้อมสำาหรับเกมสวนกลับ 

อีกสิ่งหนึ่ง ยูไนเต็ด ซิตี แพ้

มา 2 เกมติด แน่นอนว่าเกม

ในวันที่ 21 เม.ย.นี้ เขาเองก็

จะพยายามอย่างเต็มที่ และ

อาจเป็นงานยากสำาหรับเรา

ในฐานะเจ้าภาพ ดังนั้นเรา

ต้องโฟกัสตัวเองและเล่นตาม

แผนของเราให้ดีที่สุด”

ขณะที่ จักพัน ไพรสุ                                 

วรรณ กล่าวว่า “เกมที่ผ่าน

มาผมสามารถทำาประตูได้ แน่                                        

นอนว่ามันช่วยสร้างความ

ม่ันใจให้กับผมในการลงสนาม

มากขึ้น รวมถึงสร้างความมั่น                                             

ใจให้กับทีมด้วยเช่นกัน ปีที่

แล้วเรามีประสบการณ์ในการ

แข่งขันรายการนี้มาแล้ว และ

สามารถผ่านเข้าถึงรอบ 16 ทีม ซึ่งในเกมนั้นเราก็

ทำาได้ดีและเกือบที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ แน่นอน

ว่าเราผิดหวังที่ตกรอบ แต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเรา

สามารถสู้กับทีมยักษ์ใหญ่ของเอเชียได้ รวมถึงสร้าง

ความมั่นใจให้กับเราในการแข่งขันปีนี้ว่าเราจะทำา 

ได้ดีกว่าเดิม”

ด้าน เจสัน วิธ เฮดโค้ช ยูไนเต็ด ซิตี ได้กล่าว

ถึงเกมที่จะพบกับทัพ “เดอะ แรบบิท” ว่า “เรารู้จัก

บีจีพียูเป็นอย่างดี แน่นอนว่ามันจะเป็นงานยากใน

การเล่นต่อหน้าแฟนบอลของพวกเขา เกมที่ผ่านมา

เรามีนักเตะเจ็บหลายคน และต้องขยับตำาแหน่งผู้

เล่นบางคน ซึ่งเกมนี้เราต้องเช็กผู้เล่นที่ยังมีอาการ

บาดเจ็บว่าจะหายทันพร้อมลงสนามหรือไม่ 2 เกม

ที่ผ่านมากับความพ่ายแพ้มันเป็นเรื่องที่รับมือ

ยากเสมอ จะแพ้มากแพ้น้อยนั้นก็ไม่ต่างกัน แต่

เราจำาเป็นต้องมีสติและกลับสู่เกมของเราให้

เร็วที่สุด และหวังว่าจะทำาผลงานให้ดีกว่าเดิม

ต่อจากนี้ โดยเฉพาะเกมวันพรุ่งนี้เราจะสู้เต็มที่

แน่นอน”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันเอเอฟซี แชม

เปียนส์ลีก 2022 กลุ่มจี นัดท่ี 3 คู่แรก บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด (ไทย) พบ ยูไนเต็ด ซิตี (ฟิลิปปินส์) เวลา 

18.00 น. คู่ท่ี 2 เมลเบิร์น ซิตี (ออสเตรเลีย) พบ 

ชุนนัม ดรากอนส์ (เกาหลีใต้) เวลา 21.00 น. โดย

ท้ัง 2 คู่แข่งขันกันท่ีสนามปทุมธานี สเตเด้ียม ถ่าย 

ทอดสดผ่านทาง ELEVEN SPORTS.

‘แป้ง’มั่นใจได้แข้งชั้นนำ�ไปลุยซีเกมส์

สแลมดังก์ • จิมมี บัตเลอร์ ข้ึนไปดังก์ในเกมท่ี ไมอามี ฮีต 

เปิดสนามเอฟทีเอ็กซ์ อารีนา ชนะ แอตแลนตา ฮอว์กส์ 

115-105 ทำาให้คะแนนซีรีส์ดีที่สุดใน 7 เกม ฮีตออกนำา 

2-0 โดยเกมนี้บัตเลอร์ทำาไป 45 คะแนน มากที่สุดใน

อาชีพในการเล่นเพลย์ออฟ

‘มาโกโตะ’ลุ้นเกมรุก‘บีจี’ต้องดีกว่าเดิม

ACLนัด3เจอ‘ยูไนเต็ดซิตี’ที่ยังไร้แต้ม

นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว “มีท 

เดอะเพรส กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31” 

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้

จัดการทีมชาติไทย

ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย์ ดาวยิงที่

ทำาสกอร์ให้บีจีมาตลอด
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

อยากอ่านเล่มไหน? ในปี 2022

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ขอเชิญนักอ่านเขียนรีวิวผ่าน 

Blog ในหัวข้อ..อ่านเล่มไหน? ในปี 2022 กติกาง่ายๆ 

1.สมัครเป็นนักเขียนใน Blog ผ่าน www.Chulabook.com 

2.เขียนรีวิวหนังสือที่อยากแนะนำาให้ทุกคนได้อ่าน ชิงรางวัล

กระเป๋า CHULABOOK รุ่น LIMITED EDITTON 2 รางวัล 

ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้–31 พฤษภาคม 2565 ประกาศราย

ชื่อผู้ โชคดีจากการสุ่ม วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ทางหน้า

เพจ Chulabook สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2218-

9893-4 หรือ e-mail: prs@cubook.chula.ac.th

อบรมภาคฤดูร้อน “พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย”

กรมศิลปากร โดยสำานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอ

เชิญเยาวชนอายุ 15-18 ปี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตาม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) 

กิจกรรม “พิพิธ 

ภัณฑ์บันดาลไทย”  

ร่วมเรียนรู้ สร้าง 

สรรค์ Clip Art จาก

แรงบันดาลใจใน

พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติระหว่าง

วันที่ 25-28 เมษา 

ยน 2565 ณ โรง

ละครแห่งชาติ (โรง

เล็ก) สมัครได้ตั้ง 

แต่ บั ดนี้ ถึ ง วั นที่  

22 เมษายน 2565 

สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมได้ที่ กลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ สำานักพิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติ โทร.0-2164-2511 หรือเฟซบุ๊กเพจ Office of National 

Museums, Thailand.

น่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา

ระดับพื้นที่ (บพท.) ในสังกัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) เดินหน้าทำาให้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

ในประเทศไทยเป็นรูปธรรม โดยจับมือร่วมกับมหาวิทยา

ทักษิณ เดินหน้าโครงการ “กระจูดแก้จน” เพื่อยกระดับ

รายได้และคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่ง

มีครอบครัวยากจนในจังหวัดมากถึงจำานวน 14,342 คน 

โดยเป็นการเก็บข้อมูลจาก 11 อำาเภอในจังหวัด

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่าย

วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า 

โครงการวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน

แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำาของมหาวิทยาลัยได้รับการ

สนับสนุนจาก บพท. โดยจัดทำาในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่ง

จะมีกิจกรรมหลัก 4 เรื่อง คือ 1.การสอบทานข้อมูล 

คนจนในระบบ TP-MAP 2.การส่งต่อการช่วยเหลือคน 

จนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยว 

ข้อง 3.การติดตามข้อมูลการส่งต่อการช่วยเหลือที่ส่งไปให ้

หน่วยงานต่างๆ และเรื่องสุดท้าย 4.คือการจัดทำาโครงการ 

“โมเดลแก้จน”

หลังจากที่ทีมวิจัยได้สอบทานข้อมูลคนจนใน

จังหวัดพัทลุง จากฐานข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูล

การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TP-MAP) จำานวน 13,902 ครัว

เรือน พบคนจนจำานวน 14,342 คน ทีมวิจัยจึงได้ลงพื้นที่

เก็บข้อมูลอย่างละเอียดทั้ง 11 อำาเภอ ภายใน 73 พื้นที่ 

ครอบคลุม 65 ตำาบล และ 8 เขตเทศบาล คิดเป็น 100% 

ของพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อบันทึกลงในระบบ PPP- 

connext โดยพบว่ามีครัวเรือนยากจนจำานวน 14,205 ครัว

เรือน และค้นพบคนจนรวมทุกครัวเรือนจำานวน 59,449 

คน ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีคนจนกระจุกตัวอยู่มากที่สุดของจังหวัด

พัทลุงคือ อ.ควนขนุน อ.เมือง และ อ.ปากพะยูน

“กลุ่มคนจนที่เราให้ความสำาคัญคือกลุ่มคนจน

ระดับอยู่ลำาบากและกลุ่มคนจนอยู่ยาก โดยพัทลุงในภาพ

รวม ทุนมนุษย์ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.85 ก็ถือว่าอยู่ยาก 

ทุนทางสังคม เช่น การรวมกลุ่มการช่วยเหลือ ความขัด

แย้ง ฯลฯ อยู่ที่ 1.53 ก็ถือว่าอยู่ระดับน้อยก็อยู่ลำาบาก ส่วน

ทุนกายภาพ ทุนทางเศรษฐกิจหรือทุนทรัพยากรธรรมชาติ

ถือว่าอยู่ระดับที่ประมาณ 2.7 และ 2.8 ถือว่าพออยู่ได้ 

เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เราเลือกทำาที่ 3 อำาเภอนี้”

สำาหรับ “โมเดลแก้จน หรือกระจูดแก้จน” ที่ 

อ.ควนขนุน ถือเป็นโครงการนำาร่อง ภายใต้หลักคิด

ของการผสมผสานเรื่ององค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่น เข้ากับระบบภูมินิเวศและองค์ความรู้ที่เป็น

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย เพื่อ

ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาคนจนในพื้นที่ โดยประสานความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มคนจนเป้าหมาย รวม

ถึงผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างกิจการกระจูดวรรณี ซึ่ง

เป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในการนำาเอากระจูดไปเผย

แพร่จนเป็นที่โด่งดังทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก 

ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และหน่วย

งานภาครัฐในระดับจังหวัดที่เข้ามาร่วมกันเติมเต็ม

“การเติมความคิด เติมพลัง และเติมความตั้งใจให้

กับกลุ่มคนจนเป้าหมาย เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญมาก เพราะ

การไปสร้างพื้นที่ที่ทำาให้เกิดการรวมกลุ่ม จะทำาให้ชาวบ้าน

เกิดพลังและความมั่นใจว่า เขาสามารถที่จะพึ่งพาตนเอง

ได้แล้วก็ช่วยเหลือกันเองได้ในกลุ่ม” รศ.ดร.ณัฐพงศ์กล่าว

ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องการ Reski l l และ  

Upskill ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการออกแบบลวด

ลายใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย

มอบหมายให้อาจารย์จากคณะศิลปกรรมผู้ออกแบบท่า 

ร่ายรำามโนราห์ในท่าต่างๆ และจดทะเบียนเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาไว้ นำาไปถ่ายทอดใส่ไว้ ในลวดลายของการ

‘กระจูดแก้จนโมเดล’นำ�ร่องที่‘พัทลุง’

สานงานผลิตภัณฑ์กระจูด ผสานกับลายเก่าหรือประยุกต์

ดัดแปลงให้มีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้

ในเรื่องของการใช้สีจากธรรมชาติ เช่น สีจากดิน สีจาก

ดอกบัว การย้อมสีแล้วไม่หลุดลอก ไม่ให้สีซีดหรือสีจาง 

ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปเติมให้  

“ความจริงชุมชนทะเลน้อยเขามีกิจกรรมสานเสื่อ 

สานกระจูดแบบง่ายๆ เพื่อขายกันในท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่

พอทีมวิจัยเข้าไปส่งเสริมเรื่องการรวมกลุ่ม ใช้พลังกลุ่ม

ในการสร้างความร่วมมือและยกระดับคุณภาพของสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น มันก็สามารถ

เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ อย่างชาวบ้านกลุ่มที่เราเข้าไป

ส่งเสริมจะมีรายได้ในระดับครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย  

3 เท่าตัว และพวกเขาก็ไปตั้งกลุ่มชื่อว่า “กลุ่มเลน้อยคราฟต์”

มีการทำาเพจ นำาสินค้าไปขายในช่องทางออนไลน์ มีการ

ไลฟ์สด ทำากันเองจนทุกวันนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น”

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ กล่าวต่อว่า นอกจากการ

หนุนเสริมของภาคีในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือกับ

ทั้งภาคเอกชนและหน่วยราชการในพื้นที่ เป็นห่วงโซ่ของ

ความร่วมมือ ซึ่งทีมวิจัยพยายามที่จะจัดการ chain ความ

ร่วมมือให้มากขึ้น เช่น ไม่ทำาแค่เรื่องคนสานกระจูด แต่

กลับไปดูที่ต้นน้ำาเรื่องของการปลูกกระจูดในพื้นที่ที่ถูก

ปล่อยรกร้างว่างเปล่า หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งพบว่า

คนทะเลน้อยไม่สามารถทำานากระจูดได้เพียงพอกับกำาลัง

การผลิต เนื่องจากปัญหาน้ำาท่วมเป็นประจำา ปัญหานก

ทำาลายหัวกระจูด และพื้นที่หลายส่วนอยู่ในเขตห้ามล่า

สัตว์ป่าทะเลน้อย ชาวบ้านจำาต้องซื้อกระจูดจากที่อื่น

ดังนั้น แนวทางการเพิ่มกระจูดในพื้นที่ทะเลน้อย 

คือ การหาหน่วยงานพันธมิตร และชุมชนพันธมิตร โดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

เรื่องการปลูกกระจูดและพันธุ์กระจูด ได้ทำาแปลงกระจูด

ต้นแบบ จำานวน 2 ไร่ และร่วมดำาเนินการนำาร่องปลูก

กระจูดจำานวน 6 สายพันธุ์ เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ ในพื้นที่

ของศูนย์ศิลปาชีพร่วมกับชุมชนพันธมิตร กลุ่มวิสาหกิจ

บ้านหัวป่าเขียว (หมู่ 7) กระบวนการปลูก ใช้แนวทาง 

บูรณาการความรู้ คือ นำาภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสานกับ

ความรู้ทางวิชาการ แล้วก็นำามาสู่กลางน้ำาก็คือ พูดถึงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  และก็ปลายน้ำาไปทำาเรื่อง

ตลาด ทำาให้การแก้ไขปัญหาความยากจนสามารถกระจาย

รายได้ไปสู่คนกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่างทั่วถึงมากขึ้น

สำาหรับการสร้างนวัตกรในชุมชน เพื่อสร้างความ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในพื้นที่ รศ.ดร.ณฐพงศ์กล่าวว่า จากตัวเลข

ของคนที่เข้าร่วมโครงการจากประมาณ 50 ครัวเรือน เชื่อว่า

กลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นนวัตกรกลุ่มแรกที่จะเป็นตัวเร่งแล้วก็

ขยายฐานที่นำาไปสู่กลุ่มคนจนเป้าหมายในพื้นที่อื่นๆ ในทะเล

น้อยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หรือว่าที่ยังครอบคลุมไปไม่ถึง

“เราพบว่ากลุ่มคนที่มาร่วมโครงการจะมีทั้งกลุ่มผู้

สูงอายุ กลุ่มคนรุ่นกลาง และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่

ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หากสามารถ

ผสมผสานศักยภาพของคน 3 รุ่นนี้ ได้ จะเป็นพลังอัน

มหาศาลมาก ซึ่งได้บทเรียนจากกลุ่มที่จะประสบความ

สำาเร็จ เช่น ในการทำาผลิตภัณฑ์เลน้อยคราฟต์ออกมา 

ช่วงทดลองไลฟ์สดขายทางออนไลน์ปรากฏว่ากลุ่มคนรุ่น

ใหม่ทำาได้ดีมากๆ เพราะมีทักษะด้านไอที-เทคโนโลยี ใน

ขั้นตอนการทำาลวดลายคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เก่งและคล่อง

เท่ากับคนรุ่นอาวุโส เป็นต้น”

อย่างไรก็ตาม รศ.ดร.ณฐพงศ์ยังได้กล่าวถึงเรื่อง

ของตลาดผลิตภัณฑ์กระจูดว่า ขณะนี้ผลิตภัณฑ์หลัก

เฉพาะกลุ่มที่มหาวิทยาลัยลงไปส่งเสริมจะขายในรูปของ

ออนไลน์เป็นหลัก จากเดิมในช่วงก่อนโควิดระบาดอาจ

จะมีกลุ่มต่างๆ แต่ตอนนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวในพื้นที่

ไม่มี จึงเน้นขายทางออนไลน์เป็นหลัก สำาหรับตลาดใน

ต่างประเทศยังไม่ได้เปิด เนื่องจากทุกวันนี้ลำาพังตลาด

ออนไลน์ที่กลุ่มทำาแล้วขายก็ยังผลิตไม่ค่อยจะทัน

ขณะที่นางบุษรา ทองนวล ประธานชุมชนทะเลน้อย 

จ.พัทลุง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทาง บพท. และ ม.ทักษิณ 

ที่มอบสิ่งดีๆ ให้กับชุมชนทะเลน้อย ก่อนที่ทีมทำางานวิจัย

เข้ามาชาวบ้านก็ประกอบอาชีพในการทำาจักสานกระจูด แต่

วัตถุดิบไม่พอ จึงต้องสั่งซื้อจาก อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  

ซื้อผ่านพ่อค้าคนกลาง เมื่อหักค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบแล้วจะ

เหลือประมาณไม่เกินวันละ 150 บาทเท่านั้น  

เมื่อทาง ม.ทักษิณได้เข้ามาให้ความรู้กับทางชุมชน 

สอนเรื่องการคัดเส้นใยกระจูด การย้อมสีธรรมชาติ ส่วน

เรื่องการสานขึ้นรูปกระเป๋า ก็จะมีการสอนจากบรรดาผู้สูง

อายุ โดยมีอาจารย์ให้ความช่วยเหลือด้านการทำาตลาด และ

วรรณีกระจูดทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง นำาสินค้าไปช่วยโปรโมต 

รวมทั้งยังมีการสอนเรื่องการขายทางออนไลน์ และการ

ไลฟ์สดขายสินค้าให้ด้วย ผลจากการเข้าร่วมโครงการวิจัย

กับมหาวิทยาลัย ทำาให้คนในชุมชนทะเลน้อยมีรายได้เพิ่ม

มากขึ้นกว่าเท่าตัว จากที่เคยได้อยู่ 4,500 บาทต่อเดือน 

เมื่องานวิจัยเข้ามาช่วยส่งเสริมก็ทำาให้คนในชุมชนมีราย

ได้เพิ่มเป็นหมื่นบาทต่อเดือน และยังเป็นการผสมผสาน

ระหว่างวัยในการทำางานเด็กรุ่นใหม่ 14-15 ปีที่ไม่ได้เรียน

หนังสือ ผู้สูงอายุก็จะสอนการสานกระเป๋า สานเสื่อ ให้ได้

“และที่สำาคัญที่สุดคือ งานวิจัยยังช่วยในเรื่องของ

สุขภาพ เดิมงานสานกระเป๋าก็ดี หรือสานเสื่อ มักจะนิยม

ใช้สีเคมีในการผลิต ซึ่งสีเหล่านี้จะทำาลายสุขภาพ แต่สี

ธรรมชาติซึ่งเราสามารถหาได้ในพื้นที่ทะเลน้อย เรียก

ว่ามันดีต่อคนที่รักสุขภาพอย่างแท้จริง” นางบุษรากล่าว.

ห

ศึกษาธิการ • “อัมพร” ยันบอร์ด กพฐ.ไม่มี

มติใช้ “หลักสูตรใหม่” แจง Active Learning 

คือหลักสูตรเดิม แต่ครูต้องปรับวิธีการสอน 

ผู้เรียนต้องลงมือทำา ในทางปฏิบัติไม่แตก

ต่างจากหลักสูตรสมรรถนะ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวถึงการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ว่า ในการประชุม

คณะกรรมการ กพฐ.ที่มีนายบัณฑิต เอื้อ

อาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 เมษายนนั้น ที่

ประชุมยังไม่ได้มีมติเห็นชอบการใช้หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ แต่ที่ประชุมได้

เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำางานบรรณาธิการ

กิจร่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน พ.ศ... หรือหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ขึ้น เนื่องจากอนุกรรมการด้านคุณภาพและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ที่มีสำานักวิชาการ

และมาตฐานการศึกษาเป็นผู้ร่วมนำาเสนอนั้น 

ที่ประชุมมองว่ากรอบแนวทางการพัฒนา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่

อนุกรรมการชุดดังกล่าวนำาเสนอมีความครบ

ถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่หลักการ วิสัยทัศน์ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน

ของการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อสู่การนำาไป

ใช้งานจริง

“การปรับปรุงหลักสูตรเราต้องแยก

ให้ชัดเจนก่อน เพราะขณะนี้เรามีหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

ที่เป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ที่เน้นการ

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active 

Learning หรือกระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำา ซึ่งก็คือรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ฐานสมรรถนะอยู่แล้ว ส่วนการปรับปรุง

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ขณะนี้มีการนำาร่อง

ทดลองใช้ ในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมอยู่ 

อีกทั้งมีกลไกกระบวนการของการปรับปรุง

อีกหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ

สอบ การทดลองใช้หลักสูตรในโรงเรียน

ทั่วไป และการพัฒนาครูผู้สอน ซึ่งจะต้อง

ใช้ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมอีก

หลายขั้นตอน รวมถึงการตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบหลักสูตรอีกหลายชุด ก่อนที่จะ

ประกาศใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะจริง

อย่างเป็นทางการต่อไป” เลขาฯ กพฐ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • สพฐ.เดินหน้าโปรแกรม “School 

Health HERO” ดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน เผยมี

โรงเรียนเข้าใช้แล้วกว่า 2 พันแห่ง และเด็กเข้า

ถึงระบบประมาณ 2 แสนคน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ 

กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้ร่วมประชุม

หารือเรื่องการดำาเนินงานระบบสุขภาพจิต

โรงเรียนในระบบดิจิทัล “School Health HERO” 

ร่วมกับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) และกลุ่มพัฒนาระบบการ

แนะแนว สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพ

ทั้งจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมตามวัยของ

นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ที่ผ่านมาทั้ง สพฐ.และกรมสุขภาพจิตได้ร่วมกัน

พัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน 

ด้วยการดูแลสุขภาพจิตวิถีใหม่และการแนะแนว 

โดยดำาเนินงานร่วมกันมามากกว่า 20 ปี ในการ

ดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน ผ่านรูปแบบ

วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจากการดำาเนิน

งานที่ผ่านมาพบว่าข้อจำากัดประการหนึ่งคือ

เรื่องของการจัดการและการประมวลผลข้อมูล 

ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาความร่วมมือการดูแล

สุขภาพจิตนักเรียนในระบบดิจิทัลในโปรแกรม 

“School Health HERO” ซึ่งจะช่วยคุณครูใน

การเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียน ทั้งทางด้าน

พฤติกรรม อารมณ์ สังคม เป็นการอำานวยความ

สะดวก ช่วยลดภาระ และเพิ่มประสิทธิภาพ

การดูแลสุขภาพจิตให้กับนักเรียนด้วยข้อคำาถาม

เพียง 9 ข้อ หรือ 9s plus โปรแกรมนี้ ได้เพิ่มช่อง

ทางในการขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทาง

ด้านสุขภาพจิต หรือที่เรียกว่า Hero Consultant 

ที่มีทั่วประเทศ ทำาให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วย

เหลือ แก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง

ในระบบยังมีช่องทางการเรียนรู้ให้คุณครูและผู้

บริหารได้ศึกษาและพัฒนาการดูแล ช่วยเหลือ 

ป้องกันและแก้ไขสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบ 

E-learning อีกด้วย

ทั้งนี้ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนและหลาย

เขตพื้นที่ให้ความสนใจเข้าไปใช้งาน School 

Health HERO เป็นจำานวนมาก ซึ่งมีส่วนช่วย

ในการดูแลแก้ไขสุขภาพจิตนักเรียนได้อย่างถูก

ต้องและทันต่อเหตุการณ์ โดยผลการดูแลช่วย

เหลือนักเรียนผ่านระบบ School Health HERO 

มีโรงเรียนที่เข้าใช้งาน จำานวน 2,189 โรง มีครูที่

เข้าใช้ทั้งหมด 40,424 คน มีนักเรียนที่ได้รับการ

เฝ้าระวังด้วย 9s plus ทั้งหมด 203,891 คน รวม

ถึงนักเรียนที่ได้รับการติดตาม SDQ ทั้ง 2 เทอม 

จำานวน 5,526 คน และนักเรียนที่ได้รับการดูแล

ช่วยเหลือจนดีขึ้น จำานวน 3,832 คน คิดเป็น

ร้อยละ 69.34 โดยทั้ง 2 หน่วยงานยังมีแนวทาง

ร่วมกันที่จะพัฒนาผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่

และระดับโรงเรียน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วย

ความคล่องตัวและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทั่ว

ประเทศสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อที่จะร่วม

กันดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่ 

และสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน

ด้วย School Health HERO โดยจะดำาเนินการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเขตพื้นที่

และโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป.

ศึกษาธิการ • สกศ.เผยแผนสร้าง “เด็ก

ไทย 2025 เพื่อเศรษฐกิจไทย” ชี้กำาลังคนใน

ประเทศมีสมรรถนะสูง จำาเป็นต้องมีเส้น

ทางการศึกษาที่ชัดเจน หรือ Skill Mapping 

การเรียนรู้เน้น 5 ทักษะที่จำาเป็นครอบคลุม 

4 ช่วงวัยนับตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ส่วนผู้สูง

อายุต้องรู้จักเทคโนโลยีโลกยุคใหม่ ย้ำาอัตรา

เกิดใหม่ของประชากรต่ำามาก เป็นอีกปัจจัยที่

ท้าทายในการปรับตัวหาทางรับมือ

นายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการ

สภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า ตาม

ที่สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

ได้รับโจทย์ ใหญ่สำาคัญจากพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และนางสาวตรีนุช  

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) ในการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

(กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) พ.ศ.2565-

2569 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามบันทึกข้อ

ตกลงการบูรณาการความร่วมมือ 7 กระทรวง 

ประกอบด้วย ศธ. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) และกระทรวง

แรงงาน (รง.) ที่มุ่งเน้นเจาะลึกลงไปในกลุ่ม

เด็กปฐมวัยสู่วัยผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีการสนับสนุน

ส่งเสริมการดำาเนินงานระหว่างกระทรวงร่วม

กัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทุก

มิติและทุกช่วงวัย ภายใต้ความท้าทายของ

โลกสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและ

ผันผวนอย่างต่อเนื่อง (VUCA world) ซึ่งจำาเป็น

ต้องชี้ทิศทางที่มีความชัดเจน และสร้างผล 

กระทบที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของคน

ทุกกลุ่มเป้าหมาย

นายอรรถพลกล่าวต่อว่า สิ่งสำาคัญ

ของการตอบโจทย์ดังกล่าวต้องขับเคลื่อน

พิมพ์เขียวการสร้างกำาลังคน (Skill Mapping) 

เพื่อกำาหนดทิศทางการศึกษาและการพัฒนา

กำาลังคนของประเทศให้มีสมรรถนะสูงและ

สอดคล้องกับเศรษฐกิจใหม่ มีเส้นทางชีวิต

ชัดเจนในทุกช่วงวัย โดยยึดโยงกับเสา

หลักเศรษฐกิจไทยหลอมรวมให้เข้ากับการ

กำาหนดเป้าหมายอนาคต “เด็กไทย 2025 

เพื่อเศรษฐกิจไทย”

โดยข้อค้นพบสำาคัญจากวิจัย สกศ. ที่

ได้ศึกษาทักษะที่จำาเป็นแห่งอนาคต (Future 

SKill ) ได้สังเคราะห์ทักษะสำาคัญ 5 ประการที่

ครอบคลุม 4 ช่วงวัย เริ่มตั้งแต่ 1.ช่วงปฐมวัย 

(0-5 ปี) จำาเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 

ความอยากรู้อยากเห็น แก้ไขปัญหาเอง อ่าน

ออก เขียนได้ ใช้เทคโนโลยี 2.ช่วงวัยเรียน/

วัยรุ่น (5-21 ปี) ต้องมีความอยากรู้อยาก

เห็น เรียนรู้ ในเชิงรุก เข้าใจพลเมืองที่ดี 

อ่านออก เขียนได้ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี

สมัยใหม่ 3.ช่วงวัยแรงงาน (15-59 ปี) ต้อง

สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่หลาก

หลาย ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความรู้เชิงธุรกิจที่สามารถต่อ 

ยอดเป็นผู้ประกอบการได้ และใช้เทคโนโลยี

ได้ดี และสุดท้าย 4.ช่วงวัยผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้น

ไป) จำาเป็นต้องมีความรู้ด้านสุขภาพ มองโลก

ในแง่ดี สามารถปรับตัวได้กับสถานการณ์

ต่างๆ เข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ

แก้ไขปัญหาได้

“จากบทสังเคราะห์จากงานวิจัย สกศ. 

สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ต่อจากนี้ ไปทุกช่วง

วัยล้วนต้องปรับตัวและเลือกใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลมาตอบโจทย์ของชีวิตประจำาวัน จุด

เปลี่ยนสำาคัญของระบบการศึกษาจึงต้อง

สร้างคนรุ่นใหม่ที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

ทบทวนตนเอง และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง

ไปสู่สิ่งใหม่ๆ”

เลขาฯ สกศ.กล่าวอีกว่า ประเทศไทย

กำาลังเผชิญกับปัญหาสังคมสูงวัย สวนทางกับ

อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง ในปี 2564 มีอัตราการเกิดราว 5.4 

แสนคน ถือเป็นอัตราต่ำาสุดเป็นประวัติการณ์ 

ยิ่งทำาให้เกิดช่องว่างของวัยแรงงานที่ขยาย

กว้างออกไปอีก ขณะที่ตำาแหน่งงานใน

อนาคตกำาลังต้องการกำาลังคนที่มีทักษะ

และสมรรถนะระดับสูงที่สามารถทำางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทาง สกศ.จะได้สรุป

แนวทางดังกล่าวรายงาน รมว.ศธ. ต่อไป 

และภายใต้ทิศทางที่มีเป้าหมายการพัฒนา

กำาลังคนตามนโยบายรัฐบาล เข็มทิศ สกศ. 

พัฒนาประเทศไทย ประเทศต้องมีความ

หวัง คนไทยต้องมีเส้นทางการศึกษาที่ชัดเจน

ด้วย Skill Mapping เลือกเรียนที่ชอบ เพื่อ

จะได้ทำางานที่ใช่สำาหรับตนเอง เพราะคนทุก 

เจเนอเรชันคือกำาลังสำาคัญของการพัฒนา

ประเทศ.

สกศ.เผยแผนศึกษาสร้างเด็กไทย2025
กำาลังคนในประเทศมีสมรรถนะสูงเพื่อ‘เศรษฐกิจยุคใหม่’ต้องเรียนรู้5ทักษะที่จำาเป็น

สพฐ.เดินหน้าโปรแกรม

ดูแลสุขภาพจิตนักเรียน

มีโรงเรียนร่วมแล้ว2พัน

‘อัมพร’ยันบอร์ดกพฐ.ยังไม่มีมติใช้‘หลักสูตรใหม่’
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11บันเทิง

ห็นข่าวแล้วนึกถึงอดีต..

โดนรุ่นพี่นักแสดงขอร้องให้ไปทานข้าวกับรัฐมนตรี 

ไปถึงแยกแม่นั่งรอข้างล่าง พอเจอ ขอดูเล็บแล้วลูบ

มือลูกไม้ ไม่น่าเชื่อ ผ่านมา 30 ปี ยังใช้ลูกไม้เดิมๆ”

เออนะ..ผ่านมา 30 ปีแล้ว อดีตนางเอกดัง “ลูกศร” คุณ

ธนาภรณ์ รัตนเสน ที่แต่งงานมีลูกเต้าตั้ง 4 คน มีความสุขสบาย 

ก็ยังอุตส่าห์คิดหวนรำาลึกถึงอดีต (ขม) ขึ้นมาอีก

นึกถึงอยู่คนเดียวที่บ้านไม่พอ ยังได้ โพสต์ผ่านไอจีให้คน

อื่นที่ไม่เคยรู้ ได้รู้ คล้ายกับจะสื่อว่านางเอกดังหน้าตาสะสวย

อย่างเธอนั้น..

ก็เคยโดน-เคยถูกลวนลามโดยบุคคลระดับ “รัฐมนตรี” มา

แล้วเหมือนกัน แต่เพื่อตัดปัญหาที่ต้องตอบคำาถามต่อ คุณลูกศร

จึงรีบออกตัวท้ายว่า..

“อย่าถามว่ารัฐมนตรีคนนั้นคือใคร?? เพราะเสียชีวิตไป

แล้วค่ะ”!

ดูสิ..ขนาดเสียชีวิตไปแล้ว คุณลูกศรก็ยังจะทำาให้คนสง 

สัย.. “ใครหว่ารัฐมนตรีคนนั้น”? ที่สำาคัญ ครอบครัวที่มีสามี-มี

พ่ออดีตเคยเป็นรัฐมนตรีที่เสียชีวิตไป.. 

ย่อมจะคิดและถามตัวเอง.. “ผัวกูรึเปล่าเนี่ย” ลูกเต้าก็

พลอยอยากรู้.. “พ่อเรารึเปล่าแม่” ให้เป็นที่ระแวง-ไม่สบายใจขึ้น

มาซะเปล่าๆ!

นี่..ถ้าดารา-นางเอกเกิดนึกถึงอดีตที่เคยถูกลวนลามกันขึ้น

มาพร้อมๆ กัน ผมว่าข่าวฉาวของคุณปริญญ์คงจะเฉาลงทันตา 

เพราะจะว่าไปแล้ว นักแสดงสาวกับนักการเมือง-รัฐมนตรี..

จะอดีตหรือปัจจุบันก็เห็นจะไม่ต่าง ขึ้นอยู่กับว่าบริหาร

จัดการกันอย่างไรให้ลงตัว หาก “พอใจกัน” ทั้งสองฝ่าย ก็..

เงียบกริบ!

พูดไปเดี๋ยวจะไม่เป็นธรรม คนในวงการสื่อก็ย่อยเสียเมื่อ

ไหร่ เรื่องนัดทานข้าวกับนักแสดงสาว-นางเอกสวย มีให้เข้าหู-ให้

ซุบซิบกันมาตลอด

และบอกให้..ยังมีชีวิต ยังมีอิทธิพล ยังมีบารมีกันอยู่ด้วย

นะ (บางคนแค่จนลงหน่อย 555) อ้อ..ถึงถามผมก็ไม่บอกชื่อ-แซ่

ครับ!

ส่วนรายนี้ นางกาญจนี วัลยะเสวี หรือ “ติ๊งต่าง” ผู้สนับ 

สนุนพรรคประชาธิปัตย์ ที่โพสต์ข้อความ.. “แรมโบ้ประกาศไข

ก๊อกกรณีคลิปเสียง แล้วไงต่อ”

น่าจะไม่ใช่การถาม เพราะเจ้าตัวได้ละเลงต่อว่า.. “แล้ว

เรื่องจะเงียบรึ ปชช.ได้ยินกันทั้งประเทศ พวกเราไม่เชื่อว่าแรม

โบ้พูดเล่น มีแค่นายกฯ เพียงคนเดียวกระมังที่เชื่อ

ดังนั้น .. นายกฯ ต้องตั้งกรรมการสอบ ว่าเรื่องคลิปเสียง

นั้นมีที่ ไปที่มาอย่างไร .. กรรมการที่จะมาทำาหน้าที่สอบ ก็ต้อง

ไม่ใช่คนของนายกฯ ต้องเป็นคนนอก.”

อืมม..ก็เป็นข้อเสนอที่น่ารับฟังนะ แต่คุณแรมโบ้ก็ได้ประ 

กาศลาออกหมดทุกตำาแหน่ง-หน้าที่ไปแล้ว

จะเหลือก็ทางกฎหมายที่มีการฟ้องร้อง ซึ่งนั่นก็อยู่ที่หลัก

ฐาน-พยาน และจากการลาออกนี้ ด้านดีก็คือ คุณแรมโบ้ได้

สร้างบรรทัดฐานให้กับการเมืองไทยเอาไว้ในอนาคต!

ว่าแต่ “ติ๊งต่าง” เป็น “แม่ยก” พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่รึ 

ทำาไมถึงปล่อยให้พรรคโดนตำาหนิ-โดนด่าเละล่ะ?

 ทำาไมไม่คิดจะพูด จะเสนอให้หัวหน้า-กรรมการบริหาร 

ทำาหน้าที่สอบเรื่องฉาวในพรรคเสียแต่แรก และไม่เสนอไม่ว่า 

แต่ที่ “ติ๊งต่าง” บอก.. 

“กรณีข่าวของคุณปริญญ์ไม่ควรโยงมาถึงพรรค มาด่าว่า

พรรคประชาธิปัตย์ เพราะคุณปริญญ์ได้ลาออกจากทุกตำาแหน่ง

ของพรรคไปแล้ว

จะมากล่าวหาว่าพรรคได้อย่างไร เพราะเป็นการกระทำา

ส่วนตัวของคุณปริญญ์ พรรคไม่ได้ไปเกี่ยวข้องต่อการกระทำา

ของคุณปริญญ์เลยสักนิด”

แบบนี้..เขาเรียกว่า “พูดเอาแต่ได้” ทีเรื่องของคุณปริญญ์

โยนให้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่กับการกระทำา (พูดเล่น) ของคุณแรม

โบ้ กลับจีบปากจีบคอจี้ให้ต้องทำาอย่างนั้นอย่างนี้

ทั้งๆ ที่จะว่าไปก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ชัดเจน ไม่ได้เกี่ยวข้อง

อะไรกับนายกฯ หรือถ้าจะพยายามให้เกี่ยว ติ๊งต่างก็ต้องหา

พยาน-หลักฐานมายัน

ยืนยันเหมือนกับที่ทนายษิทราได้พยายามค้นหาอยู่ใน

ขณะนี้ ซึ่งคุณปริญญ์จะถูก-จะผิดที่สุดศาลจะเป็นผู้ตัดสิน เช่น

กันคุณแรมโบ้จะพูดเล่น-พูดจริง..

ใจร่มๆ เดี๋ยวรู้กัน!.

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ?

“เ

• ซัมเมอร์นี้ Viu (วิว) เสิร์ฟ

ความสนุกเอาใจคอซีรีส์เกาหลี เรื่อง

ราวของการสืบสวนคดีจากความช่วย

เหลือของวิญญาณ! สำาหรับ “From 

Now On, Showtime!” ที่สร้างสรรค์

จากเว็บตูนชื่อดัง จากผลงานการ

กำากับของ “ฮา ยองมิน” และมีนัก

แสดงนำามากฝีมือ “พัค แฮจิน” โคจรมาร่วมงาน

กันเป็นครั้งแรกกับ “จิน กีจู” โดยออกอากาศ

ตอนแรกในวันที่ 23 เมษายนนี้ และสามารถ

รับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ย้อนหลังได้ทันที หลัง

เกาหลีออกอากาศจบบนแพลตฟอร์มของ Viu 

(วิว) เท่านั้น!

คนที่ 3 ที่ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ตจากเพลงที่ไม่ได้มี

ศิลปินคนอื่นมาร่วมงาน

• (ต่อ) และวันนี้ Lizzo กลับมาแล้ว

พร้อมซิงเกิลใหม่ “About Damn Time” ที่ดนตรี

เจิดจ้า ฟังสนุกสนานเหลือเกิน เมื่อผสมผสาน

ดนตรี Funk, Soul และการร่ายในแบบแรปเข้า

ด้วยกันได้อย่างลงตัว แล้วถ่ายทอดออกมาได้

อย่างฉูดฉาด มีสีสัน ชมมิวสิกวิดีโอของ “About 

Damn Time” ได้แล้วทาง Youtube: Lizzo Music 

ที่ตอนนี้ยอดวิววิ่งฉิวผ่านสิบล้านไปแล้วเรียบ                                                   

ร้อย และฟัง “About Damn Time” ได้ทาง

บริการทุกสตรีมมิง : https://wmth.lnk.to/

aboutdamntime

• ได้ชื่อว่า

เป็นศิลปินที่มีเครดิต

มากมายติดตัว ทั้งใน

เรื่องของคุณภาพและ

ความนิยม เพราะ

นอกจากจะเป็นเจ้าของ

สามรางวัลแกรมมี 

Lizzo (ลิซโซ) นักร้อง, นักแต่งเพลง, แรปเปอร์, 

นักแสดงสาว ยังเป็นเจ้าของยอดขายระดับแพลติ

นัมจากอัลบั้มชุดแรก “Cuz I Love You” ที่ขึ้นถึง

อันดับ 4 บนชาร์ตอัลบั้ม Billboard 200 มีเพลง 

“Truth Hurts” เป็นเพลงอันดับ 1 ของชาร์ต 

Billboard Hot 100 ซึ่งลิซโซเป็นแรปเปอร์หญิง

• ช่อง MONO29 ชวนดูสองเรื่องเยี่ยม

ในโปรแกรม “พรีเมียม ซีรีส์” (Premium Series) 

ทั้งซีรีส์เรื่อง “หน่วยผจญเพลิงเย้ยมัจจุราช ปี 9” 

(Chicago Fire Season 9) เริ่มตอนแรกในวัน

พฤหัสบดีที่ 21 เมษายนนี้ เวลา 23.00 น. หรือ

รับชมได้ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี ส่วนซีรีส์เรื่องที่

สอง พบกับเรื่อง “หน่วยปราบท้ามัจจุราช ปี 8” 

(Chicago P.D. Season 8) เริ่มตอนแรกในวัน

เสาร์ที่ 30 เมษายนนี้ เวลา 10.05 น. หรือรับชม

ได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทางช่อง MONO29 หรือ

แอปพลิเคชัน MONO29.

มักเกิ้ล

ลังจากที่มีกรณี “เหยื่อถูกล่วงละเมิด

เป็นสิบรายจากนักการเมืองชาย” ที่

กำาลังอื้อฉาวในตอนนี้ ก็มีเหล่าดาราดัง

ออกมาเล่าเรื่องราวที่เคยเจอมากับตัวในลักษณะ

เดียวกันกับที่กำาลังเป็นข่าวอยู่ อีกหนึ่งคนดังคือ 

บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่

ออกมาเปิดใจครั้งแรก

ในรายการ “โต๊ะหนู

แหม่ม” ว่าครั้งหนึ่ง

ในอดีตเคยถูกนักการ

เมืองให้คนเอารถตู้มา

ลักพาตัวจากเวทีงานอี

เวนต์แล้วไปส่งโรงแรม

“ครั้งนึงก็เคย

เจอระดับนายพลให้ไปเป็นพิธีกรในงาน ซึ่งวันนั้น

มีแม่กับน้าสาวไปด้วย และให้เราแยกนั่งโต๊ะ บอก

ให้แม่กับน้าสาวไปกินโต๊ะข้างๆ เราบอกว่าเรากิน

กันในห้องได้ แต่เขายืนยันว่ายังไงบุ๋มก็ต้องไปนั่ง

กินข้าวกับเขา ซึ่งเราก็ดูออกว่ามันเป็นกึ่งบังคับ ซึ่ง

ตอนนี้คนนั้นก็คงจะถึงขั้นนั่งรถเข็นแล้ว พอเราไป

นั่งกินข้าวกับเขา เขาก็เริ่มมีอาการถึงเนื้อถึงตัว แต่

เราก็จะนั่งนิ่งใส่เขา แสดงให้เขารู้ว่าเราไม่พอใจ 

เพราะเราไม่ใช่สายอ้อน ฝันไปเถอะว่าจะได้เห็นเรา

แบบนั้น ซึ่งวันนั้นเราก็มองหน้าแม่ แม่ก็ดึงเราออก

ไปจากตรงนั้น

แต่มีอีกครั้งหนึ่งที่เป็นนักการเมือง

ใหญ่ระดับรัฐมนตรีมาก่อน แต่ตอนนี้ท่าน

เสียชีวิตไปแล้ว วันนั้นเราก็ไปเป็นพิธีกร

ระดับจังหวัดซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ 

บุ๋มเป็นพิธีกรใส่ชุดไทยและพ่อทำา

พิธีกรอยู่ ท่านก็มากล่าวเปิด

งาน ผลปรากฏว่าเขาก็กล่าวถึง

คนมาร่วมงาน รวมถึงกล่าวถึง

พิธีกร ชมบุ๋มนานมาก ชมออก

ไมค์กลางงานถ่ายทอดสด หนูก็ได้

แต่ยิ้มแล้วขอบคุณ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง แต่มัน

ไม่เกี่ยวกับเนื้อหางานไหม สักพักออร์แกไนซ์ไปคุย

กับผู้จัดการว่าเสร็จแล้ว ขอบคุณบุ๋ม ไปกินข้าวกับ

ท่านได้ไหม ผู้จัดการรีบมาบอกว่าไม่ได้

ค่ะ คุณบุ๋มมีงานต่อ (แต่จริงๆ คือไม่มี

งานนะ) ก็คือส่งซิกกัน หลังจากนั้นก็

คือส่งกระดาษกันไปมาว่าไปกินข้าวกันด้วยกันได้

ไหม เพราะเราอยู่บนเวทีตอนนั้น ผู้จัดการเขาบอก

ว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วคุณบุ๋มเดินไปทางนั้นเลยนะ พอ

เสร็จงานก็สวัสดีทุกท่าน และเราก็โดนออร์แกไนซ์

ดันไปขึ้นรถตู้ แล้วปิดประตูเอาดิฉันไปโรงแรม

เลย และผู้จัดการ

ตกใจมากว่าจะเอา

เราไปไหน ซึ่งเราก็

ไปจบที่โรงแรมวัน

นั้น เขาก็พาดิฉันไป

ที่โต๊ะอาหาร ไปกิน

ข้าวก่อน ก็มีท่านนั่ง

อยู่ด้วย ตรงนั้นก็มี

ผู้ชายหมดเลย อาจ

จะเป็นลูกน้องหรือคนในเครือข่ายใคร ตัวเราเองก็

ตกใจ เพราะไม่เคยเจอแบบนี้ ใครจะมาทำาอะไรกับ

เราแบบนี้ เราก็พยายามทำาให้เนียนที่สุด ทักทายทุก

คน สวัสดีทุกคน ในฐานะเหมือนประชาชนมาโชว์

ตัวว่าเราคือ “บุ๋ม ปนัดดา” และหลังจากนั้นเราก็

ขออนุญาตโทร.หาผู้จัดการว่าเราอยู่ตรงนี้ และให้

เขาวนรถมารับ ซึ่งเราก็พยายามเอาตัวรอดจากตรง

นั้นมาให้ได้เร็วที่สุด”.

ห

ตาร์สาวจากหนัง

รักคอมิดีปี 90 

Pretty Woman วัย 

54 เชื่อว่าการจูบ การจุ๊บกัน

เป็นประจำา เป็นเคล็ดลับของ

ชีวิตแต่งงานที่มีความสุขและ

ยืนยาวมากว่า 20 ปี กับแด

เนียล โมเดอร์ ช่างภาพหนัง

วัย 53 

จูเลีย โรเบิร์ตส์ ได้ไป

ปรากฏตัวในรายงาน The Late Show 

with Stephen Colbert เมื่อวัน   

จันทร์ที่่ผ่านมา และหัวข้อเปลี่ยน

มาเป็นเรื่องชีวิตแต่งงาน ขณะ

ที่กำาลังร่ายถึงซีรีส์ของเธอ 

Gaslit

เจ้าบ้านอย่าง สตีเฟน 

โคลเบิร์ต ที่ก็มีชีวิตคู่ที่ยืนยาว

เหมือนกันถึง 28 ปี กับเอเวลีน 

แม็กกี-โคลเบิร์ต มีลูก 3 คน โตกัน

หมดแล้ว แม็ดลีน 27 ปีเตอร์ 22 และ

จอห์น 20 ถามถึงเคล็ดลับ

ของอีกฝ่าย

นักแสดงจาก

หนังดัง ผู้หญิงบาน

ฉ่ำา วัย 54 กล่าว

ทันทีว่า “จูบ”

ขณะที่

พิธีกรรายการ

ทอล์กโชว์วัย 57 

กล่าวว่า กุญแจสำาคัญ

คือการใช้เวลาในการกล่าว

ขอโทษ 

สตีเฟนรีบแซวกลับ

ทันที “ผมก็อยากจะขอโทษ

ภรรยาของผมที่ไม่เคยกล่าว

จูบ”

จูเลีย โรเบิร์ตส์ กับคู่

สมรสของเธอ ถือเป็นเรื่อง

ราวความรักของคนฮอลลีวูด

ที่เห็นได้ยาก ส่วนใหญ่เลิกรา

อย่างที่ได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆ

จูเลียแต่งงานกับแดนนีในปี 2002 หลัง

จากที่พวกเขาพบกันในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง 

The Mexican ของแบรด พิตต์ ในปี 2000

ฝ่ายชายทำางานเป็นตากล้องในกองถ่าย

ภาพยนตร์เรื่องนั้น ขณะที่เธอคือสตาร์ดารานำา

ของเรื่อง.

ส

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

จุ๊บบ่อยๆเคล็ดลับ20ปี

ชีวิตคู่จูเลีย โรเบิร์ตส์

อี๊ฟ-พุทธธิดา ศิระฉายา ควงคุณแม่

เปี๊ยก อรัญญา มาเปิดใจครั้งแรกหลังสูญเสีย

คุณพ่อ ต้อย เศรษฐา ไปอย่างไม่มีวันกลับ 

ผ่านทางรายการ คุยแซ่บ show ทางช่องวัน 
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แม่เปี๊ยก อรัญญา เผยว่า “ตอนนี้ใน

สภาวะของตัวเองก็ไม่ค่อยดี มันมีโรคมาแทรก

คือโรคปวดหัวเข่า เนื่องจากน้ำาในเข่ามันหมด 

ส่วนความรู้สึกในใจ

ตอนนี้เริ่มโอเคแล้ว

ค่ะ เพราะว่าเรามี

แรงบันดาลใจจาก

ผู้คนที่รักคุณต้อย

มาก แล้วก็ผู้ที่ช่วย

เหลือทั้งหลาย ทำาให้

เราดีขึ้นเยอะ แต่มัน

ก็คิดถึงอยู่ทุกวัน แต่

เราต้องรับความเป็น

จริง เราเข้าใจนะ 

เพราะมาป่านนี้แล้ว 

เราเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นยังไง กับลูก

เรา เราก็ให้กำาลังใจเขาโดยที่ทำาตัวเราให้แข็ง

แรง ไม่ให้เขาเป็นกังวลเยอะ เขาก็หนักอยู่แล้ว 

ตอนนี้เปิดคอนเสิร์ตเขาดูตลอด จากที่ไม่เคย

ได้ดูมาก่อน เราไม่ค่อยมีเวลามานั่งดูกันจริงๆ 

จังๆ เพราะว่าแต่ละคอนเสิร์ตมันยาวมาก 3-4 

ชั่วโมง แต่พอคุณพ่อเสียก็ดู ตั้งแต่สวดเสร็จ 

กลับมาบ้านก็นั่งดูไป ทานข้าวไป ทานข้าวกับ

คุณพ่อด้วย เพราะว่าอยู่บ้านเรายังจัดสำารับ

เหมือนเขาอยู่ อะไรที่ทำาได้ เราจะทำาเหมือน

เดิม ทำาแล้วมันช่วยให้เรารู้สึกดี

ด้านอี๊ฟ พุทธธิดา เสริมว่า “วันนี้มันก็

โอเค แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิม ชีวิตเราเปลี่ยน

ไป ถึงเราจะอยู่ในบ้านหลังเดิม ทำาอะไรเหมือน

เดิม มันก็ไม่เหมือนเดิม กับคุณแม่ก็ดูแลกัน

เฉยๆ เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้ว ของ

คุณแม่เขามีภาวะเรื่องอื่น เราก็ไปดูแลในเรื่อง

สุขภาพมากกว่า ตอนนี้อี๊ฟ ต้น และมีบุญ ย้าย

มานอนเป็นเพื่อนแม่ในห้องเดียวกัน เราทำาทุก

อย่างเหมือนเดิม คือเราจัดอาหารไว้ให้พ่อด้วย 

เหมือนเราตั้งโต๊ะก็จะมีสำาหรับที่นั่งพ่อที่เขานั่ง

ประจำา ก็จะมีจาน 

ช้อน ส้อม ตักอาหาร

ให้ จุดธูปบอกกินข้าว

ด้วยกันทุกมื้อ แม้จะ

ไปกินข้างนอกเราก็

จะบอกว่าพ่อขึ้นรถ

นะ เดี๋ยวไปกินข้าวที่

ร้านนี้กัน แล้วเราก็

ตั้งโต๊ะ เราก็ทำาแบบ

นี้ คือเราทำาเพราะ

เรารู้สึกนั่นแหละ 

ก็ตามที่เขาบอกกัน

มาว่า ใน 100 วันนี้พ่อก็ยังอยู่กับเรา เราก็

อยากทำาทุกอย่างให้เหมือนเขาอยู่กับเราตลอด 

สิ่งที่ติดค้างอยู่ก็คือคุณพ่อเขาชอบทำาบุญ เขา

มีโปรเจ็กต์ทำาบุญเยอะ จริงๆ มีค้างอีกหลาย

อย่างเลย แต่เรื่องนึงที่เราคุยกันไว้ก่อนท่านเสีย 

คือเรื่องของการทำาเหรียญ คุณพ่อเป็นคนชอบ

สะสมพระ แล้วเราก็คุยกันว่าเราอยากทำาพระ

หรือเหรียญสักรุ่นนึงที่พ่อเป็นประธานสร้างเอง

จริงๆ เป็นชื่อรุ่นที่เป็นชื่อของพ่อ เราก็คุยกันว่า

เราจะทำาเหรียญด้านนึงเป็นท้าวเวสสุวรรณ อีก

ด้านเป็นท้าวหิรัญพนาสูร เพื่อขอเรื่องสุขภาพ

โดยตรง ทีนี้แบบเหรียญเพิ่งเสร็จหลังจากที่คุณ

พ่อเสียไปแล้วค่ะ”.

‘อี๊ฟ พุทธธิดา’ควง‘แม่เปี๊ยก อรัญญา’

เปิดใจครั้งแรกหลังเสีย‘ต้อย เศรษฐา’

‘คีน’ไม่ โกรธเห็นแล้วเศร้ามากกว่า

รอย คีน ยืนยัน

ว่าความโกรธของเขา

ที่่มีต่อแมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด ตอนนี้ ได้กลาย

มาเป็นความโศกเศร้า

แทนแล้ว หลังเห็นทีม

เก่าโดนถล่มยับอีกที่บ้าน

ของลิเวอร์พูล ในศึกแดง

เดือด พรีเมียร์ลีก เมื่อคืน

วันอังคาร

สองประตูจากโมฮาเหม็ด ซาลาห์ กับ

อันดับ 6 ของตารางจากผลต่างประตูได้เสีย 

นับว่าเสียหายรุนแรงอีกครั้งต่อโอกาสล่าตั๋ว

ไปเล่นแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลหน้า

รอย คืน ยืนยันว่า ความโกรธที่เขา

มีต่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตอนนี้ ได้กลาย

เป็นความเศร้าไปแล้ว

“มันเคยเป็นความโกรธ ในฐานะแฟน

บอลปีศาจแดงเมื่อตอนต้นซีซั่น แต่ตอนนี้มัน

คือความเศร้า มองไปที่ทีมในวันนี้ ผมไม่คิด

ว่ามีหัวใจอยู่ที่นั่น ไม่มีจิตวิญญาณ ไม่มีผู้นำา 

พวกเขาขาดคุณภาพที่แท้จริง มันไม่น่าแปลก

ใจกับสกอร์ที่ออกมา คุณรู้สึกได้ว่าลิเวอร์พูล

สามารถทำาสกอร์ได้ทุกเมื่อที่พวกเขาบุก”.

interthaipost69@gmail.com

อีกหนึ่งจากหลุยส์ 

ดิอัซ กับซาดิ

โอ มาเน ช่วยให้

ลิเวอร์พูลผงาดขึ้น

รั้งจ่าฝูงพรีเมียร์

ลีก ด้วยผลงาน

ถลุงทีมปีศาจ

แดงของราล์ฟ 

รังนิก เละ 4-0 ที่แอน

ฟิลด์

 ขณะเดียวกัน ยูไนเต็ดยังตกลงไปอยู่

‘บุ๋ม ปนัดดา’แฉเคยตกเป็นเหยื่อ

ถูกนักการเมืองลักพาตัวไปโรงแรม



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม ขนาด 

.๓๕๗ ยี่หอ สมิท แอน

เวสสัน หมายเลขประจําปน 

CPU๑๐๖๐ เลขทะเบียนปน 

กท๕๔๐๓๘๑๕

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๗๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่ง

อัตโนมัติ ขนาด .๔๕ ยี่หอ 

อินฟนิตี้ หมายเลขประจํา

ปน SV๔๐๑๐ เลขทะเบียน 

นย๐๓/๕๗๐๐๐๒๔ พรอม

ซองกระสุนปน ขนาด .๔๕ 

จํานวน ๑ ซอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๓ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด .๓๘ Super ยี่หอ โคล

ต (COLT) หมายเลขประจํา

ปน ๒๘๓๓๑๗๖ เลขทะเบียน 

กท๕๖๐๓๔๕๕พรอมกลอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๔ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม 

ขนาด .๓๕๗ ยี่หอ โคลต 

(COLT) หมายเลขประจําปน 

V๕๒๑๑๖ เลขทะเบียน ขก 

๖/๑๕๘๗๐พรอมกลอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๕ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด .๔๕ ยี่หอ คริส 

(KRISS) หมายเลขประจําปน 

๔๕P๐๑๐๕๘๖ เลขทะเบียน 

กท ๖๒๐๘๕๖๙

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๓๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๖ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด ๙ มม. ยี่หอ วอลเทอร 

(WALTHER) หมายเลขประจํา

ปน ๒๐๐๐๔๘ เลขทะเบียน 

พจ๒/๒๔๔๔

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๗ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่ง

อัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่หอ 

CZ หมายเลขประจําปน 

D๐๗๙๔๗๕ เลขทะเบียน 

กท๖๓๐๑๖๑๕ พรอมซอง

กระสุนปน ๒ อัน

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๘ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด ๙ มม. ยี่หอ COLT 

MUSTANG หมายเลขประจํา

ปน MS๐๒๗๖๘ เลขทะเบียน 

พล๑/๒๖๐๖๒

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๙ อาวุธปนยาวชนิดเดี่ยวลูกซอง 

ขนาด ๑๒ (๕ นัด) ยี่หอ 

HATSAN หมายเลขประจํา

ปน ๗๑๖๘๓๔ เลขทะเบียน 

กท๖๓๕๕๓๖๘ พรอมซอง

กระสุนปน จํานวน ๒ อัน

พรอมกลอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๒๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๐ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม ขนาด 

.๔๕๔ ยี่หอ รูเกอร (RUGER) 

หมายเลขประจําปน 

๕๕๒-๙๘๘๑๑ เลขทะเบียน 

กท๖๑๐๖๗๘๕พรอมกลอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๑ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด ๙ มม. ยี่หอ MKE 

หมายเลขประจําปน T๐๖๒๔-

๑๓ Z ๐๐๐๑๒ เลขทะเบียน 

กท๕๖๐๙๗๗๖ พรอมซอง

กระสุนปน จํานวน ๑ อัน

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๒ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่ง

อัตโนมัติ ขนาด ๕.๗ ยี่หอ 

FN หมายเลขประจําปน 

๓๘๖๓๖๖๘๓๐ เลขทะเบียน 

กท๖๒๐๔๘๑๑ พรอม

แมกกาซีน จํานวน ๑ อัน 

และกุญแจล็อค จํานวน ๑ 

ชุด

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๓ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม 

ขนาด .๓๕๗ ยี่หอ DAN 

WESSON หมายเลขประจํา

ปน SE๐๐๑๔๖๓ เลขทะเบียน 

กท๒๙๐๗๘๕๗

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๘๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๔ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม ขนาด 

.๓๕๗ ยี่หอ KORTH 

หมายเลขประจําปน 

AH๒๗๒๙ เลขทะเบียน 

จบ๐๑/๖๓๐๐๐๐๔

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๖๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๕ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม ขนาด 

.๔๔ แมกนั่ม ยี่หอ สมิทธิ์ 

แอนด เวสสัน เลขทะเบียน 

กท๕๗๐๐๘๗๕ หมายเลข

ประจําปน CVA๙๐๘๘

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๕ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงลานสองแสนบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายพิมาย หรือฉัตรพิสุทธ์ิ เวียงบรรพต กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายพิมาย หรือ

ฉัตรพิสุทธ์ิ 

เวียงบรรพต และนาย

อภิวุฒิ เวียงบรรพต

๒,๖๑๓,๔๘๖.๑๕ 

บาท (รวมดอกเบ้ีย 

ณ วันท่ี ๑๘ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รวมดอกเบี้ย

จํานวน 

๒๒๓,๔๘๖.๑๕ 

บาท

๒ รถยนตกระบะบรรทุก ยี่หอ

โตโยตา รุนวีโก สีเขียว 

หมายเลขทะเบียน บย 

๖๘๐๕ เชียงราย

๑ คัน นายพิมาย หรือ

ฉัตรพิสุทธิ์ 

เวียงบรรพต

๙๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๕)

ไมมีกุญแจ

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวน ๒,๗๐๓,๔๘๖.๑๕ บาท (สองลานเจ็ดแสนสามพันส่ี

รอยแปดสิบหกบาทสิบหาสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายพิมาย หรือฉัตรพิสุทธิ์ เวียงบรรพต กับพวก 

ลงช� อ พ.ต.ท.

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูอํานวยการกองคดี ๔

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ลงช� อ

(นางสาวสุกฤตา ดํารงคศรี)

พนักงานเจาหนาที่

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

หรือ TOA ผูนําสินคากลุมสีทาอาคารที่

ครองแชมปแบรนดอันดับ 1 ในใจผูบริโภค

มายาวนาน ดําเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทย

และตางประเทศ  ไดมีการปรับกลยุทธการ

ตลาดครั้งสําคัญเพ� อตอกย้ําจุดแข็งดานความ

ทนทานของกลุมผลิตภัณฑสีทาอาคารเกรด

พรีเมี่ยม ดวยการสราง Master Brand “ที

โอเอ ซิลดซีรีย” สีตระกูลแกรง เหนือกวาทุก

คุณภาพสี จากทีโอเอ

นายนันทพล บุญเหลือ ผูอํานวยการ

สายงานการตลาด TOA เปดเผยวา “ที่ผานมา 

TOA คือสีทาอาคารอันดับ 1 ที่ ไดรับความ

ไววางใจจากผูบริโภค ทั้งกลุมเจาของบาน 

ชางสี สถาปนิก และโครงการกอสรางชั้น

นํามายาวนานกวา 58 ป เราเปนผูนําดาน

นวัตกรรมสีมาโดยตลอด อาทิ การเปนราย

แรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต ที่ใชเทคโนโลยีสีน้ําอะคริลิกแท 

100% มาใชทนแทนสีแบบดั้งเดิม ทําใหไดสี

ทาอาคารที่มีความทนทานตอสภาวะอากาศ

ที่สูงขึ้นแบบกาวกระโดด ชวยยกระดับการ

แขงขันในตลาดสีทาอาคารใหมีมาตรฐาน

สูงขึ้น โดยไดนําเสนอผลิตภัณฑตัวท็อปสุด

ภายใตแบรนด “Super Shield” ที่ใหความ

ทนทานสูงสุดมากกวา 15 ป มีบทพิสูจน

จากการใชงานจริงจากอาคารชั้นนําระดับ

ประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑตัวนอง

ที่ใหความทนทานสูงมากกวา 10 ป ภายใต

แบรนด TOA Shield-1 ที่พวงดวยคุณสมบัติ

ดานการเช็ดลางที่ยอดเยี่ยม ดวยเทคโนโลยี 

Dirt Shield Technology จากเยอรมนี 

เรียกไดวาเปน 2 แบรนดสินคาสีทาอาคาร

คุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากทีโอเอ”

TOA สราง “Shield Series” สีตระกูลแกรง เหนือกวาทุกคุณภาพสีจากที โอเอ

ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมอินโดรามา เวนเจอรส รับรางวัล Petrochemical Heritage 

Award 2022     อาลก โลเฮีย ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม และผูกอตั้งบริษัท อินโดรามา 

เวนเจอรส หรือ ไอวีแอล ผูผลิตเคมีภัณฑชั้นนําระดับโลกที่ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน รับรางวัล 

Petrochemical Heritage Award ประจําป 2565 ที่เมืองซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัส ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ในงาน International Petrochemical Conference (IPC) จัดโดย American 

Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) โดยรางวัลดังกลาวจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดย

ความรวมมือขององคกรในสหรัฐอเมริกา ไดแก Science History Institute, The Founders 

Club และ AFPM เพ� อเชิดชูคุณูปการที่โดดเดนของบุคคลในวงการอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

ท่ีเปนตนแบบ สรางแรงบันดาลใจ และสงเสริมความเขาใจของสาธารณชนในดานวิทยาศาสตร 

อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสมัยใหม

เดินหนาใหบริการดานสุขภาพและให

ความรูดานศาสตรการแพทยแผนไทยใหแก

ประชาชนอยางตอเน� อง พาราไดซ พารค 

ศูนยการคาในเครือเอ็ม บี เค รวมกับ วิทยาลัย

การแพทยบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

จัดงาน “แพทยแผนไทย DPU รวมใจตานภัย

โควิด” เปดบริการตรวจสุขภาพเบื้องตน

โดยคณะอาจารยและนักศึกษาแพทยแผนไทย 

จ า ก วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย บู ร ณ า ก า ร 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย แบบไมมีคาใชจาย! 

ดวยการใชศาสตรรักษาตามแผนไทย และ

การรักษาดวยหัตถการเบื้องตน พรอมมอบ

ชุดยาตํารับสมุนไพรเสริมภูมิคุมกันรางกาย 

ปองกันโควิด-19 นอกจากนี้ยัง Workshop 

การทําพิมเสนนํ้า ยาดมสมุนไพร และม็อคเทล

จากสมุนไพร จํานวน 3 รอบตอวัน รอบละ 

50 คน ซึ่งผูที ่สนใจรวมกิจกรรมดังกลาว

สามารถมาลงทะเบียนที่หนางาน

มาปรึกษาปญหาสุขภาพ รักษาดวย

ศาสตรแผนไทย พรอมรับความรูและชุด

ยาเสริมภูมิตานทานใหรางกายกันได ที่งาน 

“แพทยแผนไทย DPU รวมใจตานภัยโควิด” 

ครั้งที่ 1 วันที่ 23-24 เมษายน ครั้งที่ 2 วันที่ 

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม และครั้งที่ 3 วัน

ท่ี 7-8 พฤษภาคม 2565 ต้ังแตเวลา 11.00 น. 

– 20.00 น. ที่ โซนศรีนครินทร 1 ชั้น 2 

ศูนยการคาพาราไดซ พารค

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค 

คอนแทคทเซ็นเตอร 1285 พรอมติดตาม

กิจกรรม และโปรโมชั่นดี ๆ ของศูนยการคา

พาราไดซ พารค ไดที่ www.paradisepark.

co.th หรือเฟซบุกเพจ Paradise Park อินส

ตาแกรม paradisepark_th และยูทูป para-

diseparkchannel

พาราไดซ พารค ผนึก 
วิทยาลัยการแพทยบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

จัดงาน “แพทยแผนไทย DPU รวมใจตานภัยโควิด” ตรวจสุขภาพดวยศาสตรแผนไทย  

ลดอุบัติเหตุ      ธีรยุทธ ภูมิศักดิ์ ผูอํานวยการสํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรุงเทพมหานคร รับมอบอุปกรณเสื้อกั๊กสะทอนแสง กระบองไฟจราจร และน้ําด� ม จาก 

อดิศักดิ์ เทพอาสน ประธานคณะกรรมการโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ เพ� อนําไปกระจายมอบใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจําจุดเฝาระวังบริเวณ

พื้นที่เขา-ออกกรุงเทพมหานคร ในการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนที่เดินทาง อีกทั้ง

ชวยลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต และสาธารณภัยอ� น ๆ   โดยสงมอบ ณ สํานักปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี 

บริษัท ปติสุข เฮลทแคร ในเครือ

บริษัท ดอกบัวคู แตกไลนธุรกิจผลิตภัณฑ

เสริมอาหารออกสูตลาด นํารองสง “ปติสุข 

อิมมู แคป” ตอบโจทยเทรนดสุขภาพของ

ผูบริโภค หลังกระแสผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ

กําลังมาแรง ทามกลางสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด-19

นายปติ ลีเลิศพันธ กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ปติสุข เฮลทแคร เปดเผย

วา “ดวยประสบการณ การบริหารงานดาน

การตลาด และการขาย ผลิตภัณฑยาสีฟน

ดอกบัวคู มากวา 20 ป ซึ่งผูบริโภคใน

ปจจุบันใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพ

มากขึ้น ทําใหมองเห็นโอกาสทางการตลาด 

จึงไดแตกไลนสินคาในกลุมผลิตภัณฑเสริม

อาหาร  โดยจัดตั้ง บริษัท ปติสุข เฮลทแคร 

จัดทําผลิตภัณฑเสริมอาหาร ภายใตแบรนด 

“ปติสุข” โดยรวมมือกับ บริษัท ไมลอทท 

แลบบอลาทอรีส ซึ่งมีความเชี่ยวชาญใน

การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร และเคร� อง

สําอางที่มีชื่อเสียงในตลาดประเทศไทย 

คนควาและวิจัยผลิตภัณฑ ปติสุข อิมมู แคป 

ผลิ ตภัณฑ์ เ สริ มอาหาร เพื่ อ การดู แล

ภูมิคุมกันใหกับผูบริโภค

ทั้งนี้ “ปติสุข อิมมู แคป” ไดวางแผน

กลยุทธทางการตลาด ทั้งออนไลนและ

ออฟไลน อาทิ การโปรโมทผานรายการทีวี 

ปติสุข เฮลทแคร ในเครือบริษัทดอกบัวคู 

สง “ปติสุข อิมมู แคป” ชิงสวนแบงตลาด 20,000 ลบ.

หรือ ชองทางออนไลนตางๆ การสราง Brand 

Awareness เพ� อใหผูบริโภคจดจําและ

เช� อม่ันในตราสินคา ดวยการใชพรีเซนเตอร 

เพ� อสรางการรับรูในกลุมผูบริโภค และเขา

ถึงกลุมเปาหมายไดในระยะเวลาที่รวดเร็ว 

พรอมโปรโมชั่นที่คุ มคา เพ� อใหผูบริโภค

ตัดสินใจซื้อสินคาไดอยางรวดเร็วขึ้น 

ชองทางการจําหน�ายผลิตภัณฑ จะแบงเปน 

3 ชองทาง ไดแก ขายผานระบบออนไลน 

ขายผานระบบ call center และขายผาน

ระบบตัวแทน ทั้งนี้ บริษัทไดวางเปาหมาย

ยอดขายของผลิตภัณฑดังกลาวไวประมาณ  

150 ลานบาท
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 

พรอมดวย วรลักษณ ตุลาภรณ ประธาน

เจาหนาที่บริหาร กลุมการตลาด บริษัท  

เดอะมอลล กรุป เปดงาน “The First 

Bangkok Zero Waste Park” สวนสาธารณะ

ขยะเปนศูนย นํารองที่อุทยานเบญจสิริ 

เปนสวนสาธารณะแหงแรกในประเทศไทย

เพื่ อจัดการปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมใน

ประเทศไทยอยางยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 

เวลา 16.00 น. ที่อุทยานเบญจสิริ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา

คุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย คณะ

กรรมการสรรหาอธิการบดี ประกาศรับสมัคร

บุคคลที่มีคุณสมบัติตามขอบังคับของ

สถาบันฯ เพ� อดํารงตําแหน�งอธิการบดี 

ผูสนใจตรวจสอบคุณสมบัติ และดาวน โหลด

ใบสมัครที่เว็บไซต www.kmitl.ac.th และ

สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลัก

ฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) ที่ council@kmitl.

ac.th โดยใหระบุหัวเร� อง “การสมัครอธิการบดี 

พรอมระบุช� อผูสมัคร” ไดตั้งแตวันที่ 20 

เมษายน – 19 พฤษภาคม สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมติดตอ สํานักงานสภาสถาบัน สจล. 

โทร.0-2329-8242

เซ็นทรัลพัฒนา จับมือกรุงศรี คอนซู

เมอร จัดโปรฯ รับซัมเมอร ใหดูดีทั่วราง

ไดท้ังชายและหญิง กับแคมเปญ The Unlimited 

Beauty 2022 เม� อมียอดผอนชําระผาน

บัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร 

ตั้งแต 10,000 บาทขึ้นไป ตอเซลลสลิป 

ณ บิวตี้คลินิกที่รวมรายการ ในศูนยการคา

เซ็นทรัลทั่วประเทศ รับสิทธิ์ผอนชําระ 0% 

สูงสุด 10 เดือน พรอมรับเครดิตเงินคืน

รวมสูงสุด 20,000 บาท และ Top Spenders 

10 ทานแรก ที่มียอดผอนชําระผานบัตร

เครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร ตั้งแต 

400,000 บาทข้ึนไป รับบิวต้ีแพ็กเกจใหได

สวยไดหลอแบบจัดเต็ม มูลคา 40,000 บาท

ฟรี (เง� อนไขเปนไปตามท่ีกําหนด) ต้ังแตวันน้ี

-31 พฤษภาคม

สํ านั ก งานนวั ตกรรมแห งชาติ  

(องคการมหาชน) หรือ NIA กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) เชิญชวนผูประกอบการ 

สตารทอัพ หรือผูที่สนใจการดําเนินธุรกิจ

นวัตกรรมรวมคนหาแรงบันดาลใจในการ

ทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จผานหนังสือ 

The Founder II : เดอะ ฟาวเดอร ทู คลัง

แหงแสงแนวคิดจาก 25 ผูกอตั้งธุรกิจที่

พลิกวิกฤตใหเปนโอกาสดวยนวัตกรรม โดย

สามารถดาวน โหลดอานได ในรูปแบบ 

e-Book ผานการสแกนคิวอาร โคด หรือ 

ชองทางดาวน โหลด https://www.nia.or.th/

the-founder-ii ไดตั้งแตวันนี้ ฟรี!! ไมมีคา

ใชจาย และขอเชิญชวนกลุมธุรกิจและผูที่

สนใจ รวมรับฟงทริคการฝาทางรอดของ

ธุรกิจจากกลุมองคกรที่สามารถปรับตัวไดดี

ในชวงวิกฤตโควิด – 19 (Pandemic) ธุรกิจ

ที่ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศโลก (Climate Change) และธุรกิจ

ที่มีแนวทางการดําเนินงานสอดคลองกับ

บริบทของเศรษฐกิจโลกยุคใหม (Economic 

Crisis) จากผูกอตั้งธุรกิจช� อดัง ในกิจกรรม

เปดตัวหนังสือ The Founder II วันอังคารที่ 

3 พฤษภาคม เวลา 10.30 – 12.00 น. บน

ชองทางwww.facebook.com/TheFounder.

NIA สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร.

0-2017-5555

ซีคอน บางแค เอาใจคนรักสัตว 

จัดงาน “นอนขี้เซากับตาวนอนนอย” ยก

ขบวนกวนสัตวนอนเยอะแสนขี้เซานอน

ไดทั้งวันไมมีเบ� อ ประชันความสดใสน�ารัก

กับ สัตวนอนนอยแตนอนนะเวลาสวนใหญ

หนักไปทางกินซะมากกวา มาใหไดช� นชม

และศึกษาธรรมชาติอยางใกลชิด พรอม

ชมสัตวเลี้ยงสุดแปลกหายาก สนุกสนาน

กับกิจกรรมปอนอาหารสัตว  เลือกซ้ือผลิตภัณฑ

สําหรับสัตวเลี้ยงแสนรัก ระวางวันที่ 22 

เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 ลานกลาง 

ชั้น 1 ซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม

แจกหนัก จัดเต็ม สําหรับ ‘บริษัท เงิน

เทอร โบ จํากัด’ ออกแคมเปญพิเศษ "เงิน

เทอรโบ แจกจัดหนัก" ฉลองครบ 500 สาขา 

แจก 500 รางวัล รวมเปนมูลคากวา 2.5 

ลานบาท ซึ่งเริ่มกิจกรรมมาตั้งแตเดือน

กรกฎาคม 2564 และกําลังจะส้ินสุดกิจกรรม

ในวันที่ 30 เมษายนนี้ เปดโอกาสใหทุกคน

แมไมใชลูกคาก็รวมลุนรางวัลไดทุกเดือน 

แถมยังมี โอกาสลุนรับรางวัลใหญทาย

แคมเปญ รถ Isuzu D-Max Spacecab 1.9 

Ddi Z จํานวน 1 รางวัล, มอเตอรไซค Honda 

Wave 110i 2021 จํานวน 13 รางวัล และ 

4K Smart TV 43 นิ้ว จํานวน 27 รางวัล 

สําหรับใครที่อยากเปนผู โชคดีแบบนี้ เพียง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์งายๆ ที่ www.turbo.

co.th/campaign หรือสแกน QR Code 

ผานชองทาง Social media ตางๆ ไมวาจะ

เปน Facebook : เงินเทอร โบ Line Official 

Account : @ngernturbo หรือที่หนาสาขา 

โดยบริษัทจะประกาศรายช� อผูไดรับรางวัล

ใหญในวันที่ 6 พฤษภาคมนี้ 

บัตรเครดิต  กรุงศรี  รวมกับ

โรงพยาบาลชั้นนํา มอบความอุนใจทุกเร� อง

สุขภาพใหแกสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี 

กับสิทธิพิเศษสุดคุม รับเครดิตเงินคืนรวม

สูงสุด 58,000 บาท เม� อมียอดใชจายตาม

เง� อนไข ทุกแผนกทั้งที่ โรงพยาบาล และ

ผานชองทางออนไลนของโรงพยาบาลช้ันนํา

ที่รวมรายการ ตั้งแตวันนี้-30 มิถุนายน ตอ

ที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท/

บัญชีบัตร/ตลอดรายการ เม� อมียอดใชจาย

ครบตามเง� อนไข สําหรับบัตรเครดิต กรุงศรี 

เอ็กซคลูซีฟ ซิกเนเจอร, บัตรเครดิต กรุงศรี 

ซิกเนเจอร และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500 

บาท/ บัญชีบัตร/ตลอดรายการ สําหรับบัตร

เครดิต กรุงศรี ประเภทอ� น ๆ ตอที่ 2 แลก

พอยตรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 50,000 บาท

ตอบัญชีบัตรหลักตอวัน เพียงลงทะเบียน 

(พิมพคนหา MED) และแลกพอยตผาน

แอป UCHOOSE ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โรงพยาบาลที่รวมรายการ และเง� อนไข 

www.krungsricard.com/th/Promotion/

medical/Hospital-Q2-22

เพิ่งหมดเทศกาลปใหมไทยอยางวัน

สงกรานตไปหมาดๆ ‘ShopeePay’ (ชอปป

เพย) ผู ใหบริการดานการชําระเงินผาน 

Mobile Wallet แบบครบวงจรบนชอปป 

เชื่อว่าชาวไทยหลายคนคงได้ทํากิจกรรม

กับครอบครัวและแกงเพ� อนซ้ีกันอยางเต็มอ่ิม 

เรียกไดวาเปนอีกหนึ่งเทศกาลที่ชาวไทย

ออกมาจับจายใชสอยกันเยอะจนตองปาด

เหง� อ ใกลสิ้นเดือนแบบนี้ ‘ShopeePay’ 

จึงขอนําเสนอเทคนิคงาย ๆ ในการ #save

เงินในกระเปา ใหขาชอปชอปกันตอเน� อง

ชิลล ๆ เดินหนาสงมอบโปรโมชั่นพิเศษเปย

จัดหนัก โปรจัดเต็มในแคมเปญ ‘วันชอปปเพย 

ทุกวันท่ี 25’ ดวยสวนลดสูงสุด 2,500 บาท, 

ไอเท็มเด็ด 25 บาท และสงฟรีข้ันตํ่า 0 บาท 

เฉพาะวันที่ 25 เมษายนนี้บนแอปฯ ชอปป

หางสรรพสินคาเดอะมอลล ทุกสาขา, 

เดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, 

เอ็มควอเทียร และ พารากอน ดีพารท

เมนทสโตร จับมือ ธนาคารซิตี้แบงก จัด

แคมเปญ “SHOP MISSION” ปฏิบัติการ

ชอป…เวอร ลดทุกช้ัน ทุกแผนก สูงสุด 70% 

พรอมชอปรับคืน รวมสูงสุด 2,800 บาท 

สําหรับสมาชิกบัตร M Card และ ลูกคา

บัตรเครดิต Citi ระหวางวันที่ 18 เมษายน 

- 5 พฤษภาคม 

แพทยหญิงอรุณี ทองอัครนิโรจน 

จาก รมยรวินท คลินิก ไดรับเกียรติขึ้น

รับรางวัล KOL award of Appreciation 

ประจําป 2022 สําหรับแพทยที่ปรึกษา

และ Trainer สอนใหกับแพทย จากงาน  

MERZ GALA THE SEVEN  ถือเปนความ

ภาคภูมิใจใหกับ รมยรวินท คลินิก อยาง

สูงที่ ไดรับรางวัลนี้จากบริษัท Merz Aes-

thetics แบรนดชั้นนําดานเทคโนโลยีความ

งามระดับโลก และนําเขาผลิตภัณฑท่ีไดรับ

มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล 

ณ FOUR SEASON HOTEL BANKOK 

AT CHAO PHRAYA RIVER (โรงแรม

โฟรซีซั่นส กรุงเทพมหานคร ริมแมน้ํา

เจาพระยา)

หารือความรวมมือทางวิชาการและวิจัย    รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผูบริหาร เขาพบ ออรนา ซากิฟ (H.E. Ms. Orna Sagiv) 

ในโอกาสที่เขารับตําแหน�งเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทย และอาเรียล ไซดแมน 

(Mr.Ariel Seidman) รองหัวหนาคณะผูแทนทางการทูต ฝายการเมืองและสาธารณชน เพ� อ

หารือความรวมมือทางวิชาการและวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสงเสริมนักศึกษา

ดานการสรางนวัตกรรมและ Startup ณ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล 

คิง เพาเวอร เปดประสบการณใหนัก

เดินทางไดชอปคุมที่สนามบินอีกครั้ง ที่ คิง 

เพาเวอร สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง และภูเก็ต  

พรอมโปรโมชั่นพิเศษสําหรับบริการ KING 

POWER CLICK & COLLECT บริการชอป

สินคาดิวตี้ ฟรี ในระบบออนไลน 

ตอนรับการกลับมาเดินทางอีกครั้งกับ 

คิง เพาเวอร ดวยแนวคิด ‘ชวนไทยเที่ยวโลก 

ชวนโลกเที่ยวไทย’ พรอมโปรโมชั่นพิเศษ

ภายในสนามบินเพ� อนักเดินทาง ตั้งแตวันนี้ 

– 31 พฤษภาคม นี้ ที่ คิง เพาเวอร 

สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง และภูเก็ต สมาชิก

คิง เพาเวอร รับคูปองสวนลด 30% 1 ใบ 

สําหรับซื้อสินคาที่รวมรายการ 1 ชิ้น เม� อ

สมัครสมาชิก Scarlet และเติม E-Purse 

มูลคา 6,000 บาท หรือ สมัครสมาชิก Onyx 

และเติม E-Purse มูลคา  60,000 บาท รวม

ถึงรับสวนลด 20% จากรานคาที่รวมรายการ

พรอมรับสิทธิเม� อชอปสินคาดิวตี้ 

ฟรี ผานระบบออนไลนกับบริการ KING 

POWER CLICK & COLLECT ตั้งแตวันนี้ – 

30 เมษายน นี้ มอบสวนลดสูงสุด 25%  เม� อ

ชอปครบ 4,000 บาทขึ้นไป เฉพาะการสั่งซื้อ

สินคา Duty Free ที่รวมรายการ* และเฉพาะ

การส่ังซ้ือสินคา Duty Free สําหรับเท่ียวบิน

คิง เพาเวอร อัดแคมเปญเพ� อนักเดินทาง

อีกหนึ่งความตั้งใจ

ดีเพื่อสังคมไทย…กลุ่มทรู 

โดย ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน  

กรรมการผูจัดการใหญ (รวม) 

มอบเงินบริจาค จํานวน 

200,000 บาท แกมูลนิธิ

คนตาบอดไทย ภายใตสมาคม

คนตาบอดแหงประเทศไทย 

โดย กิติพงศ สุทธิเลขาธิการฯ 

และผูอํานวยการหองสมุด

คนตาบอด และผูพิการทาง

ส� อสิ่งพิมพแหงชาติ จาก

กิจกรรม True Virtual Run ในคอนเซ็ปต 

“ชวนชาวทรูมามูฟ ทุกกาวไปดวยกัน ชวนมา 

Fun วิ่งกันแบบ New Normal” สนุกไปกับ

การว่ิง ท่ีเปล่ียนทุกกิโลเมตรเปนยอดเงินบริจาค 

เพื่อนํามาร่วมทําบุญสนับสนุนการทํางาน

ของมูลนิธิคนตาบอดไทย

นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน กรรมการ

ผูจัดการใหญ (รวม) บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น 

เปลี่ยนทุกกิโลเมตรเปนยอดเงินบริจาค กลุมทรู สงมอบเงิน จํานวน 200,000 บาท 

จากกิจกรรม True Virtual Run วิ่งสะสมระยะทางแบบนิวนอรมัล แกมูลนิธิคนตาบอดไทย

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ขาออก (Departure flight) และเที่ยวบิน

ขาเขา (Arrival Flight) เพียงใสรหัสสวนลด 

“DFS25” สามารถใชไดที่ www.kingpower.

com และ แอปพลิเคชัน KING POWER ซึ่ง

สามารถชอปไดสะดวก รวดเร็ว จากที่ ไหน

ก็ไดตลอด 24 ชั่วโมง รับของงายขึ้นที่สนาม

บินท้ังขาเขา-ขาออก สามารถชอปปงไดจนถึง 

2 ชั่วโมงสุดทายกอนออกเดินทาง

พิเศษ ! ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขอเชิญ

นักเดินทางสัมผัสประสบการณ ‘ดิวตี้ ฟรี 

เวิลดคลาส ชอปปง เดสติเนชั่น’ กับแฟลกซ

ชิพสโตรระดับลักชัวรี่แบรนดชั้นนํามากกวา 

20 แบรนดระดับโลก พรอม แฟลกซชิพ

สโตรเคร� องสําอาง น้ําหอม แบรนดชั้นนํา 

ไดแก ชาแนล (Chanel), เอสเคทู (SKII), 

ลังโคม (Lancôme), เอสเต ลอเดอร (ESTÉE 
LAUDER) และ ดิออร (DIOR) ในโซน World 

Beauty และสินคาคุณภาพมากมายเพ� อนัก

เดินทาง ตลอดจนการใชบริการหอง The 

Atlas Club และ King Power Space ภายใต

มาตรการสุขอนามัยระดับสากล ซึ่งสมาชิก

คิง เพาเวอร โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ

การเขาใชบริการลวงหนาที่ http://member.

kingpower.com

เคเอฟยู สงโดนัท คริสป ครีม มอบความสุข สรางรอยย้ิม    ดร.อุษณีย มหากิจศิริ ลีโอณีโอ 

ประธานบริษัท เคเอฟยู ผูนําเขาแบรนดอาหารและเบเกอร่ีช� อดังจากท่ัวโลก ไดแก คริสป ครีม, 

ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอรส, พาย เฟสซ และ แจมบาร จูซ ไดตระหนักถึงความสําคัญ

และปญหาภาวะวิกฤตขาดแคลนเลือดสะสม จึงขอรวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนศูนย

บริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ในการรณรงคใหประชาชนมารวมบริจาคโลหิต เพ� อบรรเทา

การขาดแคลนโลหิตจากสถานการณ โควิด-19 และสํารองไวใชในการรักษาผูปวยทั่วประเทศ 

ดวยการมอบโดนัทคริสป ครีม ใหกับผูมาบริจาคโลหิต โดยมี ปยนันท คุมครอง ผูชวยผูอํานวยการ

ดานจัดหาโลหิตและส� อสารองคกร ใหเกียรติเปนผูรับมอบ ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย

กลาววา แมในสถานการณ โควิดที่ทําใหวิถี

ชีวิตของคนเปลี่ยนไป แตดวยเทคโนโลยีที่ล้ํา

สมัยมากขึ้น สงผลใหขอจํากัดในการใชชีวิต

ลดลงไปไดมาก โดยเฉพาะในเร� องของการกีฬา 

หรื อการออกกํ าลั งกายที่ มี ก ารพัฒนา

เทคโนโลยีเปนระบบ Virtual Runเพ� อสราง

ความสะดวกสบายใหกับนักวิ่งทุกคน ไมวา

จะอยูที่ไหน หรือวางเม� อไหร ก็สามารถเขา

รวมการวิ่งได เพียงแคมีอุปกรณบันทึกจับเวลา 

ระยะทาง ผานนาฬ�กา หรือ แอปพลิเคชัน 

กลุมทรู ในฐานะเทคคอมปานี จึงไดจัด

กิจกรรม True Virtual Run เพ� อใหพนักงาน 

และบุคคลทั่วไป ไดรวมสนุก ออกกําลังวิ่ง

สะสมระยะทาง รวมทั้งยังไดนําศักยภาพ

ดานเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบ AI 

คิดคํานวณระยะทางสะสมที่นักวิ่งทุกคน

รายงานผลเขามาทาง Line Official : True 

VRUN ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึง

เดือนมกราคม 2565 ซึ่งทุกๆ การวิ่งในระยะ

ทาง 1 กิโลเมตร มีมูลคา 1 บาท และเปน

ที่น�ายินดีที่ มีผูสนใจเขารวมกิจกรรม กวา 

7,000 คน สามารถพิชิตเปาหมาย เปนระยะทาง 

200,000 กิโลเมตร เปล่ียนเปนยอดเงินบริจาค

ไดถึง 200,000 บาท ซึ่งนอกจากนักวิ่งจะ

ไดสุขภาพที่ดีแลว ทีมงานก็ตองขอขอบคุณ

นักวิ่ง True Virtual Run ครั้งนี้ ทุกคนที่ได

รวมกันเปนสวนหนึ่งในการบริจาคทําบุญ

เพ� อสมทบทุน การดําเนินงานตางๆ ของ

มูลนิธิคนตาบอดไทย อาทิ งานดานการฝก

อบรมเสริมทักษะความรู และสนับสนุนผลิต

หนังสือเสียง หองสมุดทางโทรศัพท และหอง

สมุดออนไลน ใหผูพิการทางสายตาสามารถ

เขาถึงขอมูลขาวสาร ที่จําเปนตอการพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ทีวี ไต้หวันขอโทษพลาดเตือนจีนบุก

ไทเป • รอยเตอร์รายงานว่า สถานีโทรทัศน์ไชนีสเทเลวิชั่น

ซิสเต็ม ที่รัฐบาลไต้หวันเป็นผู้สนับสนุนออกข่าวขอโทษเมื่อวัน

พุธที่ผ่านมา หลังจากมีการรายงานแจ้งเตือนผิดพลาดว่า เกิด

การโจมตีของจีนที่กรุงไทเปในระหว่างการออกอากาศข่าวสด

เมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมา ไชนีสเทเลวิชั่นซิสเต็มแสดงข่าวเตือน

ที่ด้านล่างของจอที่ผิดพลาด แจ้งว่าเรือของกองทัพไต้หวันและ

โครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญใกล้กรุงไทเปถูกโจมตีโดยขีปนาวุธ

จากจีน พร้อมด้วยข้อความอย่างเช่น “สงครามอาจปะทุ” และ 

“สถานีรถไฟหลักในไทเปโดนจุดไฟเผาโดยสายลับจีน” ไปจน 

ถึง “ประธานาธิบดีไต้หวันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” ต่อมา

ในเวลา 10.00 น. ผู้ประกาศข่าวคนหนึ่งออกมากล่าวขอโทษ

กับความผิดพลาดสำาหรับข้อความแจ้งเตือนทั้งหมด พร้อมบอก

ให้ประชาชนชาวไต้หวันอย่าได้ตื่นตระหนักจนเกินไป เพราะ

การแจ้งเตือนนั้นสำาหรับการฝึกซ้อมกับหน่วยดับเพลิงในเมือง

นิวไทเปซิตีเมื่อวันอังคาร แต่เกิดความผิดพลาดทางเทคนิคทำา 

ให้ถูกนำาขึ้นหน้าจอ

ฮ่องกงจำาคุกดีเจ 40 เดือนฐานปลุกปั่น

ฮ่องกง • เอเอฟพีรายงานว่า ดีเจคลื่นวิทยุในฮ่องกงเรียกร้องประ 

ชาธิปไตยถูกตัดสินจำาคุก 40 เดือน เมื่อวันพุธท่ีผ่านมา ฐานกล่าว

คำายุยงปลุกป่ัน Tam Tak-chi วัย 49 ปี เป็นหน่ึงในนักเคลื่อนไหว

ท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงถูกต้ังข้อหายุยงปลุกป่ัน ด้วยข้อกฎหมายท่ีก่อนหน้า

น้ีแทบไม่มีการนำามาใช้ แต่อัยการนำามาปัดฝุ่นหลังการประท้วง

เรียกร้องประชาธิปไตยคร้ังใหญ่ และบางคร้ังเกิดความรุนแรงใน

ปี 2562 ดีเจผู้น้ีโดนตัดสินลงโทษท่ีรุนแรง เนื่องจากเขายังคงมี

การพูดปลุกระดมอย่างต่อเนื่อง แม้มีการบังคับใช้กฎหมายความ

ม่ันคงแห่งชาติในฮ่องกงเมื่อปี 2563 Tam เป็นท่ีรู้จักกันดีในชื่อ

เล่นว่า Fast Beat จัดรายการทอล์กโชว์ออนไลน์ท่ีได้รับความ

นิยมรายการหน่ึง เขาแสดงการสนับสนุนประชาธิปไตยอย่างเปิด

เผยและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรง

อิตาลี ไล่ซื้อก๊าซแอฟริกาหวังยุติพึ่งรัสเซีย

โรม • เอเอฟพีรายงานว่า รัฐมนตรีอิตาลีมุ่งหน้าไปแอฟริกา 

กลางเมื่อวันพุธ เพื่อแสวงหาข้อตกลงเร่งด่วนสำาหรับพลังงาน

ใหม่ เนื่องจากอิตาลีพยายามแยกตัวออกจากการพ่ึงพาก๊าซของ

รัสเซีย สาเหตุจากสงครามในยูเครน นายกรัฐมนตรีอิตาลี มาริโอ 

ดรากี กำาลังมองหาทางท่ีจะเพ่ิมแองโกลากับสาธารณรัฐคองโก 

เข้าไปยังแฟ้มของกลุ่มผู้ค้าก๊าซเพื่อทดแทนรัสเซียท่่ีครองสัดส่วน

ถึง 45% ของก๊าซในอิตาลี “เราไม่ต้องการพ่ึงพาก๊าซรัสเซียอีกต่อ

ไป เพราะการพ่ึงพาทางเศรษฐกิจต้องไม่กลายเป็นส่ิงครอบงำาทาง 

การเมือง” นายกรัฐมนตรีอิตาลีให้สัมภาษณ์ นสพ.คอร์ริเยเรเดลลา

เซราท่ีเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ท่ีผ่านมาว่า “การกระจายความเส่ียง

มีความเป็นไปได้ และสามารถเกิดข้ึนได้ในระยะเวลาอันส้ัน เร็ว

กว่าท่ีเราคาดไว้เมื่อเดือนท่ีแล้ว” ดรากีซ่ึงมีผลตรวจโควิด-19 ออก

มาเป็นบวก ส่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลุยจิ ดิ มาโย 

กับรัฐมนตรีกระทรวงการเปล่ียนระบบนิเวศ โรแบร์โต ซินโกลานี 

ทำาหน้าท่ีแทนในการเดินทางไปกรุงลูอันดาของแองโกลาในวันพุธ 

และกรุงบราซาวิลของสาธารณรัฐคองโกในวันพฤหัสบดี.

มื่อวานเขียนถึงความสัมพันธ์ของรัสเซียกับสวีเดน...

เมื่อสวีเดนกับฟินแลนด์ประกาศจะเข้าร่วม NATO  

ขณะที่สงครามยูเครนยังร้อนแรง

สวีเดนดำาเนินนโยบาย “เป็นกลาง” มาตลอด 

ฟินแลนด์ก็เช่นกัน

เช่นเดียวกับสวีเดน ฟินแลนด์มีความสัมพันธ์อัน

ยาวนานกับรัสเซีย ภายใต้ Rurik ผู้ปกครองชาวไวกิ้งคน

แรกของ Kievan Rus 

ชนเผ่า Finnic ก็มีบทบาทสำาคัญในการก่อตั้งรัฐ

รัสเซียแห่งแรกในเคียฟ

ฟินแลนด์ต่างจากสวีเดนตรงที่ว่า ฟินแลนด์มี

พรมแดนติดกับรัสเซียเหมือนยูเครน 

ฟินแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียตั้งแต่ต้น

ศตวรรษที่ 19 ถึงการปฏิวัติบอลเชวิค ปี 1917 อันเป็น

ตอนที่ได้รับเอกราช

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟินแลนด์ยังต้องสู้กับ

การรุกรานของสหภาพโซเวียตภายใต้การนำาของโจเซฟ   

สตาลิน อย่างดุเดือด 

ต้องสูญเสียพื้นที่ชายแดนไปให้รัสเซียมากกว่า 10 

เปอร์เซ็นต์ของประเทศ

ผลจากการถูกปกครองของรัสเซียภายใต้ซาร์และ

การรุกรานของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

ทำาให้ฟินแลนด์มีพรมแดนติดกับรัสเซีย 1,287 กิโลเมตร 

จึงต้องใช้นโยบายต่างประเทศที่เป็นกลางอย่างเป็น

ทางการตั้งแต่ปี 1955

แต่ในความเป็นจริงนั้น นโยบาย “เป็นกลาง” 

ของฟินแลนด์มีขึ้นหลังการลงนามในข้อตกลงระหว่าง

ฟินแลนด์กับสหภาพโซเวียตในปี 1948

ในข้อตกลงที่เรียกว่า “สนธิสัญญามิตรภาพ ความ

ร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” นั้น ฟินแลนด์

สัญญาว่าจะไม่อนุญาตให้กองกำาลังอื่นใดใช้อาณาเขตของ

ตนโจมตีโซเวียต 

ในสนธิสัญญาเดียวกันนั้น สหภาพโซเวียตให้คำามั่นที่

จะไม่บุกฟินแลนด์

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฟินแลนด์ก็ยังคง “ความเป็น 

กลาง” โดยไม่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ NATO 

แม้หลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลง ฟินแลนด์ก็

พยายามพัฒนาความ

สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

กับทั้งตะวันตกและ

รัสเซีย 

ความคิดเห็น

ของประชาชนชาว

ฟินแลนด์ยังให้ความ

สำาคัญกับความเป็น 

กลางมาตลอดเช่น   

กัน

แต่พอรัสเซียบุก

ยูเครน คำาว่า “เป็น 

กลาง” ก็ถูกท้าทายใน

ประเทศเอง

ไม่ต่างกับ

กระแสความรู้สึกที่

เปลี่ยนแปลงไปใน

สวีเดน

โพลต่างๆ 

สะท้อนว่า ก่อนหน้านี้

ประชาชนฟินแลนด์เคยเห็นด้วยกับการเข้าร่วม NATO เพียง 

20 เปอร์เซ็นต์

ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังสงครามยูเครนระเบิด 

ความเห็นของประชาชนก็พุ่งไปที่ 60 เปอร์เซ็นต์

และบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายทั้งฝ่ายรัฐบาลและ

ฝ่ายค้านต่างก็ออกมาประกาศสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก 

NATO ด้วย

“เราต้องเตรียมพร้อมสำาหรับการกระทำาทุกประเภทจาก

รัสเซีย…ไม่มีทางอื่นใดที่จะรับประกันความมั่นคงได้นอกจาก

การป้องปรามและการป้องกันร่วมกันของ NATO ตามที่

รับรองโดยมาตรา 5 ของ NATO” นายกรัฐมนตรีซานนา มา

ริน ของฟินแลนด์ประกาศอย่างเป็นทางการ

นั่นย่อมหมายถึงการที่ 2 ประเทศนี้ต้องการจะพึ่งพา 

“มาตรา 5” ของสนธิสัญญา NATO

ซึ่งระบุว่าหากประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งถูกโจมตี 

กลไก NATO ก็จะถือว่าเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมด 

30 ประเทศ

นั่นคือตัวเลขก่อนที่ฟินแลนด์และสวีเดนจะถูกรับเข้า

เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

การที่นายกรัฐมนตรีหญิงของทั้ง 2 ประเทศยืนแถลง

ข่าวเรื่องเดียวกันนี้พร้อมๆ กันเมื่อสัปดาห์ก่อน ย่อมหมายถึง

การที่ได้ปรึกษาหารือกันแล้ว

เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียใน

ทะเลบอลติกกำาลังเริ่มหวั่นไหวหนัก

เมื่อประเทศที่มีนโยบาย “เป็นกลาง” ตัดสินใจจะ

กระโดดเข้ากับ NATO ที่รัสเซียถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อตัวเอง

โดยตรง นั่นย่อมแปลว่า “ระเบียบความมั่นคงของยุโรป” สูตร

เดิมต้องมีอันปรับเปลี่ยนครั้งสำาคัญ

เป็นความเปลี่ยนแปลงที่

รุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามโลก

ครั้งที่ 2 เลยทีเดียว

แต่ระหว่างที่ยังรอการ

ยื่นใบสมัครจาก 2 ประเทศ

นี้ (ซึ่งเชื่อกันว่าจะทำาใน

เดือนมิถุนายนระหว่างการ

ประชุมสุดยอดของ NATO ที่

มาดริด, สเปน,) 2 ประเทศนี้

จะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่าจะ

ไม่ถูกโจมตีก่อน

เลขาธิการ NATO Jens 

Stoltenberg บอกว่า อาจจะ

ต้องมี “มาตรการชั่วคราว” 

เพื่อคุ้มครอง 2 ประเทศนี้หาก

เกิดกรณีฉุกเฉิน

นี่ก็จะเป็นกรณีที่

ไม่เคยปรากฏมาก่อนใน

ประวัติศาสตร์การเมืองและ

ความมั่นคงระหว่างประเทศ

เช่นกัน

ที่ต้องมีความประหวั่น

พรั่นพรึงถึงขนาดนี้ ก็เพราะ

รัสเซียตอบโต้ถ้อยแถลงของ

ฟินแลนด์และสวีเดนเรื่อง

จะเข้าร่วม NATO อย่างทัน 

ท่วงที

นั่นคือการที่มอสโก                                  

บอกว่าจะเลิกใช้คำาว่า 

“ภูมิภาคบอลติกที่ปลอด

นิวเคลียร์”

มีความหมายว่า พร้อมจะส่งอาวุธนิวเคลียร์ไป

ประจำาการอยู่ในบริเวณนั้น

โดยมีดินแดน Kaliningrad ของรัสเซียที่ถูกล้อมรอบ

โดยประเทศต่างๆ รอบๆ ทะเลบอลติกเป็นฐานสำาคัญของ

รัสเซียเพื่อยันอิทธิพลของ NATO

อีกทั้งยังมีคำาแถลงจากรัสเซียว่า หากสหรัฐฯ และ 

NATO ส่งอาวุธมาช่วยยูเครน เส้นทางการลำาเลียงอาวุธ

เหล่านั้นก็จะกลายเป็น “เป้าหมายทางทหาร” ที่รัสเซีย

สามารถจะโจมตีได้อย่างชอบธรรม

เพราะรัสเซียอ้างว่านั่นคือ “ภัยคุกคาม” ที่ NATO มี

ต่อรัสเซียอีกด้วย

โอกาสของการที่สงครามยูเครนจะขยายวงกลายเป็น 

“สงครามยุโรป” ก็ดูเหมือนจะเพิ่มดีกรีของความเป็นไปได้

ขึ้นมาทันที!.

เ

รัสเซียใกล้ยึด‘มารีอูโปล’เบ็ดเสร็จ
เคียฟ • หลังจากทหารรัสเซียโจมตีโอบล้อมเมืองมารีอูโปล เมือง

ท่ายุทธศาสตร์สำาคัญทางใต้ของยูเครนมาแล้วเกือบ 2 เดือน รัสเซีย                                                                                    

ใกล้ยึดเมืองนี้ ไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ แม้ทางยูเครนยืนยันว่าจะยัง

ต่อสู้ป้องกันเมืองนี้ ไว้ ให้ได้ ขณะที่ทั้ง 2 ชาติตกลงเบื้องต้นที่จะ

เปิดเส้นทางให้พลเรือนอพยพออกจากเมือง

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

พุธท่ี 20 เมษายน 2565 ว่าสง                                           

ครามรัสเซียรุกรานยูเครนท่ียัง

ยืดเย้ืออยู่ต่อไป โดยยังมีการสู้

รบอย่างดุเดือดทางตะวันออก

และทางใต้ของยูเครน ขณะท่ี                                             

ชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมน 

ตรียุโรปเดินทางถึงกรุงเคียฟใน                                               

วันเดียวกัน เป็นสัญญาณล่า 

สุดถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง

ระหวา่งยเูครนกบัสหภาพยโุรป 

มิเชลโพสต์ทางโซเชียล 

มีเดียเมื่อวันพุธว่า เขาอยู่ใน

กรุงเคียฟในวันนี้ ในใจกลาง

ของเสรีภาพและประชาธิปไตย

ของทวีปยุโรป

ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มิเชล

เดินทางถึงกรุงเคียฟ กระทรวง

กลาโหมสหรัฐแถลงว่า เมื่อ

เร็วๆ นี้ ได้ส่งเครื่องบินขับไล่

หลายลำาและอะไหล่เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถให้กับกองทัพ

อากาศยูเครน 

ด้านสถานการณ์การสู้รบ                                            

ที่เมืองมารีอูโปล เมืองท่ายุทธ                                     

ศาสตร์สำาคัญทางใต้ของยูเครน 

เข้าใกล้ถึงจุดแตกหักแล้วหลัง

จากทหารรัสเซียปิดล้อมเมือง

นี้มาแล้วเกือบ 2 เดือน ทำาให้

พลเรือนติดค้างอยู่ในเมือง

กองทัพรัสเซียยื่นคำาขาด

ให้ทหารยูเครนท่ียังคงปักหลัก

ต่อสู้อยู่ในเมืองมารีอูโปลให้ยอม

จำานนอีกคร้ังเมื่อวันพุธ คราว

น้ีขีดเส้นตายท่ีเวลา 14.00 น. 

ตามเวลารัสเซีย หรือ 18.00 น. 

ตามเวลาไทย โดยจะเปิดเส้น

ทางอพยพให้กับทหารรัสเซียที่

ยอมวางอาวุธ 

ขณะที่ เซร์ฮีย์ โวยนา ผู้

บัญชาการกองพันนาวิกโยธินที่ 

36 ของยูเครนที่ซ่อนตัวอยู่ใน

โรงถลุงเหล็กกล้าอาซอฟสตัล

ในเมืองมารีอูโปล กล่าวก่อน

ถึงเส้นตายของรัสเซียบอกว่า 

ทหารในกองพันของเขาเหลือ

เวลาที่จะมีชีวิตอยู่เพียงไม่กี่วัน

หรือเพียงไม่กี่ชั่วโมง ฝ่ายศัตรู

มีทหารมากกว่าเรา 10 ต่อ 1 

และขอร้องต่อผู้นำาโลกทุกชาติ

ให้ช่วยชีวิตกองพันของเขา ขอ

ให้ชาติต่างๆ รับยูเครนเป็นดิน

แดนของตนในฐานะประเทศ

ที่สาม 

พาฟโล คีรีโลนโก ผู้รับ

ผิดชอบด้านเสนาธิการทหารใน

จังหวัดโดเนตสก์ของยูเครน ให้

สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นเม่ือวัน

อังคาร ยืนยันว่าทหารยูเครนยัง

คงปักหลักต่อสู้ปกป้องเมืองมารี

อูโปล ธงของยูเครนโบกสะบัด

อยู่ท่ัวเมือง ในบางเขตของเมือง                                    

มีการยิงต่อสู้บนท้องถนนระหว่าง

ทหารยูเครนกับทหารรัสเซีย ยัง

พูดไม่ได้ว่ารัสเซียเข้าควบคุมเมือง

ไว้ได้แล้ว 

อีรีนา เวเรชชุค รองนา 

ยกรัฐมนตรียูเครน โพสต์ทาง

เทเลแกรมเมื่อวันพุธว่า ยูเครน

และรัสเซียตกลงเบื้องต้นที่จะ

เปิดเส้นทางท่ีปลอดภัยให้ผู้หญิง, 

เด็กและคนชราอพยพออกจาก

เมืองมารีอูโปล 

ด้านกระทรวงกลาโหม

ยูเครนแถลงถึงสถานการณ์

การสู้รบในแนวหน้าว่า ทหาร

ยูเครนตอบโต้กลับทหารรัสเซีย

ท่ีโจมตีเมืองอิซูม ทางใต้ของประ 

เทศท่ีเป็นส่วนหน่ึงเมืองคาร์คีฟ                                                   

เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ.

โรฮีนจาหนีศูนย์กักกันในมาเลย์รถชนดับ6

กัวลาลัมเปอร์ • ผู้ลี้ภัยชาว

โรฮีนจาโดนรถชนเสียชีวิต 6 

ราย บนทางหลวงในมาเลเซีย 

ในจำานวนนี้เป็นเด็ก 2 คน หลัง

ชาวโรฮีนจาเกือบ 600 คน หนี

ออกจากศูนย์กักกันท่ีเกิดเหตุจลา 

จลในรัฐปีนังเมื่อเช้ามืดวันพุธ 

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย  

งานเมื่อวันพุธท่ี 20 เมษายน 

2565 ว่า ผู้ล้ีภัยชาวโรฮีนจา 582  

คน หนีออกจาก “ซุนไงบากัป” 

ศูนย์กักกันผู้อพยพช่ัวคราวท่ีต้ัง

อยู่ทางตอนเหนือของรัฐปีนัง                             

มาเลเซีย หลังเกิดเหตุจลาจล

ในศูนย์กักกันแห่งน้ีเม่ือเวลา

ราว 04.30 น.ในวันพุธ โดยพวก

เขาพังประตูและร้ัวตะแกรง

เหล็กของศูนย์กักกันแห่งนี้ เจ้า

หน้าที่รักษาความปลอดภัยที่

ปฏิบัติหน้าที่ ในศูนย์แห่งนี้ ใน

ขณะเกิดเหตุมีเพียง 23 คน ไม่ 

สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้                                               

ได้

กองตรวจคนเข้าเมืองมา                                        

เลเซียแถลงในเวลาต่อมาว่า จับ 

กุมผู้ล้ีภัยกลับมาได้แล้ว 362 คน 

ตำารวจมาเลเซียเผยว่ากำา 

ลังสอบสวนสาเหตุที่เกิดจลา 

จลในศูนย์กักกันแห่งนี้ ตำารวจ

และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่างๆ 

เร่งติดตามจับผู้ลี้ภัยที่ยังหลบ

หนีอยู่ 

วัน ฮัสซัน วัน อาห์หมัด 

ผู้บัญชาการตำารวจรัฐเกดะห์ที่ 

ติดกับรัฐปีนัง แถลงทางไลฟ์

สตรีมว่า ผู้ล้ีภัยชาวโรฮีนจาท่ีหนี

ออกจากศูนย์กักกันถูกรถชนเสีย

ชีวิต 6 ราย โดยเป็นชาย 2 คน, 

หญิง 2 คน เด็กชาย 1 คน และ

เด็กหญิง 1 คน ขณะท่ีพวกเขา

พยายามข้ามทางหลวงท่ีห่างจาก

ศูนย์กักกันที่หนีออกมาราว 8 

กิโลเมตร 

แม้มาเลเซียไม่ยอมรับ

สถานะผู้ลี้ภัยของชาวโรฮีนจา 

แต่เป็นประเทศที่เป็นจุดหมาย

ปลายทางมานานแล้วของชาว

โรฮีนจาที่หนีการกดขี่ข่มเหงใน

เมียนมาหรือจากค่ายผู้ลี้ภัยใน

บังกลาเทศ 

ตั้งแต่ปี 2563 เจ้าหน้าที่

มาเลเซียรวบรวมผู้อพยพชาว

โรฮีนจาหลายพันคนมาอยู่ใน

ศูนย์กักกันหลายแห่ง ระบุว่า

เป็นส่วนหนึ่งของการหยุดการ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

กลุ่มสิทธิมนุษยชนเผยว่า ศูนย์

กักกันเหล่านี้มีสภาพที่แออัด

และสกปรก

ก่อนเกิดเหตุจลาจลเมื่อ

วันพุธ ศูนย์กักกันแห่งนี้เป็นที่

อาศัยของผู้ลี้ภัยโรฮีนจา 664 

คน ในจำานวนนี้เป็นเด็ก 137 

คน.

จับกลับ • ตำ�รวจม�เลเซียเผยแพร่ภ�พของผู้อพยพช�วโรฮีนจ�ที่หลบหนีจ�กศูนย์ควบคุมตัวในรัฐปีนัง ถูกต�มจับกลับม�ได้นั่งอยู่ใน

รถบรรทุกของกรมตรวจคนเข้�เมืองเมื่อวันที่ 20 เมษ�ยน. 

ไฉนฟินแลนด์จึงจูงมือ

สวีเดนขอเข้า NATO?
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เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ หรือทนาย

ตั้ม กังวลว่าอาจมีผู้เสียหายบางรายมาแจ้งความเท็จ 

ขอให้ผู้ที่จะมาแจ้งไตร่ตรองให้ดี เจ้าหน้าที่จะรวบรวม

พยานหลักฐานและจะถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายข้อหา

แจ้งความเท็จ และอาจจะถูกคู่กรณีฟ้องที่ทำาให้เกิด

ความเสียหายอีกด้วยส่วนหนึ่ง

โฆษก บช.น.ยืนยันว่า ผู้บัญชาการตำารวจแห่ง

ชาติและผู้บัญชาการตำารวจนครบาลให้ดำาเนินคดีอย่าง

ตรงไปตรงมา ตามพยานหลักฐานและตามกฎหมาย ซึ่ง

มอบหมายให้ พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ เป็นผู้ควบคุม

กำากับดูแลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยอิงจาก

พยานหลักฐานเป็นหลักอีกด้วย

ที่ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำารวจสอบ 

สวนกลาง (บช.ก.) นายษิทรา เปิดเผยว่า มั่นใจใน

ตำารวจ ถึงแม้หลายคดีจะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่มีการ

จัดเก็บพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจน สำานวนค่อนข้าง

แน่น มีจุดบอดเพียงแค่ผู้เสียหายมาช้าไป และเหตุเกิด

ขึ้นหลายปี แต่ก็ยังไม่ขาดอายุความ ซึ่งพบตัวอย่างใน

ต่างประเทศที่คนใหญ่คนโตถูกดำาเนินคดี  เพราะเชื่อ

ว่าเหยื่อไม่กล้าแจ้งความ 

ส่วนผู้เสียหายรายที่ 15 ซึ่งเป็นไฮโซสาวอายุ

ประมาณ 30 ปีนั้น ได้ประสานตนมานานแล้ว แต่ไม่

ขอเปิดเผยตัวตนเพราะเป็นผู้มีชื่อเสียง และเข้าให้การ

กับพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินีเมื่อวันก่อนเรียบร้อย

แล้ว โดยเหตุเกิดเมื่อปี 2551 หลังจากพูดคุยกับผู้ก่อ

เหตุได้ประมาณ 4 เดือน ก็ถูกผู้ก่อเหตุพาไปที่ห้องพัก

ในคอนโดฯ เช่นเดียวกับผู้เสียหายรายอื่นๆ จากนั้น

ถูกลวนลาม จูบปาก แต่สามารถหนีออกมาได้ จึงมา

ให้การในฐานะพยาน 

นอกจากนี้ ยังมีเหยื่อประสานตนมาอีก 2 คน 

แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ และมีผู้เสียหายบาง

รายแจ้งตนว่ามีการพยายามจ่ายเงินให้จบเรื่อง ขณะ

นี้มีผู้เสียหายบางรายไม่ให้ความร่วมมือและไม่อยาก

ติดต่อกับตน จึงอาจไปยื่นเรื่องกับทางตำารวจในเรื่อง

ของบุคคลที่ชักจูงผู้เสียหาย

นายษิทรากล่าวว่า คดีคงยังไม่ส่งฟ้องเร็วๆ นี้ 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ ได้กันผู้เสียหายเป็นพยาน 3 ราย จาก  

12 คน อย่างไรก็ตาม มีผู้ใหญ่ที่สนิทกับตนและหัวหน้า

พรรคการเมืองหนึ่งมาเตือนว่าให้ระวังโดนพรรคโต้

กลับ ก็ไม่ทราบว่าเป็นการเตือนในลักษณะไหน แต่

ยอมรับว่ากังวลว่าจะมีคนแฝงตัวมาเป็นผู้เสียหาย

มาทำาให้ดูเป็นเกมการเมือง จนทำาให้เหยื่อทั้งหมดดู

เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมา จากนี้มีใครติดต่อมาต้องระวัง

มากขึ้น ที่ผ่านมาก็ได้ตรวจสอบทุกเคส บางคนมีแชต 

ภาพถ่ายหลักฐาน แต่คนที่มาเล่าเหตุการณ์อย่างเดียว

ก็คงต้องตรวจสอบอย่างละเอียด

เขากล่าวอีกว่า ตอนนี้ ไม่ได้พูดคุยกับผู้เสียหาย

รายแรกแล้ว เพราะเขาไม่ให้ความร่วมมือกับตน ซึ่ง

มีตำารวจยศพลตำารวจตรีนายหนึ่งคอยมาคุยกับแม่ จึง

กังวลว่าจะเป็นคนห้ามผู้เสียหายมาคุย ซึ่งตนเองบอก

ให้ทำาหนังสือมอบฉันทะ ให้ไปค้านการประกันตัวผู้

ต้องหาที่ศาล แต่เหยื่อรายนี้ก็ไม่ทำา ทั้งนี้ ได้มอบคลิป

อีกชิ้นระหว่างผู้เสียหายกับผู้ต้องหาเป็นหลักฐานให้

ตำารวจไปแล้ว

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรค

ประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณ 

วิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวในการแถลง

การขอโทษ และให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง โดย

มีตนเป็นประธาน เพื่อกำาหนดแนวทางในการตรวจ

สอบคุณสมบัติของผู้ที่จะดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ของพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มเติมจากข้อบังคับพรรคที่

มีอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การใช้ตำาแหน่ง

ไปแสวงประโยชน์ รวมถึงพิจารณาแนวทางการ

ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีอดีตรองหัวหน้า

พรรคด้วย ขณะนี้มีรายชื่อคณะกรรมการครบ 9 คน 

ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลภายในและภายนอกพรรค 

ดังนี้ 1.น.ส.รัชดา ธนาดิเรก 2.นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 

3.น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ 4.พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ 

5.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส่วนบุคคลภายนอก ได้แก่ 

1.น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ 

มนุษยชน (กรรมการสิทธิคนพิการสหประชาชาติ) และ

นายกสมาคม ส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ 2.น.ส.สุ 

เพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำานวยการมูลนิธิส่งเสริมความ

เสมอภาคทางสังคม 3.นางเรืองรวี พิชัยกุล ผู้อำานวย

การสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา 

4.น.ส.ธนวดี ท่าจีน ผู้อำานวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง

“สำาหรับกรรมการภายนอกทั้ง 4 ท่านที่ได้เรียน

เชิญมาร่วมงาน ทุกท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทด้านการต่อ

ต้านการคุกคามทางเพศและการส่งเสริมความเสมอ

ภาคระหว่างเพศมาอย่างยาวนาน เป็นที่รู้จักและไว้

วางใจของสังคม จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำางาน

ของคณะกรรมการว่าจะทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยจะไม่มี

การแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมใดๆ และจะให้มีการ

ประชุมวาระแรกโดยเร็วที่สุด เพื่อกำาหนดแนวทางการ

ทำางานต่อไป” น.ส.รัชดากล่าว.

ตร.แถลง

ได้มีการทำาในรูปของคณะกรรมการตั้งแต่วันเกิดเหตุ 

ซึ่งเป็นเวลากว่า 1 เดือน จึงเชื่อมั่นในพยานหลักฐาน

ทั้งหมดที่มี

“ในวันที่ 26 เม.ย.นี้ จะมีการชี้แจงทุกขั้นตอน

ตั้งแต่เริ่มต้นในประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ ไม่

ว่าจะเป็น เรื่องของเหตุการณ์ เรือลำาเกิดเหตุ ความ

ผิด อัตราโทษ ข้อเท็จจริง ไปจนถึงประเด็นการปัสสาวะ 

โดยขณะนี้พยานหลักฐานบ่งชี้ ได้ว่าเป็นความผิดฐาน

กระทำาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

ซึ่งไม่ได้เป็นการทำาร้ายร่างกาย เนื่องจากบาดแผล

ตามร่างกายนั้นเข้ากับใบพัดเรือ จึงมีความเห็นสรุป

สำานวนเช่นนี้ และมั่นใจว่าสามารถชี้แจงให้ประชาชน

หายสงสัยได้ อย่างไรก็ตาม หากอัยการมีข้อสงสัยที่

ต้องการให้สอบสวนเพิ่มเติม ตำารวจก็ยินดี” พล.ต.ท.จิร

พัฒน์กล่าว

พล.ต.ท.จิรพัฒน์กล่าวอีกว่า ส่วนประเด็นที่นาย

อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อ

อาชญากรรม นำาหลักฐานใหม่มามอบให้กับพนักงาน

สอบสวนนั้น ตำารวจก็ยินดีรับฟัง และรวบรวมหลักฐาน

เข้าสู่สำานวน แต่หากเป็นหลักฐานที่ตำารวจมีอยู่แล้ว ก็จะ

รับไว้ตามแต่ละประเด็น ทั้งนี้เชื่อว่าหลักฐานดังกล่าวเป็น

หลักฐานที่ตำารวจมีอยู่แล้ว และอยากฝากถึงประชาชน

ว่า การทำางานในรูปของคณะกรรมการที่มีหลายฝ่าย

เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานสืบสวน กองพิสูจน์หลักฐาน 

จะมีน้ำาหนักมากกว่าหลักฐานของคนคนเดียวหรือไม่

วันเดียวกัน พนักงานสอบสวน สภ.เมือง นนทบุรี 

ได้ยื่นคำาร้องขอยกเลิกการผัดฟ้อง น.ส.อิจศรินทร์ 

หรือกระติก จุฑาสุขสวัสดิ์ ผู้ต้องหาคดี ในข้อหา

แจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่

พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำานาจสืบสวน

คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 172 

ทั้งนี้ เหตุผลในการยื่นระบุว่า วันที่ 12 เม.ย.65 

พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมผู้ต้องหา กระทำา

ความผิดฐานทำาให้เสียหาย ทำาลาย ทำาให้สูญหายหรือไร้

ประโยชน์ ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทำาความผิดเพื่อ

ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องได้รับโทษหรือได้รับโทษน้อยลง ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184 

โดยศาลแขวงนนทบุรีพิจารณาแล้วมีคำาสั่งให้

ยกเลิกผัดฟ้องคดีนี้ ซึ่งการยกเลิกผัดฟ้องมีผลตั้งแต่

วันที่ศาลมีคำาสั่ง (19 เม.ย.) โดยไม่มีการผัดฟ้องข้อหา

ดังกล่าวอีกต่อไป ส่วนการดำาเนินคดี ก็จะขึ้นอยู่กับอายุ

ความของแต่ละข้อหา ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีก่อนหน้า

นี้ที่พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรียื่นคำาร้องต่อ

ศาลแขวงนนทบุรี ขอผัดฟ้องครั้งที่ 3 โดยศาลแขวง

นนทบุรีอนุญาตให้ผัดฟ้องครั้งที่ 3 เป็นเวลา 6 วัน 

จนถึงวันที่ 22 เม.ย.

ด้านนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรม

ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉ

ขบวนการสร้างหลักฐานเท็จคดีแตงโม โดยนำาหลัก

ฐานเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่อ้างว่า แตงโมไม่ได้ตกเรือ

ที่บริเวณด้านท้ายเรือ โดยนายวัชรไกรศร เกตุจรัส ผู้

เชี่ยวชาญด้านแสงและเงา วิเคราะห์จากภาพกล้อง

วงจรปิดที่ ได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ หรือ กฟผ. ใน

เวลา 22.34 น.ของวันเกิดเหตุ ระบุว่าวิเคราะห์จาก

ภาพนี้ แตงโมได้ลุกขึ้นยืนและเดินเข้าไปในตัวเรือ 

เชื่อว่าแตงโมน่าจะตกจากหัวเรือ และน่าจะเป็นการ

บิดเบือนพยานหลักฐาน ซึ่งตนมั่นใจว่าคดีดังกล่าว

เป็นการฆาตกรรม ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ

“ส่วนกรณีพบเส้นผมที่ตำาแหน่งด้านท้ายเรือ

และด้านข้างส่วนท้ายเรือทั้งหมดจำานวน 3 เส้น ขอ

ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้น

มา เพราะไม่ได้ตรวจพบตั้งแต่วันแรก อาจทำาให้รูป

คดีบ่งบอกว่าเป็นการเกิดจากอุบัติเหตุ และส่วนเรื่อง

บาดแผลที่ต้นขาด้านขวา เชื่อว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ 

โดยอ้างจากบทวิเคราะห์จากศัลยแพทย์ โรงพยาบาล

พระมงกุฎฯ พบว่าเกิดจากของมีคม ต้องเป็นระดับ

มีดผ่าตัด คัตเตอร์ กระจกหรือขวดแก้วแตกกรีดหรือ

บาด แต่บาดแผลที่เกิดจากใบพัดเรือขณะกำาลังหมุน

จะมีลักษณะฉีกขาดหลายแผลลึกและขนานกัน” นาย

อัจฉริยะระบุ 

นายอัจฉริยะระบุด้วยว่า ส่วนกรณีที่ ทนายเดชา 

ทนายคลายทุกข์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง 

เฟซบุ๊กว่า สำานวนคดีจะมีการปิดแล้ว แต่ทำาไมยังนำา

หลักฐานที่อ้างว่าเป็นหลักฐานชิ้นใหม่นำามาเปิดเผย

กับสื่อมวลชนนั้น ทนายเดชารู้ได้อย่างไรว่าสำานวนปิด

แล้ว ซึ่งการนำาหลักฐานมาให้กับพนักงานสอบสวนของ

ตน เชื่อว่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำาคัญในคดีแตงโม หาก

เป็นหลักฐานเท็จ ก็ขอให้มีการฟ้องร้องมา ตนจะรับผิด

ชอบทุกคำาพูดและทุกการกระทำา

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันที่ 21 เม.ย. นาย

อัจฉริยะจะเดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามเพื่อ

แจ้งเอาผิดกับพนักงานสอบสวนคดีแตงโม ในข้อหา

ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในเวลา 10.00 น.
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เจอฉลามวาฬทะเลพีพีว่ายโชว์ นทท.

กระบี่ • เฟซบุ๊กของนักดำารายหนึ่งบนเกาะพีพี ต.อ่าวนาง  

อ.เมืองกระบี่ ได้ โพสต์ข้อความ “วันแห่งความโชคดี เราดำาน้ำา

กับฉลามวาฬวันนี้ ที่ Island Dives” พร้อมคลิปฉลามวาฬขนาด

ใหญ่ว่ายวนเวียนไปมา ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊ก 

ดังกล่าว ชื่อนายจิรศักดิ์ พุทธวรรณ เป็น ผจก.สถานประกอบ

การดำาน้ำา ไอส์แลนด์ไดฟ์เวอร์ เกาะพีพี บ.ชาวเกาะบริการ 

โดยเล่าว่าเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา ขณะตนนำานักท่องเที่ยวดำาน้ำา

บริเวณเกาะบิดะนอกพื้นที่เกาะพีพี ขณะกำาลังถ่ายบรรยากาศ

ใต้น้ำาอยู่นั้นต้องตกใจและตื่นเต้นเป็นที่สุด เมื่อได้เจอกับฉลาม

วาฬขนาดใหญ่ ความยาวประมาณ 7-10 เมตร ว่ายเข้ามาใกล้

อย่างเป็นมิตรและมีความคุ้นเคยไม่มีท่าทีจะทำาร้าย อวดโฉม

ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ ซึ่งกว่า 2 ปีที่ผ่านมาเจอพิษโควิด 

ทำาให้นักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวเกาะพีพี ส่งผลระบบนิเวศในหมู่

เกาะต่างๆ ของเกาะพีพีได้พักฟื้นตัว ทำาให้มีสัตว์น้ำาต่างๆ แพร่

พันธุ์และเข้ามาอาศัยเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหา

ยาก ตอนนี้ใต้ทะเลเกาะพีพีมีความสวยงามมากขึ้น  นอกจาก

นี้ยังพบฉลามหูดำาเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 60-100 ตัว มีกุ้ง 

ปลาสวยงาม ปลาการ์ตูนกลับมาอีกครั้ง

ทหารปะทะแก๊งขนยาคนร้ายตาย 1

เชียงใหม่ • วันที่ 20 เม.ย.65 ทหาร ร้อย.ทพ.3201 บก.ควบคุม 

ทพ.ศปก.ทภ.3 เข้าตรวจสอบพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน

ช่องทางป่ากุ๋ย บ้านป่ากุ๋ย ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลัง

เจ้าหน้าที่ปะทะกับขบวนการขนยาเสพติดและยึดของกลางได้

หลายรายการ โดยเจ้าหน้าที่ ได้ออกลาดตระเวนช่องทางดัง

กล่าวอย่างเข้มงวด กระทั่งพบชายฉกรรจ์ประมาณ 7-10 คน 

เดินลัดเลาะแนวป่าจากฝั่งเมียนมาเข้ามายังฝั่งไทย จึงแสดงตัว

ขอตรวจสอบ แต่กลุ่มคนดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด

ยิงใส่เพื่อเปิดทางหลบหนี ทำาให้เกิดการยิงต่อสู้กันประมาณ  

5 นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ จากการตรวจ

สอบพบฝ่ายตรงกันข้ามเสียชีวิต 1 ราย ใกล้กันพบปืนลูกซอง

ยาว 1 กระบอกพร้อมลูกกระสุน และยังพบอุปกรณ์เสพยาบ้า

และกระสอบฟางที่กลุ่มคนดังกล่าวทิ้งเอาไว้ 3 ใบ ใบแรกบรรจุ

ยาบ้า 15 ห่อ  รวม 96,000 เม็ด ใบที่ 2 มียาบ้า 26,000 เม็ด 

เฮโรอีน 28  ขวด และใบที่ 3 มียาบ้า 124,000 เม็ด รวมของ

กลางยาบ้าที่ยึดได้ทั้งหมด 246,000 เม็ด ขณะเดียวกันตรวจ

พบรถยนต์ โตโยต้า ทะเบียน บห 134 เชียงใหม่ ขับลัดเลาะ

ป่าเขาห่างจากจุดปะทะประมาณ 500 เมตร จึงได้เข้าไปตรวจ

สอบ แต่ปรากฏว่าได้เร่งเครื่องหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงยิงยางรถ

จนสกัดเอาไว้ได้ แต่คนขับฉวยโอกาสหลบหนีไปก่อน.

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด ลูกหนี้

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๓/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด ผูรองขอ  ย� นคํารองขอ

ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท อินเตอรคอมพิวเตอร จํากัด ลูกหนี้ มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถ

ที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท แต

กิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ ของลูกหนี้ ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง ในวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผู ใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้

ประการใด ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

กรุงเทพฯ • วันที่ 20 เม.ย. 

มีความคืบหน้าคดีอาสากู้ภัย

มูลนิธิสยามรวมใจยกพวก

ทำาร้ายร่างกายอาสามูลนิธิป่อ

เต็กตึ๊งย่านพระราม 4 มีผู้เสีย

ชีวิต 1 ราย ชุดสืบสวนของ 

กก.สส.บก.น.5, สน.ทองหล่อ 

และ กก.3 บก.สืบสวนสอบสวน 

บช.น.ตามจับกุมได้ครบแล้วทั้ง 

9 คน คือ นายธีระชัย บัวผัน

สระน้อย อายุ 41 ปี นายปรีชา 

จันทร์แสง อายุ 27 ปี นายวีระ

ศักดิ์ วงษ์ศรี อายุ 20 ปี นาย

คุณากร ขวานทอง อายุ 25 ปี 

นายจิรวัฒน์ หรือเบียร์ บรรเจิด

วัฒนกุล อายุ 48 ปี นายกฤษฎา 

หรือโจ๊ก น้อยศิริสุข อายุ 42 ปี 

นายฤทธิรุทร หรือบอมบ์ มูล

ทองชุน อายุ 29 ปี นายพัทธ

นันท์ ชาติไทย อายุ 39 ปี โดย

จับได้ที่บ้านพักซอยสุขุมวิท 70 

และนายจักรกฤษณ์ ดวงรัตน์

มาลี อายุ 32 ปีติดต่อขอเข้า

มอบตัว เบื้องต้นให้การรับ

เพียงว่าอยู่ในเหตุการณ์คืนวัน

เกิดเหตุ แต่ยังไม่มีใครพูดถึง

กรณีใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่อริแต่

อย่างใด

พ.ต.อ.ดวงโชติ สุวรรณ

จรัส ผกก.สน.ทองหล่อ เปิดเผย

ว่า จากนี้จะขยายผลหามือปืน 

ขณะนี้ทั้ง 9 คนยังไม่มีการรับ

สารภาพในประเด็นนี้ ซึ่ง พงส.

ได้สั่งการให้รวบรวมพยานหลัก

ฐานและยื่นต่อศาลเพื่อขอ

ออกหมายจับอาสาสมัครและ

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ในข้อหาเดียวกัน คือ ร่วมกัน

มั่วสุมโดยมีอาวุธ แต่จะต้อง

มีการแจ้งข้อหาตามความผิด

พระราชบัญญัติจราจรเกี่ยว

กับการกีดขวางเส้นทางด้วย 

เพราะในวันเกิดเหตุมีการปิด

ช่องการเดินรถจราจรนาน

หลายชั่วโมง ถือเป็นความ

ผิดที่ปล่อยผ่านไม่ได้  เพราะ

ตำารวจได้พยายามเจรจาให้เปิด

การจราจรหลายครั้ง  

อย่ าง ไรก็ตาม กอง

พิสูจน์หลักฐาน สตช.ได้เก็บ

คราบเขม่าดินปืนจากนาย

พัทธนันท์และนายจักรกฤษณ์ 

สองอาสามูลนิธิสยามรวมใจ 

โดยจะนำาไปตรวจพิสูจน์ทาง

วิทยาศาสตร์ เพื่อสืบหาว่าใคร

เกี่ยวข้องกับการยิงนายชุษณะ  

โชติพรม อายุ 25 ปี เจ้าหน้าที่

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเสียชีวิต เพื่อ

ดำาเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่น 

ต่อไป.

จับ9อาสาสยามรวมใจขยายผลหามือยิง

กรุงเทพฯ • ตำารวจภูธรภาค 1 

เผยระดมกวาดล้างอาชญากรรม

ช่วงสงกรานต์ ได้ผู้ต้องหา 395 

คน ยึดอาวุธปืน 368 กระบอก 

พร้อมยาเสพติดและคดีค้างเก่า

วันที่ 20 เม.ย.65 ที่กอง

บัญชาการตำารวจภูธรภาค  1 

(บช.ภ.1) พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิ

จิตร ผบช.ภ.1  พล.ต.ต.พีระพงศ์ 

วงษ์สมาน รอง ผบช.น.ปฏิบัติ

ราชการ  บช.ภ.1 ร่วมกันแถลง

ผลดำาเนินการป้องกันและปราบ

ปรามอาชญากรรมช่วงวันหยุด

ยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง

วันที่ 8-17 เม.ย.65 โดยมีการ

ตรวจยึดของกลาง อาทิ อาวุธ

ปืน, เครื่องกระสุนปืน, ยาเสพ

ติด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.ท.จิรพัฒน์เปิดเผย

ว่า ตามที่รัฐบาลและ  พล.ต.อ.สุ

วัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้

กำาชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ

ทั้ งประเทศระดมกวาดล้ าง

อาชญากรรมทุกชนิด ทั้งอาวุธ

ปืน วัตถุระเบิด การพนัน 

แรงงานต่างด้าว  สถานบริการ 

ยาเสพติด ในช่วงเทศกาล

ภ.1กวาดล้างยึดปืนยาเสพติดเพียบ

สงกรานต์ที่ผ่านมา  ตำารวจภูธร

ภาค 1 ได้สั่งการให้ทั้ง 9 จังหวัด

ในความรับผิดชอบของตำารวจ

ภูธรภาค 1 และศูนย์สืบภาค 1 

ทำาการระดมกวาดล้างมาตั้งแต่

วันที่ 8 เม.ย.จนถึง 17 เม.ย.ที่

ผ่านมา

โดยจำาแนกเป็นประเภท

ต่างๆ ดังนี้ คดีอาวุธปืนจับกุม  

393 ราย ผู้ต้องหา 395 คน รวม

อาวุธปืน 368  กระบอก แยก

เป็นปืนมีทะเบียน 237 กระบอก 

ปืนไม่มีทะเบียน 131 กระบอก 

เครื่องกระสุนปืนจำานวน  1,912 

นัด ระเบิดปิงปองจำานวน 9 ลูก 

และประทัดลูกบอลจำานวน 453 

ลูก คดีการพนันจับกุม 558 ราย 

ผู้ต้องหา 672 คน คดียาเสพติด

จับกุม 1,016 ราย ผู้ต้องหา 1,029 

คน แบ่งเป็นยาบ้า 1,022,750 

เม็ด  ยาไอซ์ 172.360 กรัม เคตา

มีน 13.390 กรัม กัญชา 849.390 

กรัม ยาอี 3 เม็ด และเฮโรอีน 

1.6  กรัม คดีความผิดเกี่ยวกับ

สถานบริการจับกุม 111 ราย  ผู้

ต้องหา 111 คน คดีประเภทตาม

ความผิด พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.

2522 (แรงงานต่างด้าว) จับกุม  

1,667 ราย ผู้ต้องหา 1,667 

คน คดีค้างเก่าบุคคลตามหมาย

จับ จับกุม 1,342 ราย ผู้ต้องหา 

1,198  คน คดีอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี จับกุม 534 ราย ผู้

ต้องหา 535 คน

อย่างไรก็ตาม ตำารวจ

ภูธรภาค 1 ได้สนองนโยบาย

รัฐบาลและ สตช.ในการดูแลพี่

น้องประชาชน โดยการระดม

กวาดล้าง ป้องกันปราบปราม

อาชญากรรม เพื่อสร้างความเชื่อ

มั่นและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 

ลดปัญหาการก่อความไม่สงบ

เรียบร้อย และได้ขอความร่วม

มือจากภาคประชาชนและหน่วย

งานให้ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันโรคโควิดของ สธ.อย่าง

เคร่งครัด.

ปัตตานี • เมื่อวันที่ 20 เม.ย.65 

มี ความคื บหน้ ากรณี คนร้ าย

บุกเดี่ยวชิงทองห้างทองยั่งฮับ

เต็ง แอนด์ จิวเวลรี่ ในห้างบิ๊กซี

ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี เมื่อวันที่ 

18 เม.ย.ที่ผ่านมา กวาดสร้อยคอ

ทองคำาหนัก 13 บาท 50 สตางค์ไป 

เมื่อเวลา 01.30 น. วันที่ 20 เม.ย.  

ตำารวจกองปราบ กก.6 บก.ปป.

ร่ วมกับชุ ดสืบสวน กก .สส . 

จ.ปัตตานี สามารถตามแกะรอย

และจับกุมคนร้ายรายนี้ ได้ ชื่อ

นายอนันตชัย หวานจันทร์หอม 

หรือแอ๊ด อายุ 32 ปี ที่อยู่ 25 ต.แม่

กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม เคย

เป็นอาสาสมัครกู้ชีพปัตตานี ตาม

หมายจับของศาลจังหวัดปัตตานี 

ที่ 194/2565 ลงวันที่ 19 เม.ย.65 ได้

ตัวที่หน้าร้านบูมเมอแรง ถ.นิพัทธ์

ภักดี เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 

จ.สงขลา จากการตรวจค้นในตัว

ยึดสร้อยคอทองคำา 3 เส้น หนัก

ประมาณ 3 บาท

ผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้

ก่อเหตุจริง ส่วนรถจักรยานยนต์

ที่ใช้ก่อเหตุนั้นได้นำาไปฝากไว้กับ

เพื่อนที่บ้านเช่าพื้นที่ ม.7 ต.บ่อ

ทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เจ้า

หน้าที่จึงได้นำาตัวผู้ต้องหาไปตรวจ

ค้นและพบรถคันก่อเหตุ และ

ควบคุมตัวเพื่อนผู้ก่อเหตุเนื่อง 

จากพบว่าที่มือมีร่องรอยของสี

สเปรย์ ก่อนนำาตัวไปสอบสวนที่ 

สภ.เมืองปัตตานี

นายอนันตชัยเผยว่า ตนมี

หนี้เงินกู้เยอะมากจึงลงมือก่อเหตุ 

ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า แค่ไปดู

ลาดเลาก่อนลงมือ 1 วัน เพิ่งก่อ

เหตุปล้นที่นี่เป็นครั้งแรก ยืนยัน

ว่าไม่มีใครร่วมก่อเหตุปล้นในวัน

นั้น มีแค่ขอให้ช่วยพ่นสีรถเท่านั้น 

ซึ่งรถก็เป็นของตนเอง ทองที่ปล้น

มาได้นำาไปขายในพื้นที่หาดใหญ่

โดยแบ่งขายไปหลายร้าน.

รวบโจรชิงทอง

ห้างดังปัตตานี

หนีซุกหาดใหญ่

รัชดาฯ • วันที่ 20 เมษายน นาย

ประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำานักงาน

อัยการสูงสุด กล่าวถึงความคืบหน้า

กรณีพนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีนัด

ฟังคำาสั่งในคดีพนักงานสอบสวน ปทส. 

นำาสำานวนพร้อมความเห็นสมควรสั่ง

ฟ้อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี 

พรรคพลังประชารัฐ ในข้อหาบุกรุกที่ป่า

สงวนและพื้นที่ป่า โดยการทำาและจัด

สร้างฟาร์มไก่หมู่ 16 ต.รางบัว อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ซึ่งมีการส่งสำานวนให้อัยการ

จังหวัดราชบุรีเมื่อช่วงปี 2564 ที่ผ่าน

มาว่า จากเดิมที่พนักงานอัยการสั่งให้

พนักงานสอบสวนทำาการสอบสวนเพิ่ม

เติมตามคำาร้องขอความเป็นธรรมที่ผู้

ต้องหายื่นร้องเข้ามาวันนี้ ผลสอบสวน

เพิ่มเติมยังไม่ส่งมาทางพนักงานอัยการ 

จึงเลื่อนวันนัดฟังคำาสั่งเป็นวันที่ 25 

พ.ค. เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน

ว่า ก่อนหน้านี้ทาง น.ส.ปารีณาผู้ต้องหา 

มีการยื่นร้องขอความเป็นธรรมเข้า

มาหลายประเด็น ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่  

7 เม.ย. ผู้ต้องหาได้ยื่นร้องขอความเป็น

ธรรม ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ ซึ่งทางอธิบดี

อัยการภาค 7 จึงมีคำาสั่งตามร้องขอ

ความเป็นธรรมให้พนักงานสอบสวน

ทำาการสอบสวนเพิ่มเติม.

อัยการฯเลื่อนฟังคำาสั่งคดี‘ปารีณา’รุกที่ป่า

ทำาเนียบรัฐบาล  • นายวิษณุ  เครืองาม  

รองนายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์ถึง

กระแสข่าวสำานักงบประมาณเสนอขอ

เลื่อนวาระการพิจารณาร่าง  พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายประจำาปี  66 ที่จะ

เข้าสู่สภาไปเป็นในช่วงเดือน มิ.ย. 65 

ว่า สำานักงบประมาณได้แจ้งต่อรัฐบาล

เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว  เนื่องจากจัดทำาร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ แล้วเสร็จ

ไม่ทัน  เพราะจะมีการเปิดประชุมสภา

สมัยสามัญตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.65 ซึ่ง

กว่าจะพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว

ได้ คงจะเป็นวันที่ 25 พ.ค. ทางสำานัก

งบประมาณจึงขอเลื่อนการพิจารณา

วาระดังกล่าวไปอีก 1 สัปดาห์ โดย

จะตรงกับวันที่ 1 มิ.ย. ทางรัฐบาลได้

รับทราบปฏิทินดังกล่าวมาตั้งแต่กลาง

เดือน  ม.ค. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทาง

รัฐบาลได้นำาเรื่องเสนอต่อสภาแล้ว  

จากนี้ขึ้นอยู่กับประธานสภาฯ ว่าจะ

บรรจุวาระเมื่อไหร่ ขอย้ำาว่าเป็นเรื่อง

ของปฏิทินที่มีอยู่แล้ว ที่กำาหนดไว้ว่า

สภาจะต้องพิจารณาร่าง  พ.ร.บ.งบ

ประมาณรายจ่ายฯ ให้เสร็จภายในกี่

วัน หากสภาพิจารณาไม่เสร็จ ถือว่า

อนุมัติตามที่คณะรัฐมนตรี  (ครม.)  

เสนอ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาใน

ชั้นวุฒิสภา เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ

ทุกอย่างแล้วจะมีการนำาขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายต่อไป โดยรวมแล้วจะต้องให้

ร่าง  พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ มี

ผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. ทุกปีจะมี

ปฏิทินเช่นนี้อยู่แล้ว.

‘วิษณุ’แจงเหตุถกพ.ร.บ.งบปี66ไปต้นมิ.ย.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

หากกู้ ไม่ได้ ทางกองทุนจะดำาเนินการ

อย่างไร เพราะที่ผ่านมา การที่กองทุน

ติดลบมูลค่าสูง ก็เป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลที่ให้ดูแลราคาดีเซลและแอล

พีจี เพื่อลดผลกระทบของประชาชน   

วันเดียวกัน นายพรชัย ฐีระเวช 

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการ

คลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวง

การคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ

คนละครึ่ง ระยะที่ 4 จากข้อมูลสะสม ณ 

วันที่ 19 เม.ย.2565 ณ เวลา 23.00 น.                                                        

พบว่า มีผู้ ใช้สิทธิที่ เป็นประชาชนที่

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 

(ประชาชนกลุ่มเดิม) จำานวน 25.46 ล้าน

ราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 58,865.1 ล้าน

บาท และมีผู้ ใช้สิทธิที่เป็นประชาชน

ทั่วไปที่ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่) จำานวน 

8.04 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,752.7 

ล้านบาท รวมมีผู้ ใช้สิทธิทั้งหมดจำานวน 

26.26 ล้านราย และยอดการใช้จ่าย

รวม 60,617.8 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่

ประชาชนจ่าย 30,863.4 ล้านบาท และ

รัฐร่วมจ่าย 29,754.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตาม

ประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหาร

และเครื่องดื่ม 25,329.7 ล้านบาท, 

ร้านธงฟ้า 10,473.3 ล้านบาท, ร้านโอ

ท็อป 2,757.0 ล้านบาท, ร้านค้าทั่วไป 

20,859.3 ล้านบาท, ร้านบริการ 1,083.0 

ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 

115.5 ล้านบาท

สำาหรับประชาชนที่ ได้รับสิทธิ

ทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชน

กลุ่มเดิมที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้

สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 แล้ว 

จำานวน 25.46 ล้านราย จากจำานวน

ผู้ ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 

จำานวน 26.35 ล้านราย และในส่วน

ของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่

เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

แล้ว จำานวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้

ประกอบการรายใหม่ 2.93 หมื่นราย

“ขณะนี้มีจำานวนผู้ ใช้สิทธิครบ 

1,200 บาท ประมาณ 12.69 ล้านราย 

คิดเป็น 48% ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด และ

ยังมีจำานวนผู้ ได้รับสิทธิที่ยังไม่ได้เริ่มใช้

สิทธิประมาณ 1.2 แสนราย ซึ่งโครงการ

คนละครึ่งระยะที่ 4 จะสิ้นสุดโครงการ

ในวันที่ 30 เม.ย.2565 จึงขอเชิญชวน

ให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิเหลืออยู่ให้เร่งใช้

จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการด้วย” นาย

พรชัยระบุ.

ชูสมคิด

นายอุตตมได้ประกาศจุดยืนหลัง

รับตำาแหน่งหัวหน้าพรรคว่า ตั้งแต่เปิด

ตัวก็แสดงเจตนารมณ์ โดยการแก้ปัญหา

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และวางรากฐานที่

มั่นคงให้ประเทศ และนับจากนี้ที่ ได้รับ

ตำาแหน่ง ก็จะขับเคลื่อนให้เป็นสถาบัน

การเมืองที่มั่นคง และเป็นที่พึ่งของ

ประชาชน โดยเป้าหมายแรกแก้ปัญหา

เรื่องปากท้องและเศรษฐกิจ ซึ่งพรรค

สร้างอนาคตไทยต้องการสร้างการเมือง

ใหม่เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ

ทำาให้ประเทศกลับมาทันสมัยอีกครั้งหนึ่ง 

ภายใต้การนำาของ ดร.สมคิด จาตุศรี

พิทักษ์ 

“ยืนยันพรรคไม่ต้องการมาสร้าง

อำานาจหรือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน

และพวกพ้อง ส่วนแคนดิเดตนายกฯ 

ของพรรค เรามีความคิดและจะเชิญ

นายสมคิดมาเป็นนายกฯ ของพรรค”  

นายอุตตมกล่าว

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า บรรยากาศ

ประชุมใหญ่พรรค สอท.คร้ังน้ี มีตัวแทน

พรรคการเมืองนำากระเช้าดอกไม้มาร่วม

แสดงความยินดี อาทิ นายนิพนธ์ บุญ

ญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัว

พรรคประชาธิปัตย์, นายประภัตร โพธ

สุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ

เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา, นายธีระ 

วงศ์สมุทร ท่ีปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา, 

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา, ร.อ.                                                           

ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา ในฐานะ

เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย, นพ.วรงค์ 

เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี, นาย 

อัศนี เชิดชัย และนางลินดา เชิดชัย 

ตัวแทนพรรคเพื่อชาติ 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า

วันนี้ ไม่ปรากฏตัวแทนของพรรคพลัง

ประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคที่นายอุตตมและ

นายสนธิรัตน์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมาร่วม

แสดงความยินดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจบการ

ประชุมใหญ่ ทาง กก.บห.ชุดใหม่เตรียม

นัดประชุมเป็นครั้ งแรกในวันที่  27 

เม.ย.นี้ โดยคาดว่าจะหารือและลงมติ

สนับสนุนบุคคลที่จะเสนอเป็นแคนดิเดต 

นายกรัฐมนตรี

นายวิเชียร ชวลิต กรรมการ

บริหารพรรค สอท. ยืนยันว่าพรรคจะ                                                      

เสนอนายสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกฯ                                                          

อันดับหนึ่ง และนายอุตตมเป็นอันดับ

สอง ส่วนอันดับสามจะประเมินสถาน 

การณ์ ในตอนนั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนาย

สมคิดเองไม่ขัดข้อง

สอท.ชู ‘สมคิด’ นายกฯ

ถามว่าพรรค สอท.จะจับมือกับ                                                     

พรรคการเมืองอื่นท่ีสนับสนุน พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีด้วยหรือ

ไม่ นายวิเชียรกล่าวว่า ยังไปไม่ถึงข้ันน้ัน 

ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ เราไม่ได้ประกาศ

เป็นศัตรูกับท่าน ซ่ึงอนาคตท่านจะเป็น

อย่างไรก็ต้องรอดู เพราะไม่รู้ว่าท่านจะ

ตัดสินอย่างไร แต่เท่าท่ีตนประเมิน คิดว่า

นายกฯ จะไปต่อ แต่พรรค สอท.จะเสนอ

นายสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

เลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย กล่าว

ถึงการเดินทางมาแสดงความยินดีกับ

พรรค สอท.ว่า ได้รับเชิญจากนายอุตตม 

จึงมาร่วมแสดงความยินดีที่ ได้ เป็น

หัวหน้าพรรค และนายสนธิรัตน์ที่ได้เป็น

เลขาธิการพรรค ซึ่งเรารักกันมานาน 

และให้เกียรติกันมาโดยตลอด ตนและ

นายอุตตม นายสนธิรัตน์ ก่อตั้งพรรค

พลังประชารัฐมาด้วยกัน ตั้งแต่ยังเป็น

วุ้น ฉะนั้นความผูกพันและการให้เกียรติ

กันก็ดำารงอยู่

ถามว่าอนาคตจะร่วมงานการ

เมืองกันได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสระบุว่า 

การเมืองยังมีเวลาที่จะตัดสินใจว่าจะ

ร่วมหรือไม่ร่วม

ซักว่า หากพรรคสร้างอนาคตไทย

จะดันนายสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกฯ 

มองว่าเป็นไปได้หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส

กล่าวว่า สมัยที่ร่วม ครม.ด้วยกัน นาย

สมคิดเป็นผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือ และ

เคยมี โอกาสทำางานเศรษฐกิจฐานราก

ร่วมกันจนถึงช่วงที่ท่านได้ลาออกไป ดัง

นั้นเรื่องเศรษฐกิจฐานรากที่ตนมีความรู้

ก็ได้มาจากท่าน

“ในการประชุมใหญ่ของพรรค

เศรษฐกิจไทย วันที่ 29 เม.ย.นี้ เนื้อหา

ไม่มีอะไรมาก โดยจะเน้นในเรื่องเกี่ยว

กับงบประจำาปี และจะยังไม่มีการเปิด

ตัวแคนดิเดตนายกฯ ซึ่งของดีๆ ต้องใจ

เย็น ซึ่งเป็นคนที่มีเคมีตรงกัน แต่คิดว่า

จะเปิดตัวหลังเดือน พ.ค.นี้” ร.อ.ธรรม

นัสระบุ

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. พร้อมด้วย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะรอง

หัวหน้าพรรค และนายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.พรรค แถลง

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. จำานวน 10 คน 

ประกอบด้วย นายจำาลอง ช่วยรอด ว่าที่

ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี, นายประทีป เลขา

พันธ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตราด เขต 1, นาย

มานะ ชนะสิทธิ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี 

เขต 2, นายแสนคม อนามพงษ์ ว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.จันทบุรี เขต 3, นายมติชน ชู

ทับทิม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 

3, จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 4, นายสุรพงษ์ 

นำาชัยรุจิพงศ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี 

เขต 3, นายหฤษพล สมจิตรนา หรือ 

‘หยอง ลูกหยี’ ดาราตลก ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ส.ลพบุรี เขต 4,  นายสรวิศทชากร 

เลขานุกิจ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กระบี่ เขต 2 

และนายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ว่าที่ผู้

สมัคร ส.ส.สมุทรปราการ 

นายสุชาติกล่าวว่า ที่ผ่านมา 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค และ

นายสันติ ได้มีการสร้างโครงข่ายเอาไว้

ออกมาเป็นหลายด้านหลายภาค ตอน

นี้เราได้มีการวางแผนและเริ่มวางตัวผู้

สมัครให้ครบทั้ง 400 เขตเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็น

ไปตามนโยบายของหัวหน้าพรรค  

นายสุชาติกล่าวถึงกรณีพรรค 

สอท. เปิดตัวนายสมคิดเป็นแคนดิเดตนา

ยกรัฐมนตรีว่า ถือเป็นแนวคิดของแต่ละ

พรรคที่จะเสนอใคร เราไม่ขอก้าวล่วง

ความคิดของพรรคใคร เราขอทำางาน

มุ่งมั่น ทำาตามนโยบายที่หัวหน้าพรรค

กำาหนดไว้เท่านั้น  

ถามว่าหากเปรียบเทียบแคนดิเดต 

นายกฯ ทั้ง 2 คน ใครจะดีกว่ากัน นาย

สุชาติกล่าวว่า ของเราก็ต้องดีกว่าสิ เรา

ต้องดีกว่า   

พปชร.ไม่หวั่นพรรคใหม่

ส่วนนายชัยวุฒิ ในฐานะรอง

หัวหน้าพรรค พปชร. เสริมว่า นายสมคิด

คุ้นเคยกันดี นโยบายเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันอยู่แล้ว เพราะเราเร่ิมด้วยกัน 

นายสมคิดเป็นรองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ 

และในอดีตเป็น รมว.การคลังในสมัย

รัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ถือเป็นคน

ท่ีมีประสบการณ์ท้ังสองฝ่ัง เข้าใจเร่ือง

ต่างๆ ดี การท่ีนายสมคิดมาเป็นแคน

ดิเดตของพรรคสร้างอนาคตไทยเป็นเรื่อง

ท่ีดี จะได้นำาประสบการณ์และความรู้

ความสามารถมาทำางาน แต่ไม่เป็นปัญหา

สำาหรับ พปชร. เพราะเรามีนโยบาย มีทีม 

งาน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของ พปชร. 

ก็ไม่ได้มีปัญหาในการทำางานร่วมกัน

“การที่มองว่าพรรคใหม่มีความ

เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ อาจจะไม่ใช่

คำาตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง ต้องมอง

หลายๆ ด้าน ในพรรคการเมืองมีหลาย

อย่าง เรื่องเศรษฐกิจที่นายสมคิดทำามา

ผมคิดว่าประชาชนที่ติดตามมีข้อมูลรู้กัน

อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในทางการเมือง 

พปชร. พร้อมจะทำางานกับทุกพรรค นาย

สมคิดและนายอุตตมเป็นคนที่คุ้นเคย ไม่

ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับเรา” นายชัยวุฒิกล่าว

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นาย

ราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค ปชป. 

กล่าวว่า พรรคได้กำาหนดให้มีการประชุม

ใหญ่สามัญพรรค ปชป.ประจำาปี 2565 

ในวันที่ 23 เม.ย.2565 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ 

ปราโมช กรุงเทพฯ 

นายราเมศกล่าวถึงการส่งผู้สมัคร

รับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 

จังหวัดราชบุรีว่า ล่าสุดคณะกรรมการ

สรรหาผู้สมัครฯ ที่มีนายชำานิ ศักดิเศรษฐ์ 

เป็นประธาน ได้ออกประกาศของคณะ

กรรมการสรรหาฯ ลงวันที่ 20 เม.ย. 

รับสมัครและการรับฟังความคิดเห็น

จากตัวแทนพรรคการเมืองและสมาชิก

พรรคในจังหวัดราชบุรี ซึ่งปรากฏว่า

ได้มีสมาชิกพรรคมายื่นความจำานงเป็น

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ในจังหวัด

ราชบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 จำานวน 1 ราย 

คือ นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ หรือ 

ส.จ.เส็ง อดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค 

ขณะนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร

รับเลือกตั้งฯ พรรคได้ส่งรายชื่อดังกล่าว

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนพรรค

และสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าว

เพื่อได้ดำาเนินการต่อไป 

“เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการผ่าน

คณะกรรมการบริหารพรรคตามที่

กฎหมายและข้อบังคับกำาหนดแล้ว ก็จะ

ได้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งต่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งต่อไป” โฆษกพรรค ปชป.

ระบุ

ท่ีพรรคเพ่ือไทย (พท.) นายประ 

เสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา 

ในฐานะเลขาธิการพรรค พท. กล่าวว่า 

พรรคกำาหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2565 วันท่ี 24 เม.ย.2565 

ภายใต้ชื่องาน “แลนด์สไลด์ เพื่อไทย เพื่อ

คนไทยทุกคน” เรามุ่งหมายท่ีจะใช้เวที

การประชุมใหญ่ของพรรคคร้ังน้ีในการ

สื่อสารสาธารณะไปถึงประชาชนทุกคนท่ี

กำาลังเผชิญกับวิกฤตต่างๆ อันเกิดข้ึนจาก

ความผิดพลาดบกพร่องของรัฐบาลท่ีไร้

ความสามารถไร้ประสิทธิภาพชุดน้ี 

“พรรคมุ่งมั่นที่จะคืนชีวิตใหม่ให้

ประชาชน เราจะเดินหน้าสร้างความ

เปลี่ยนแปลงเพื่อคืนความหวัง คืนความ

ฝัน คืนโอกาสและอนาคตที่ดีกว่าให้พี่

น้องประชาชน จะร่วมกับประชาชน

สร้างปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ ก้าวสู่เป้า

หมายให้ได้ ส.ส. 250 ที่นั่งขึ้นไปในการ

เลือกตั้งทั่วไปที่กำาลังจะมาถึง เพื่อให้เรา

ได้เข้าไปผลักดันนโยบายที่สร้างสรรค์

และเป็นประโยชน์กับ” นายประเสริฐ

กล่าว

สำาหรับการประชุมใหญ่คร้ังน้ีจะ                                              

ดำาเนินการประชุม 2 ช่วง ในภาคเช้า                                       

จะเป็นการบรรยายหัวข้อทางด้านการ 

เมือง ส่วนในภาคบ่าย จะเป็นการประชุม

ตามระเบียบวาระท่ีกำาหนดไว้ ในภาค

เช้า จะมีผู้ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นำา

โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัว 

หน้าพรรคเพ่ือไทยและผู้นำาฝ่ายค้านใน

สภาผู้แทนราษฎร, นายชัยเกษม นิติ

สิริ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์

และทิศทางการเมือง, นายจาตุรนต์ ฉาย

แสง ท่ีปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ 

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะท่ี

ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม 

ตีปี๊บ 26 เม.ย.ยื่นซักฟอก

เลขาฯ พรรค พท.กล่าวถึงการยื่น

ญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

เป็นรายบุคคลว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านได้

มีการกำาหนดประเด็นและรัฐมนตรีที่จะ

ถูกอภิปราย รวมทั้งวันที่จะยื่นญัตติด้วย 

วันที่ 26 เม.ย. เวลา 14.00 น. แต่ในวัน

ดังกล่าวยังไม่มีการสรุปประเด็นหรือผู้ที่

ถูกอภิปรายหรือวันยื่นญัตติ เพราะขณะ

นี้มีประเด็นและข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆ เช่น 

ความไม่ชอบมาพากลและการทุจริตใน

การปฏิบัติหน้าที่ที่ทำาให้ประชาชนและ

ประเทศชาติเสียหาย

ถามว่าการอภิปรายค ร้ัง น้ีจะ

สามารถล้มรัฐบาลได้หรือไม่ เลขาฯ พรรค 

พท.กล่าวว่า ถ้าเราเทียบบรรทัดฐานจาก

การอภิปรายคร้ังท่ีผ่านมา ถือว่าประสบ

ความสำาเร็จ คร้ังน้ีเป็นการอภิปรายคร้ัง

สุดท้ายของรัฐบาลน้ี มีความคาดหวังว่า

จะสามารถส่ันคลอนรัฐบาลได้ เพราะว่า

ขณะน้ีมีปัญหาเร่ืองความเป็นเอกภาพ

ภายในรัฐบาล และปัญหาภายในของ

แต่ละพรรคจะเป็นอุปสรรคอย่างหน่ึงใน

การทำางานของรัฐบาล

นายประเสริฐกล่าวว่า ในส่วนส่ง

ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 3 ราชบุรี

นั้น พรรคยังไม่ได้ตัดสินใจส่งผู้สมัครใน

เขตดังกล่าว เพราะเห็นว่าเวลาที่เหลือ

ในสภามีไม่มาก พรรคให้น้ำาหนักไปที่การ

เลือกตั้งใหญ่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววัน

นี้ เชื่อว่ารัฐบาลนี้อยู่ไม่ครบ 4 ปี

วันเดียวกัน  นายวิษณุ  เครืองาม  

รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงกรณีระบุ

ไทม์ ไลน์รัฐบาลจะครบเทอมวันที่ 23 

มี.ค.2566 ว่า จะเขียนวันพยากรณ์ว่า

ไม่ครบไม่ได้ ต้องทำาตารางไปให้เห็นจน

ครบก่อน ส่วนจะครบได้หรือไม่ได้ ก็แล้ว

แต่ในอนาคต 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิษณุยัง

ได้พูดหยอกกับสื่อตอนท้ายว่า  “ถ้าทำาได้

ก็ทำาไปจนถึงปี 2580 เลย”

ที่รัฐสภา นายสาธิต ปิตุเตชะ 

รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธาน

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง                                                  

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐ 

ธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับ

ที่..) พ.ศ.... กล่าวก่อนการประชุม กมธ.

วิสามัญฯ ว่า หลายคนไม่อยากเพิ่มวัน

ประชุม จึงมีมติให้ประชุมวันเดิมคือวัน

พุธและวันพฤหัสบดี แต่ขยายเวลาการ

ประชุมแทน จากเดิมเวลา 09.30-13.30 

น. เป็น 09.30-16.30 น. โดยจะดูเนื้อหา

ถ้าพิจารณาไปได้เร็ว สัปดาห์หน้าก็อาจ

จะกลับไปประชุมในช่วงเวลาเดิม

“ในส่วนของกฎหมายเลือกตั้ง 

ส.ส.มี 2 ประเด็นที่ต้องถกเถียงกัน ถ้า 2 

ประเด็นนี้จบได้ง่าย คิดว่าน่าจะเสร็จทัน 

แต่ถ้ามีการอภิปรายหรือมีความเห็นแตก

ต่าง ก็จะต้องเพิ่มเวลา แต่เบื้องต้นอาจ

จะยังไม่เพิ่มวัน โดยมีเป้าหมายให้เสร็จ

ทันวันที่ 22 พ.ค.” นายสาธิตกล่าว

ต่ อ ม า  นายสมคิ ด  เ ชื้ อ ค ง 

ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ใน

ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

แถลงว่า คณะกรรมาธิการฯ เห็นชอบให้

เพิ่มจำานวนคณะกรรมการประจำาหน่วย

เลือกตั้ง (กปน.) เป็น 9 คน จากเดิมที่มี 

7 คน ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ 

ซึ่ง กมธ.เสียงส่วนน้อยไม่ได้ติดขัดอะไร 

เนื่องจากเห็นว่าเมื่อมีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ 

ภารกิจของ กปน.จะต้องมากขึ้นด้วย 

ส่วนประเด็นการแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ที่ของเดิมในรัฐธรรมนูญระบุว่า “เขต

ติดต่อกัน และมีประชากรใกล้เคียงกัน” 

แต่ กมธ.ได้เสนอเพิ่มเติมโดยอาศัยร่าง

ของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และ

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และคณะ ให้เพิ่ม

คำาว่า “ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ภาพรวม

ต้องให้มีประชากรใกล้เคียงกัน แต่ไม่

เกิน 10%” ซึ่งกรรมาธิการส่วนใหญ่เห็น

ตรงกันในเรื่องนี้ 

 นายสมคิดกล่ าวว่ า  การ

ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ในวันที่ 21 

เม.ย. จะพิจารณาประเด็นไพรมารีโหวต 

คาดว่า กมธ.จะเห็นด้วยกับการใช้เขต

ใดเขตหนึ่งในจังหวัดทำาไพรมารี โหวต 

ยืนยันว่า กรรมาธิการจะเร่งพิจารณา

กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับให้เสร็จทันตาม 

กรอบเวลา และนำาเสนอต่อประธาน

รัฐสภาในสมัยประชุมหน้า ประมาณวัน

ที่ 24 พ.ค.นี้ ขั้นตอนหลังจากเป็นหน้าที่

ประธานรัฐสภา ที่จะบรรจุระเบียบวาระ 

ซึ่งคาดว่ากลางเดือน มิ.ย.จะเข้าสู่วาระ 

2-3 ได้. 

จับตา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม จะเป็นประธานการประชุม

ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ครั้งที่ 

7/2565 ในวันที่ 22 เม.ย.นี้ เพื่อติดตาม

การประเมินสถานการณ์ช่วงเทศกาล

สงกรานต์ที่ผ่านมา ซึ่งมีการรายงาน

ว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

จากภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นอย่างเห็นได้

ชัด ประกอบกับสถิติผู้ติดเชื้อจากต่าง

ประเทศมีจำานวนน้อย ส่วนจำานวนผู้

ติดเชื้อในประเทศอยู่ในระดับที่สามารถ

ควบคุมได้ จึงอาจมีการพิจารณาปรับ

รูปแบบและมาตการป้องกันในระดับ

ต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป

ได้ด้วยดี โดยคาดว่าจะมีวาระสำาคัญ

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และ

การปรับมาตรการการเข้า-ออกประเทศ

ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำา 

พร้อมพิจารณามาตรการในแต่ละพื้นที่

ให้เหมาะสม

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า นายกรัฐมนตรีมีความยินดีที่ ได้รับ

ทราบกรณีที่ศูนย์ควบคุมและป้องกัน

โรค (Centers for Disease Control 

and Prevention : CDC) สหรัฐอเมริกา 

ยกเลิกคำาเตือนห้ามประชาชนเดินทาง

มายังประเทศไทยและอีก 89 ประเทศ 

โดยเป็นการปรับลดคำาเตือนจากกลุ่ม

ประเทศที่มีความเสี่ยงจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ระดับสูงสุด ระดับ 

4 มาอยู่ในระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่มี

คำาแนะนำาให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อน

เดินทางเท่านั้น ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี

เห็นว่าการยกเลิกคำาเตือนห้ามเดินทาง

ของสหรัฐดังกล่าว เป็นปัจจัยบวกและ

สนับสนุนต่อภาคการท่องเที่ยวของ

ไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวสหรัฐเป็น

หนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำาคัญ ซึ่ง

ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือน มี.ค. เป็นช่วงที่

สหรัฐยังมีคำาเตือนประชาชนห้ามเดิน

ทางมายังประเทศไทย แต่นักท่องเที่ยว

จากสหรัฐยังติด 1 ใน 5 ประเทศที่

เดินทางเข้ามาในไทยมากที่สุด รองจาก

สิงคโปร์ เยอรมนี สหราชอาณาจักร 

และฟิลิปปินส์ 

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า หลัง

จากกระทรวงสาธารณสุขได้มีการหารือ

กันในที่ประชุม EOC เพื่อวางมาตรการ

ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ที่สอดรับ

กับสถานการณ์ และเตรียมเสนอต่อ 

ศบค. ในเรื่องของการปรับการตรวจหา

เชื้อในผู้เดินทางเข้าประเทศไทย จากที่

เคยกำาหนดให้ตรวจ RT-PCR ก็จะปรับ

มาเป็นการตรวจด้วย ATK ส่วนเสนอ

เรื่องการลดวันกักตัวกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง

ให้ลดน้อยลงนั้น เห็นว่าการกักตัวกลุ่ม

เสี่ยงสูง 5-7 วันก็น่าจะมีเหตุผลเพียง

พอ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 เม.ย.ที่

ผ่านมา ได้มีมติให้ลดวันกักตัวกลุ่มสัมผัส

เสี่ยงสูงเหลือเพียง 5 วัน และสังเกต

ตัวเองต่ออีก 5 วัน (5+5) โดยจะมีการ

เสนอเข้าที่ประชุม ศปก.ศบค. ก่อนเสนอ 

ศบค.ต่อไป

ศูนย์จี โนมทางการแพทย์ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ข้อมูล

การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยระบุ

ว่า โอมิครอนในประเทศไทยจากข้อมูล

รหัสพันธุกรรมทั้งจี โนมที่ถอดมาต่อ

เนื่อง บ่งชี้ว่าดำาเนินมาสู่ช่วงขาลง แต่

สมาชิกสำาคัญในกลุ่มคือ BA.1 ลดระดับ

ลงจนสูญพันธุ์ ไปแล้วในประเทศไทย 

BA.2 มีจำานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง

อย่างต่อเนื่อง แต่ที่ต้องระวังสมาชิกอื่น

อย่างมากเช่นกันคือ “BA.2.12” ที่กำาลัง

แพร่ระบาดในไทยเพิ่มขึ้น หากเกิดการ 

กลายพันธุ์ ในส่วนโปรตีนหนามอีกเพียง

ตำาแหน่งเดียวคือ “L452Q” อาจกลาย

พันธุ์เป็น “BA.2.12.1” ที่สามารถแพร่

ระบาดได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับที่เกิด

ขึ้นที่นิวยอร์กในขณะนี้ 

สำาหรับสถานการณ์ในต่างจังหวัด 

ที่ จ.บุรีรัมย์ โรงพยาบาลพลับพลาชัยได้

ประกาศผ่านเพจของโรงพยาบาล พร้อม

ติดป้ายด้านหน้าตึกและประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อแจ้งให้ประชาชน

รับทราบว่า ทางโรงพยาบาลพลับพลา

ชัยได้งดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก

เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่

คิดโควิด-19 และเสี่ยงสูงจำานวนมาก 

จึงมีเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ

งาน โดยได้งดให้บริการคนไข้ทั่วไป

ทุกกรณี ยกเว้นผู้ป่วยที่มีความจำาเป็น

วิกฤต-ฉุกเฉิน รวมถึงผู้ป่วยที่มีนัดทำา

แผลและฉีดยาต่อเนื่อง ยังสามารถเข้า

มารับบริการได้ 

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีเจ้าหน้าที่

ภายในโรงพยาบาลติดเชื้อโควิด-19 แล้ว

มากกว่า 60 คน จากจำานวนบุคลากร

ทั้งหมดเกือบ 200 คน ส่วนที่เหลือก็อยู่

ในภาวะเสี่ยงสูง ซึ่งต้องตรวจหาเชื้อทุก

วัน สำาหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำาตัว เช่น 

ความดัน เบาหวาน และโรคอื่นๆ ที่เคย

มีการนัดรับยาตามกำาหนดนั้น ทางโรง

พยาบาลจะทำาการจัดส่งยาไปให้กับทาง 

รพ.สต.ใกล้บ้าน จากนั้นทาง รพ.สต.จะ

ประสาน อสม.เพื่อนำายาไปจ่ายให้กับผู้

ป่วยตามบ้าน เพื่อลดการเดินทางเข้า

มาแออัดในโรงพยาบาล ทั้งเป็นการลด

ความเสี่ยงของผู้ป่วยเองด้วย อย่างไร

ก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้ง

ให้ประชาชนและผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้

บริการได้รับทราบอีกครั้ง.

ปชป.วอนหยุดทำาลายป้ายหาเสียง 

ประชาธิปัตย์ • นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รองโฆษก

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรอง ผอ.ศูนย์เลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ปชป.ฝ่ายสื่อสาร กล่าวว่า วันที่ 20 เม.ย. 

นายเมธวิน อังคทะวานิช ผู้สมัคร ส.ก.เขตพญาไท หมายเลข 

1 พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับ

ผู้ที่ทำาลายป้ายหาเสียงของตนเอง ซึ่งพบว่ามีป้ายหาเสียงใน

พื้นที่ถูกทำาลายเสียหายจำานวนหลายป้าย ซึ่งป้ายหาเสียงดัง

กล่าวไม่ได้บดบังหรือกีดขวางเส้นทางสัญจรของประชาชนแต่

อย่างใด จึงอยากขอให้ผู้ที่ทำาลายป้ายหยุดการกระทำาดังกล่าว 

เพราะผิดกฎหมาย ซึ่งส่วนตัวนายเมธวิน เป็นอดีตนักธุรกิจ 

ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาสามาทำางานการเมือง ไม่เคยมีความ

ขัดแย้งกับบุคคลกลุ่มใด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้หาเสียง

อย่างสร้างสรรค์ ไม่เคยให้ร้ายผู้ใด ได้รับการตอบรับจากพี่น้อง

ประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทุกครั้งที่ลงพื้นที่จะได้รับกำาลังใจ

และเสียงเชียร์ที่อยากเห็นคนรุ่นใหม่มาทำาหน้าที่เป็นตัวแทน 

ยื่นแก้หลักเกณฑ์การทำากิจกรรมของผู้กู้ กยศ.

รัฐสภา • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ประชาชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. พร้อมด้วย น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะ

กรรมาธิการฯ รับยื่นหนังสือจากสภานักศึกษา องค์การบริหาร

นักศึกษาหน้าสโมสรนักศึกษา 14 องค์กร 12 สถาบัน เพื่อขอให้

คณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขการกำาหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ของนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. โดยที่ผ่านมา

นักเรียนและนักศึกษาพบปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินที่

จะต้องเก็บชั่วโมงทำากิจกรรมสาธารณะให้ครบ 36 ชั่วโมง เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะระหว่างปีการศึกษา ซึ่ง

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนและนักศึกษา

ไม่มีเวลาทำากิจกรรมสาธารณะดังกล่าวให้ครบ 36 ชั่วโมง จึง

ขอให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแก้ไขประเด็นดังกล่าว โดย 

พ.ต.อ.ทวีระบุว่า เงื่อนไขเรื่องการดำาเนินกิจกรรมสาธารณะ

อยู่ในมาตรา 39 ของร่างกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้

พิจารณาแก้ไขให้เปิดกว้าง การรับหนังสือวันนี้จะนำาเรื่องเข้า

สู่การพิจารณา

ศาลอาญาเพิกถอนประกัน ‘ทานตะวัน’

รัชดาฯ • ศาลนัดฟังคำาสั่งเพิกถอนการประกันตัวคดีดำาฝากขัง 

ฝ.252/2565 ที่พนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง ยื่นคำาร้อง ขอ

เพิกถอนการปล่อยชั่วคราว น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ นัก

เคลื่อนไหวอิสระ อดีตสมาชิกกลุ่มทะลุวัง ผู้ต้องหาคดีดูหมิ่น

แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตาม ป.อาญา 

มาตรา 112 ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์เเล้วเห็นว่าตามคำาร้องและ

เอกสารท้ายคำาร้องขอเพิกถอนคำาสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว 

ปรากฏภาพของผู้ต้องหาโพสต์หมายกำาหนดการพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เสด็จพระราชดำาเนินในการพระราชทานน้ำาหลวงสรงศพเจ้า

ประคุณสมเด็จพระวันรัต ซึ่งเป็นหมายกำาหนดการของวัน

ที่ 17 มี.ค.65 แสดงว่าผู้ต้องหาทราบหมายกำาหนดการเสด็จฯ 

แล้ว แต่ผู้ต้องหายังคงเดินทางไปบริเวณที่มีการเสด็จฯ ตั้งแต่

เวลาประมาณ 17.00 น. และอยู่ในบริเวณดังกล่าวจนถึงเวลา

ประมาณ 19.00 น. ตลอดระยะเวลาที่ผู้ต้องหาอยู่ในบริเวณดัง

กล่าวผู้ต้องหาโพสต์ข้อความบรรยายถึงพื้นที่โดยรอบ โดยมิได้

มุ่งหมายเข้าร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่าง

แท้จริง ผู้ต้องหามุ่งที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด

ความวุ่นวายในบ้านเมือง 

อีกทั้งการที่ผู้ต้องหาโพสต์ภาพตามเอกสารท้ายคำาร้อง

พร้อมบรรยายข้อความว่า “ขบวนเสด็จเดือดร้อน?” แม้จะ

เป็นภาพที่ผู้ต้องหาเคยโพสต์มาก่อน แต่ผู้ต้องหาก็เลือกที่จะ

โพสต์ภาพดังกล่าวได้อีกหรือไม่ก็ได้ การที่ผู้ต้องหาเลือกโพสต์

ข้อความดังกล่าวอีกครั้งถือว่าผู้ต้องหากระทำาการในลักษณะ

เดียวกันกับที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้ อีกทั้งผู้ต้องหารับข้อเท็จจริง

ว่าเมื่อวันที่ 6 เม.ย.65 และวันที่ 15 เม.ย.65 ผู้ต้องหาได้เข้า

ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการรับเสด็จตามเอกสารที่ศาลให้ตรวจดู 

ถือว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย

ในบ้านเมือง จึงให้เพิกถอนคำาสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ผู้ต้องหา ทั้งนี้ ภายหลังศาลอาญามีคำาสั่งเพิกถอนการประกัน

ตัว น.ส.ทานตะวัน ทนายความยื่นประกันใหม่อีกครั้ง ซึ่งศาล

พิจารณาแล้วมีคำาสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำาร้อง

ดีเซลพุ่ง!

ที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย.นี้ 

“มองราคาน้ำามันดิบดูไบท้ัง                                                  

ปี 2565 ใกล้เคียง 100 เหรียญฯ 

ต่อบาร์เรล และจะทำาให้ราคา

น้ำามันสำาเร็จรูปตลาดสิงคโปร์

ทรงตัวระดับ 130-140 เหรียญฯ 

ต่อบาร์เรล ถือว่าเป็นอัตราที่

สูง รมว.พลังงานจึงมอบให้เร่ง

ดูแลผลกระทบ โดยเฉพาะการ

ขึ้นดีเซล ที่ให้สำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) ศึกษา

แนวทางว่าจะทยอยขยับขึ้นราคา

อย่างไร เพราะหากขึ้นตามแผน

เดิมคือขึ้นครึ่งหนึ่ง ในส่วนของ

ราคาที่เกิน 30 บาทต่อลิตร ราคา

จะไปอยู่ที่ราว 35-36 บาทต่อ

ลิตร ประชาชนก็จะเดือดร้อน” 

ผอ.สนพ.ระบุ

ขณะที่มาตรการช่วยมอ 

เตอร์ไซค์รับจ้าง ที่คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบคือช่วยเหลือในการ

น้ำามันกลุ่มเบนซิน ในรูปแบบรัฐ

ร่วมจ่าย 50% ไม่เกิน 50 บาท/

คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/

คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน 

พ.ค.-ก.ค. ทางกรมธุรกิจพลังงาน 

(ธพ.) ได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บ 

ไซต์ระบุว่า โครงการนี้ใช้ชื่อว่า                                     

“วินเซฟ” ผู้มีสิทธิเป็นผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์สาธารณะที่ ขึ้น

ทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก  

106,655 ราย (ข้อมูลภายในวันที่ 

22 มีนาคม 2565) โดยให้ยืนยัน

สิทธิได้ตั้งแต่ 5 พ.ค. และใช้สิทธิ

ได้ตั้งแต่ 8 พ.ค.นี้ 

สำาหรับฐานะเงินกองทุน

น้ำามัน วันที่ 17 เม.ย.65 เงิน

กองทุนฯ ติดลบ 50,614 ล้าน

บาท แยกเป็นบัญชีน้ำามันติดลบ 

19,332 ล้านบาท, บัญชีแอลพี

จีติดลบ 31,282 ล้านบาท ส่วน

การกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อ

เสริมสภาพคล่องแก่กองทุน ก้อน

แรก 20,000 ล้านบาท จากกรอบ

วงเงินกู้ทั้งหมด 40,000 ล้าน

บาทนั้น ปรากฏว่าในขณะนี้ยัง

ไม่สามารถกู้ ได้แต่อย่างใด ทาง

กระทรวงพลังงานและกระทรวง

การคลังอยู่ในระหว่างหารือ ว่า


